

คำนำ

หนังสือบาลีไวยากรณ์ เป็นหลักสำคัญในการศึกษามคธภาษา ท่านจัดเป็นหลักสูตร ของเปรียญธรรมตรีอย่างหนึ่ง นักศึกษาบาลี ชั้นต้น ต้องเรียนบาลีไวยากรณ์ให้ได้หลักก่อน จึงจะเรียนแปลคัมภีร์ อื่นๆ ต่อไปได้ ผู้รู้หลักบาลีไวยากรณ์ดี ย่อมเบาใจในการแปล คัมภีร์ต่าง ๆ เข้าใจความได้เร็วและเรียนได้ดีกว่าผู้อ่อนไวยากรณ์ แต่การเรียนนั้น ถ้าขาดหนังสืออุปกรณ์แล้ว แม้ท่องแบบได้แม่นยำ ก็เข้าใจยาก ทำให้เรียนช้า ทั้งเป็นการหนักใจของครูสอนไม่น้อย.

กองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คำนึงถึงเหตุนี้ จึงได้คิดสร้าง เครื่องอุปกรณ์บาลีทุก ๆ อย่างให้ครบบริบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องช่วย นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกในการศึกษา และช่วยครูผู้สอนให้เบา ใจ ได้จัดพิมพ์เสร็จไปแล้วหลายเรื่อง อุปกรณ์บาลีไวยากรณ์ ก็เป็น เรื่องหนึ่งที่จะต้องจัดพิมพ์ขึ้นในเสร็จครบบริบูรณ์โดยเร็ว ได้ขอให้ พระเปรียญที่ทรงความรู้หลายท่านช่วยรวบรวมและเรียบเรียง เฉพาะ ในเล่มนี้ อธิบายนามกิตก์ พระมหานาค อุปนาโค ป. ๕ วัดบรม- นิवास เป็นผู้เรียบเรียง อธิบายกิริยากิตก์ พระมหาลัก ปียทสุลี ป/ ๘ วัดบรมนิवास เป็นผู้เรียบเรียง และมอบลิจสิทธิ์ที่เรียบเรียงใน หนังสือเล่มนี้ ให้เป็นสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม- ราชาอุทิศต่อไป.

กองตำรา ๆ ขอแสดงความขอบใจท่านผู้รวบรวมและเรียบเรียง หนังสือเล่มนี้จนเป็นผลสำเร็จไว้ในที่นี้ด้วย.

กองตำรา

มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๕ เมษายน ๒๔๘๑

อธิบายนามกิต্ত์

พระมหานาค อุปนาโค ป. ๕ วัดบรมนิวาส

เรียงเรียง

คำ กิต্ত์ นี้ เป็นชื่อของศัพท์ที่ท่านประกอบปัจจัยหมู่หนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องกำหนดหมายเนื้อความ ของนามศัพท์ และกิริยาศัพท์ที่ต่าง ๆ กัน. คำว่าศัพท์ในที่นี้ หมายความว่าถึงกิริยาศัพท์ที่เป็นมูลรากคือธาตุ เช่นเดียวกับธาตุในอาขยต กิริยาศัพท์ที่เป็นมูลรากคือธาตุเหล่านั้นแหละ ท่านนำมาประกอบกับปัจจัย ซึ่งจัดไว้เป็นหมู่ ๆ เมื่อปัจจัยเหล่านั้นเข้าประกอบแล้ว ย่อมเป็นเครื่องกำหนดหมายให้ทราบเนื้อความได้ว่า ศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยเหล่านี้เป็นนามศัพท์และเป็นกิริยาศัพท์ อันเป็นต่าง ๆ กันด้วยอำนาจปัจจัยนั้น ๆ ศัพท์ต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ ซึ่งปัจจัยในกิต্ত์ปรุงแต่งแล้ว ย่อมสำเร็จรูปเป็น ๒ คือศัพท์ที่ปัจจัยอาขยตปรุงแล้ว ย่อมใช้เป็นกิริยาศัพท์อย่างเดียว และใช้ได้เฉพาะเป็นกิริยาหมายพากย์เท่านั้น ส่วนศัพท์ที่ปัจจัยกิต্ত์ปรุงแล้ว ย่อมใช้เป็นนามศัพท์ คือเป็นนามนามก็ได้ คุณนามก็ได้ และใช้เป็นกิริยาศัพท์ คือเป็นกิริยาหมายพากย์ก็ได้ เป็นกิริยาในระหว่างพากย์ก็ได้.

คำว่ากิตก์นี้มีมูลเดิมมาจาก กิร ธาตุ ในความเรียงราย, กระจาย
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิเคราะห์ว่า กิตฺปจฺจเยน กิรตีติ กิตโก (ศัพท์ใด)
ย่อมเรียงราย ด้วยปัจจัยกิตก์ เหตุนั้น (ศัพท์นั้น) ชื่อว่ากิตก์.

ศัพท์ที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นนามศัพท์

ศัพท์ต่าง ๆ ที่ปัจจัยในกิตก์ปรุงให้สำเร็จรูปเป็นนามศัพท์แล้ว
นามศัพท์นั้น ๆ ย่อมมีความหมาย แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยที่
ประกอบนั้น ๆ ไม่ต้องกล่าวถึงศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ กัน
ย่อมมีความหมายผิดแผกแตกต่างกันออกไป แม้ศัพท์เดียวกัน และ
ประกอบปัจจัยตัวเดียวกันนั่นเอง ยังมีความหมายแตกต่างออกไป
ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความมุ่งหมายของปัจจัยที่ประกอบเข้ากับศัพท์
จะใช้ความหมายว่าอะไรได้บ้าง ในส่วนรูปที่เป็นนามศัพท์ ดังที่ท่าน
ยกศัพท์ว่า ทาน ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ในแบบนั้น ศัพท์นี้มีมูลเดิมมาจาก
ทา ธาตุ ในความให้ ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลง ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น
ทาน ถ้าจะให้ป็นรูปศัพท์เดิม ต้องลง สิ ปฐมาวิภตติ นปฺสกลิงค์
ได้รูป ทานํ ศัพท์นี้แหละอาจแปลได้ถึง ๔ นัย คือ :-

๑. ถ้าเป็นชื่อของสิ่งของที่พึงสละเป็นต้นว่า ข้าว น้ำ เงิน ทอง
ก็ต้องแปลเป็นรูปกัมมสาธนะว่า " วัตถุอันเขาพึงให้" แยกรูปออก
ตั้งวิเคราะห์ว่า ทาทพฺพนฺติ ทานํ. [ยํ วัตถุ สิ่งใด เตน อันเขา] พึงให้
เหตุนี้ [ตํ วัตถุ สิ่งนั้น] ชื่อว่า ทานํ [อันเขาพึงให้]. เช่นสนคำว่า
ทานวตฺถุ สิ่งของอันเขาพึงให้.

๒. ถ้าเป็นชื่อของการให้ คือเพ่งถึงกิริยาอาการของผู้ให้ แสดง

ให้เห็นว่า ผู้ให้ ๆ ด้วยอาการอย่างไร เป็นต้นว่าอาการชื่นชมยินดี
อาการหิบบอกให้ เช่นนี้ต้องแปลเป็นภวสาธนะว่า " ความให้ การ
ให้" แยกรูปออกตั้งวิเคราะห์ว่า ทิยฺยเตติ ทานํ. (เตน อันเขา)
ย่อให้ เหตุนั้น ชื่อว่า ทานํ. (การให้) รูปนี้ไม่ต้องมีตัวประธาน
เพราะเป็นรูปภววจก. เช่นในคำว่า สพฺพทานํ ธรรมทานํ ชินาติ.
การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง.

๓. ถ้าเป็นชื่อของเจตนา คือเพ่งถึงความคิดก่อน หรือความจง
ใจให้ทาน หมายความว่าเขาให้ด้วยเจตนาใด เจตนาอันใดได้ชื่อว่าเป็น
เหตุให้เขาสละสิ่งของ คือยกเจตนาขึ้นพูดเป็นตัวตั้ง เช่นนี้ต้องแปล
เป็นรูปภรณสาธนะว่า "เจตนาเป็นเหตุให้แห่งชน" แยกรูปออก
ตั้งวิเคราะห์ว่า เทติ เตนาติ ทานํ. (ชโน ชน) ย่อมให้ ด้วย
เจตนากรรมนั้น เหตุนั้น (ติ เจตนากรรมมิมิ เจตนากรรมนั้น) ชื่อว่า
ทานํ (เจตนากรรมเป็นเหตุให้แห่งชน). เช่นในคำว่า ทานเจตนา
เจตนาเป็นเครื่องให้.

๔. เป็นชื่อของสถานที่ คือเพ่งถึงที่ ๆ เขาให้ มีโรง เรือน
ศาลา หรือ บ้าน เป็นต้น หมายความว่า เขาให้ในสถานที่ใด สถานที่
นั้นได้ชื่อว่าเป็นที่ให้ของเขา คือยกสถานที่ขึ้นพูดเป็นตัวตั้ง เช่นนี้
ต้องแปลเป็นรูปอภิศรณสาธนะว่า "ที่เป็นที่ให้แห่งชน" แยกรูป
ออกตั้งวิเคราะห์ว่า เทติ เอตุถาติ ทานํ. (ชโน ชน) ย่อมให้ใน
ที่นั้น เหตุนั้น (เอติ จานํ ที่นั้น) ชื่อว่า ทานํ(ที่เป็นที่ให้แห่งชน).
เช่นในคำว่า ทานศาลา โรงเป็นที่ให้ (โรงทาน)

ดังตัวอย่างนี้ เราจะเห็นได้แล้วว่า คำว่า ทานํ คำเดียว อาจ แปลความหมายได้หลายนัย ดังแสดงมาจะนี้.

ศัพท์ที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นกริยากิตก์

ศัพท์ต่าง ๆ ที่ปัจจัยในกิตก์ปรุงให้สำเร็จรูปเป็นกริยาศัพท์แล้ว กริยาศัพท์นั้น ๆ ก็ย่อมมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยนั้นๆ เช่นเดียวกับศัพท์ที่ปัจจัยปรุงให้สำเร็จรูปเป็นนามศัพท์ ในส่วนกริยา ศัพท์นี้ ดังที่ท่านยกคำว่า "ทำ" ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ ย่อมอาจหมาย ความไปได้ต่าง ๆ ด้วยอำนาจปัจจัย ดังจะแสดงให้เห็นต่อไป คำว่า "ทำ" ออกมาจากศัพท์ธาตุ "กร" ถ้าใช้เป็นศัพท์บอกผู้ทำ ก็ เป็นกัตตุวาก, บอกสิ่งที่เขาทำ ก็เป็นกัมมวาก, บอกอาการที่ทำ ก็ เป็นภาววาก (ไม่กล่าวถึงกัตตา และ กัมม). บอกผู้ใช้ให้ทำ ก็เป็น เหตุกัตตุวาก, บอกสิ่งที่เขาใช้ให้ทำ ก็เป็นเหตุกัมมวาก.

๑. บอกผู้ทำที่เป็นกัตตุวากนั้น ก็เมื่อนำปัจจัยปรุงธาตุแผนก กัตตุวากมาประกอบเข้า เช่น อนุต หรือ มาน ปัจจัยเป็นต้น ก็ได้รูป เป็นกัตตุวาก เช่น กร ธาตุ ลง อนุต ปัจจัย ได้รูปเป็น **กโรนฺโต, กโรนฺตา, กโรนฺตี**. แปลว่า "ทำอยู่ เมื่อทำ" ตามรูปลิงค์ของตัว ประธาน เมื่อต้องการจะแต่งให้เป็นประโยคตามในแบบ ก็ต้องหาตัว กัตตาผู้ทำ ในที่นี้บ่งถึงนายช่าง ก็ต้องใช้ศัพท์ว่า "วฑฺฒกึ" ตัว กรรมบ่งถึงเรือน ก็ต้องให้คำว่า "ฆริ" ตัวคุณนามที่เพิ่มเข้ามาแสดง ถึงอาการที่นายช่างทำ คือ งามจริง ก็ใช้คำว่า "อติวิยโสภ" ซึ่ง แสดงความพิเศษของการกระทำว่า ทำได้งามจริง ท่านเรียกว่ากริยา-

วิเสสณะ เมื่อประกอบให้เป็นประโยคก็ต้องว่า **วฑฺฒกึ อติวิยโสภํ ฆริ
กโรนุโต** นายช่าง ทำอยู่ ซึ่งเรือน งามจริง นี่เป็นรูปกัตตุวาก
เพราะยกผู้ทำขึ้นเป็นประธาน คือบอกผู้ทำนั่นเอง.

๒. บอกสิ่งที่เขาทำ เป็นกัมมวาก เมื่อจะให้ป็นรูปนี้ ก็นำ
ปัจจัยที่ปรุงกิริยาศัพท์ให้เป็นกัมมวากมาประกอบ เช่น ต อนีย ตพฺพ
ปัจจัยเป็นต้น เช่น กรุ ธาตุ นำ ต ปัจจัย มาประกอบก็ได้รูปเป็น
กโต, กตา, กตฺ. ตามรูปลิงค์ของนามศัพท์ที่เป็นประธานในประโยค
ในที่นี้ยกคำว่า "**เรือนนี้**นายช่างทำงามจริง" ขึ้นเป็นอุทาหรณ์ ถ้า
จะประกอบให้เป็นประโยคก็ต้องว่า **อิทํ ฆริ วฑฺฒกึ อติวิยโสภํ
กตฺ.** เรือนนี้ อันนายช่าง ทำแล้ว งามจริง นี่เป็นรูปกัมมวาก เพราะ
ยกคำว่า "**ฆริ**" (เรือน) ขึ้นเป็นประธาน คือบอกสิ่งที่เขาทำนั่นเอง.

๓. บอกแต่อาการที่ทำ ไม่ยกกัตตา (ผู้ทำ) ซึ่งเป็นตัวประธาน
และกรรม (ผู้ถูกทำ) ขึ้นพูด กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เมื่อจะให้ป็นรูปนี้
ก็นำปัจจัยที่ปรุงกิริยาศัพท์ให้เป็นภาววาก มี ตพฺพ ปัจจัยเป็นต้นมา
ประกอบ เช่น ภู ธาตุ นำ ตพฺพ ปัจจัยมาประกอบ ก็ได้รูปเป็น
ภวิตพฺพ (พถฺธิ อู ที่ ภู เป็น โอ แล้วเอาเป็น อว ลง อิ อากม
ภาววากนี้ใช้เป็นรูปนปฺสกลิงค์เสมอไป) ประกอบให้เป็นประโยคเช่น
การณฺเณตฺถ (การณฺ+เอตฺถ) **ภวิตพฺพ.** อันเหตุ ในสิ่งนั้น พึงมี.

ในที่นี้ การที่มีได้ยก กรุ ธาตุเป็นตัวอย่าง ก็เพราะ กรุ ธาตุ
เป็นธาตุมีกรรมจะใช้ในภาววากไม่เหมาะ จึงได้ยกเอา ภู ธาตุซึ่งเป็น
ธาตุไม่มีกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์แทน.

๔. บอกผู้ให้ให้เขาทำ เป็นเหตุกัตตฺวาจก เมื่อจะให้ป็นรูปนี้ ก็ต้องนำปัจจัยที่ใช้ในเหตุกัตตฺวาจกมาประกอบ เช่น อนฺต ปัจจัย เป็นต้น เมื่อนำมาประกอบกับ กรฺ ธาตุก็จะได้รูปเป็น การาเปฺนฺโต, การาเปฺนฺตา, การาเปฺนฺตฺ. (ยัม ณาเป ปัจจัยในอาขยาตมาใช้ด้วย) ตามลึงค์ของตัวประธาน ประกอบเป็นประโยคว่า วฑฺฒกึ ปุริเส อิมฺ ฌริ การาเปฺนฺโต. นายช่าง ยังบุรุษทั้งหลาย ให้ทำอยู่ ซึ่งเรือนนี้.

๕. บอกสิ่งที่เขาใช้ให้คนอื่นทำ เป็นเหตุกัมมวาจก เมื่อจะให้ป็นรูปนี้ ก็ต้องนำปัจจัยที่ใช้ในเหตุกัมมวาจกมาประกอบ เช่น มาน ปัจจัย เป็นต้น ปัจจัยนี้เมื่อนำมาประกอบกับ กรฺ ธาตุ ก็จะได้รูปเป็น การาปิยมาโน, การาปิยมานา, การาปิยมานํ. (ยัม ณาเป และ ย ปัจจัย อิ อากมในอาขยาตมาใช้ด้วย) ตามลึงค์ของตัวประธาน ประกอบ ให้เป็นประโยคว่า อิหิ ฌริ วฑฺฒกึนา ปุริเสหิ การาปิยมานํ. เรือนนี้ อันนายช่าง ยังบุรุษทั้งหลาย ให้ทำอยู่.

ดังตัวอย่างที่แสดงมานี้ เราจะเห็นได้แล้ว กรฺ ธาตุตัวเดียว เมื่อนำปัจจัยในฝ่ายกิริยากิตก์มาประกอบแล้ว อาจหมายเนื้อความได้เป็น อนเก ตามปัจจัยที่นำมาประกอบนั้น ๆ แม้ปัจจัยตัวเดียวกันนั่นเอง ก็ยังอาจแปลงเนื้อความได้มากเช่นเดียวกัน แล้วแต่ปัจจัยนั้น ๆ จะใช้หมายวาจกอะไรได้บ้าง.

กิตก์ ๒ อย่าง

กิตก์เมื่อสำเร็จรูปแล้ว เป็นนามศัพท์อย่าง ๑ เป็นกิริยาศัพท์

อย่าง ๑ คำว่า นามศัพท์นั้นหมายความกว้าง อาจหมายถึงนามศัพท์ ที่เป็นนามนามทั้งหมดซึ่งเป็นนามโดยกำเนิดก็ได้, นามศัพท์ที่ปรุงขึ้น จากธาตุและใช้เป็นบทนามก็ได้, คุณนามโดยกำเนิด และคุณนามที่ ปรุงขึ้นจากธาตุก็ได้, และศัพท์นามด้วยก็ได้. คำว่า กิริยาศัพท์ ก็เช่น เดียวกัน อาจหมายถึงศัพท์ที่กล่าวกิริยาทั้งสิ้นเช่นกิริยาอาขยาตก็ได้, หมายถึงกิริยาที่ใช้ในกิต্ত์ก็ได้, ฉะนั้นเพื่อจำกัดความให้สั้นและแคบ เข้า เพื่อให้หมายความเฉพาะในเรื่องกิต্ত์ คำว่า นามศัพท์ในที่นี้ ท่าน หมายความว่านามศัพท์ที่สำเร็จรูปมาจากธาตุอย่างเดียว ไม่ใช่ นาม- ศัพท์โดยกำเนิด และนามศัพท์ในกิต্ত์นี้เป็นได้เฉพาะนามนามอย่าง ๑ คุณนามอย่าง ๑ เท่านั้น รวมเรียกชื่อว่า "นามกิต্ত์" หมายถึงกิต্ত์ ที่ใช้เป็นนาม และคำว่า กิริยาศัพท์ ก็หมายความว่ากิริยาที่ใช้ประกอบ ปัจจัยในกิต্ত์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่หมายถึงกิริยาอาขยาตด้วย รวม เรียกชื่อว่า "กิริยากิต্ত์" หมายความว่า กิต্ত์ที่ใช้เป็นกิริยา.

ธาตุกิต্ত์

ในกิต্ত์ทั้ง ๒ นี้ คือ ทั้งนามกิต্ত์และกิริยากิต্ত์ ล้วนมีธาตุเป็นที่ ตั้ง คือสำเร็จมาจากธาตุทั้งสิ้น แต่ธาตุใช้อย่างเดียวกับอาขยาต หาแปลกันไม่ จะต่างรูปกันก็ในเมื่อใช้เครื่องปรุงต่างฝ่ายเข้าประกอบ เท่านั้น คือถ้าใช้เครื่องปรุงฝ่ายอาขยาต ธาตุนั้นเมื่อสำเร็จรูปก็กลายเป็นอาขยาตไป แต่ถ้าใช้เครื่องปรุงฝ่ายกิต্ত์ ธาตุนั้นก็มิรูปสำเร็จ เป็นกิต্ত์ไปเท่านั้น เพราะฉะนั้น ธาตุเป็นตัวกลาง อาจปรุงเป็น

อาชยตก็ได๋ กิตก์ก็ได๋ เช่น ภูถข, กรุ ธาตุ ถ้าเป็นอาชยตก็เป็น ภูถขติ, กรุติ. เป็นนามกิตก์ก็เป็น โภชนั, โภชโก, กรณั, การโก, เป็นกิริยากิตก์เป็น ภูถขนุโต, ภูถขิตุวา, ภูตุโต, กรุณุโต, กตุวา, กโต. เป็นต้น.

อนึ่ง บางคราวก็ใช้นามศัพท์มาปรุ้งเป็นกิริยากิตก์ก็ได๋เช่นเดียวกับอาชยต เช่น :-

	อาชยต	กิริยากิตก์
ศัพท์นามนามว่า ปพพ (ภูเขา)	ปพพตายติ	ปพพตายนุโต
ศัพท์คุณนามว่า จิร (นาม, ชักช้า)	จิรายติ	จิรายนุโต

ฉะนั้น จึงรวมความว่า อาชยต ใช๋ธาตุและนามศัพท์เป็นตัวตั้งสำหรับปรุ้งได้ฉั้นใด กิตก์ก็ใช๋ได้ฉั้นนั้น แต่ต้องยืมปัจจัยในอาชยตมาลงด้วยในที่บางแห่ง เช่น อย, อีย ปัจจัยในอุทาหรณ์นี้เป็นต้น.

นามกิตก์

คำว่า นามกิตก์ ในที่นี้ ท่านหมายถึงกิตก์ที่ใช๋เป็นนาม และคำว่า นาม ก็หมายถึงเฉพาะถึงศัพท์ธาตุที่นำมาประกอบปัจจัยในกิตก์นี้ เมื่อสำเร็จรูปแล้วใช๋ได้ ๒ อย่าง คือ ใช๋เป็นนามนาม ๑ คุณนาม ๑ มิได้หมายถึงศัพท์ที่เป็นนามนามและคุณนามโดยกำเนิด เช่น ภูถข (ต้นไม้) จมู (เสนา) ทกข (ขยัน) นิล (เขียว) เป็นต้น. กิตก์ที่สำเร็จรูปเป็นนามนาม หมายถึงธาตุคือกิริยาศัพท์ที่เป็นมูลรากซึ่งนำมาประกอบปัจจัยในนามกิตก์แล้ว ใช๋ได้ตามลำพังตัวเอง ไม่ต้องหา

บทอื่นมาเป็นประธาน กล่าวอย่างง่ายอื่น ใช้กิริยาเป็นนามนั่นเอง
เช่น กรณ (ความทำ) ฐาน (ความยืน) นิสชชา (ความนั่ง)
เป็นต้น. ส่วนกิตก์ที่สำเร็จรูปเป็นคุณนาม จะใช้ตามลำพังตัวเองไม่ได้
อย่างเดียวกับคุณนามโดยกำเนิดเหมือนกัน ต้องอาศัยมีตัวนามอื่น
เป็นตัวประธาน เช่น การโก (ผู้ทำ) ปาปการี (ผู้ทำซึ่งบาปโดยปกติ)
อนุศาสโก (ผู้ตามสอน) เป็นต้น. ศัพท์เหล่านี้ ล้วนต้องมีนามนาม
บทอื่นเป็นประธานสืบ เช่น ชโน (ชน) ปุคฺคโล (บุคคล) เป็นต้น
จะยกขึ้นแปลลอย ๆ หาได้ไม่. ในนามกิตก์นี้ท่านจัดเป็นสาธนะ และ
สาธนะนั้น ล้วนหมายรู้ด้วยปัจจัย เพื่อให้มีเนื้อความแปลกกัน ดัง
จะได้อธิบายต่อไป.

สาธนะ

คำว่า สาธนะ นี้ ท่านแปลว่า "ศัพท์ที่ท่านให้เสร็จมาแต่รูป
วิเคราะห์" หมายความว่า รูปสำเร็จมาจากการตั้งวิเคราะห์ คำ
ว่า วิเคราะห์ ก็หมายความว่า การแยกหรือกระจายศัพท์ออกให้เห็น
ส่วนต่าง ๆ ของศัพท์ที่เป็นสาธนะ เช่นศัพท์ว่า คติ (ภูมิเป็นที่ไป)
ย่อมสำเร็จมาจากรูปวิเคราะห์ว่า " คจฺฉติ เอกฺฉา-ติ" เพราะฉะนั้น
คติ จึงเป็นตัวสาธนะ และคจฺฉนฺติ เอกฺฉา-ติ เป็นรูปวิเคราะห์ เมื่อจะ
เรียงให้เต็มทั้งรูปวิเคราะห์และสาธนะก็ต้องว่า คจฺฉนฺติ เอกฺฉา-ติ คติ
ในรูปวิเคราะห์นั่นเอง ย่อมเป็นเครื่องส่งให้ทราบสาธนะไปในตัว เช่น
ในที่นี้ คำว่า เอกฺฉ (ในภูมินั้น) เป็นสัตตมมีวิภตติ ปงถึงสถานที่ ก็

ต้องให้ทราบว่ารूपที่สำเร็จไปจากคำนี้ ต้องเป็นอิกรณสาธนะ เพราะ
สาธนะนี้ ท่านบัญญัติให้ใช้คำว่า "เอตุล" ในเวลาตั้งรูปวิเคราะห์
ส่วนกิริยาที่อยู่ข้างหน้านั้นแสดงถึงรูป ในที่นี้ **คจฺจนฺติ** เป็นกัตตุวาก
จึงต้องเป็นกัตตุรูป ฉะนั้นจึงรวมความว่า **คติ** เป็นกัตตุรูป อิกรณ-
สาธน. สาธนะนั้นท่านแบ่งไว้ ๗ อย่าง คือ :-

๑. กัตตุสาธนะ
๒. กัมมสาธนะ
๓. ภาวสาธนะ
๔. กรณสาธนะ
๕. สัมปทานสาธนะ
๖. อปาทานสาธนะ
๗. อิกรณสาธนะ

และในสาธนะเหล่านี้ ท่านยังจัดรูปวิเคราะห์ไว้ประจำอีก ๓ คือ :-
กัตตุรูป ๑ กัมมรูป ๑ ภาवरูป ๑.

กัตตุสาธนะ

สาธนะนี้เป็นชื่อของผู้ทำ คือผู้ประกอบกิจยานั้น ได้แก่ผู้ใดเป็นผู้
ผู้ทำ ก็เป็นชื่อของผู้นั้น กล่าวอย่างง่ายก็คือเป็นชื่อของคนหรือสัตว์
เช่น อุ. ว่า **กุมฺภกาโร** (ผู้ทำซึ่งหม้อ). **ทายโก** (ผู้ให้), **โอราทโก**
(ผู้กล่าวสอน), **สาวโก** (ผู้ฟัง), เหล่านี้เป็นกัตตุสาธนะทั้งนั้น เพราะ
ล้วนเป็นชื่อของผู้ทำ ก็ต้องมี **ชน** หรือ **บุคคล** เป็นต้นเป็นเจ้าของผู้

ทำคำกับอยู่ด้วย เวลาแปลจะขาดเสียมิได้ เช่น **กมุฏกาโร** เวลาแยก
ตั้งวิเคราะห์ก็จะต้องตั้งว่า **กมุฏ กโรตี-ติ กมุฏกาโร** แปลว่า (โย
ชโน ชนใด) ย่อมทำ ซึ่งหม้อ เหตุนั้น (โส ชโน ชนนั้น) ชื่อว่า
กมุฏกาโร (ผู้ทำซึ่งหม้อ). สำหรับกัตตุสาธนะเวลาตั้งวิเคราะห์ กิริยา
จะต้องเป็นกัตตุจากเสมอ, วิธีแปลกัตตุสาธนะ ท่านให้แปลได้ ๒ นัย
คือ "ผู้-" ถ้างลงในอรรถคือตัสสึละ แปลว่า "ผู้...โดยปกติ"
คำว่า "ตัสสึละ" ในที่นี้ หมายความว่า สิ่งที่บุคคลทำเป็นปกติ
คือบุคคลทำสิ่งใดเป็นปกติ สาธนะนี้กล่าวถึงการทำที่เป็นปกติของ
บุคคลนั้นด้วย เช่น อ. ว่า **ธมฺมาจารี** (ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ)
เวลาตั้งวิเคราะห์จะต้องเติมคำว่า "สึเลน" เข้ามาด้วยว่า **ธมฺม จรติ**
สึเลนา-ติ ธมฺมาจารี แปลว่า (โย ชโน ชนใด) ย่อมประพฤติ
ซึ่งธรรม โดยปกติ เหตุนั้น (โส ชโน ชนนั้น) ชื่อว่า **ธมฺมาจารี**
(ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ).

อีกอย่างหนึ่ง ในสาธนะนี้ท่านเพิ่ม **สมาสรูป ตัสสึลสาธนะ**
เข้ามาอีก ที่เรียกเช่นนั้น ก็เพราะสาธนะนี้กล่าวถึงความทำเป็นปกติ
ของบุคคล เวลาตั้งวิเคราะห์มีรูปวิเคราะห์คล้ายสมาส เวลาแปลท่าน
ให้แปลว่า "ผู้มี-" เช่น อ. **ธมฺมาจารี** นั้น ถ้าตั้งวิเคราะห์เป็น **สมาสรูป**
ตัสสึลสาธนะ ก็จะต้องตั้งว่า **ธมฺม จริตุ สึลมสุตา-ติ** [สึล+อสุต+อติ]
ธมฺมาจารี. การประพฤติ ซึ่งธรรม เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่า **ธมฺมาจารี** (ผู้มีการประพฤติซึ่งธรรมเป็นปกติ) กิริยา
ในรูปนี้ ต้องประกอบด้วย คำ ปัจจัยเสมอ.

กัมมสาธนะ

สาธนะนี้ เป็นชื่อของสิ่งที่ถูกทำ คือสิ่งใดถูกเขาทำ ก็เป็นชื่อของสิ่งนั้น กล่าวอย่างง่ายก็คือเป็นชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผู้ทำขึ้น ในสาธนะนี้กล่าวถึงสิ่งที่สำเร็จขึ้นโดยอาการ ๒ อย่างคือ ตามธรรมชาติอย่าง ๑ บุคคลทำขึ้นอย่าง ๑ ที่สำเร็จตามธรรมชาตินั้น คือมิได้มีใครเป็นผู้ทำขึ้น เช่น อุ. ว่า **ปิโย** (เป็นที่รัก) ก็หมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งถูกอีกคนหนึ่งรัก เช่น บุตรธิดาถูกมารดาบิดารัก หรือมารดาบิดาถูกบุตรธิดารัก ฉะนั้นบุตรธิดาจึงได้ชื่อว่าเป็นที่รักของมารดาบิดา หรือมารดาบิดาได้ชื่อว่าเป็นที่รักของบุตรธิดา. **รโส** (วิสัยที่เป็นที่มายินดี) ก็เช่นเดียวกัน, วิสัยในที่นี้หมายถึงอารมณ์. คำว่า **ปิโย** เป็น **ปิย** ธาตุ ลง อ ปัจจัย แยกรูปออกตั้งวิเคราะห์ว่า (บิดา) **ปิยติ** **ตนะ-ติ** [ต+อติ] **ปิโย** (บุตุโต). (บิดา) ย่อมรัก ซึ่งบุตรนั้น เหตุนั้น (บุตรนั้น) ชื่อว่า **ปิโย** เป็นที่รักของ (บิดา).

อีก อุ. หนึ่ง คือ **รโส** เป็น รสุ ธาตุ ลง อ ปัจจัย ตั้ง วิ. ว่า (ชน) **รสติ** **ตนะ-ติ** **รโส** (วิสโย). (ชน) ย่อมยินดี ซึ่งวิสัยนั้น เหตุนั้น (วิสัยนั้น) ชื่อว่า **รโส** เป็นที่ยินดี (ของชน). ทั้ง ๒ อุ. นี้ เป็นกัตตุรูป กัมมสาธนะ คือตัวสาธนะเป็นกรรม ส่วนรูปตั้งวิเคราะห์ เป็นกัตตุวาก ทานบัญญัติให้แปลว่า "**เป็นที่-**"

ส่วนกรรมที่สำเร็จขึ้นโดยถูกบุคคลทำนั้น เช่น อุ. ว่า **กิจจ** (กรรมอันเขาพึงทำ), **ทาน** (สิ่งของอันเขาพึงให้), คำว่า **กิจจ** เป็น

กรฺ ธาตุ ลง ริจฺย ปัจจยฺ แยกฺรูปออกตั้ง วิ.ว่า กาทพฺพนฺ-ติ
[กาทพฺพ+อติ] กิจฺจํ (ยํ กมฺมํ กรรฺมใด) (เตน อ้นเขา) พิงฺทำ
เหตุํนั้น (ตํ กมฺมํ กรรฺมํนั้น) ชื่อว่า กิจฺจํ (อ้นเขาพิงฺทำ).

อีก อุ. หนึ่งว่า ทานํ เป็น ทา ธาตุ ลง ยู ปัจจยฺ แล้วแปลง
เป็น อน แยกฺรูปออกตั้ง วิ. ว่า ทาทพฺพนฺ-ติ ทานํ. (ยํ วตุถฺยํ สิ่งของ
ใด) (เตน อ้นเขา) พิงฺให้ เหตุํนั้น (ตํ วตุถฺยํ สิ่งของนั้น) ชื่อว่า
ทานํ (อ้นเขาพิงฺให้) ทั้ง ๒ อุ. นี้ เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ ลงรอยกัน
คือรูปวิเคราะห์ก็เป็นกัมมวาทก และสาธนะก็เป็นกัมมสาธนะ ท่าน
บัญญัติให้แปลว่า "อ้นเขา-"

ภาวสาธนะ

สาธนะนี้ กล่าวถึงอาการคือความมีความเป็นเท่านั้น ไม่กล่าว
ถึง กัตตา (ผู้ทำ) หรือ กัมม (ผู้ถูกทำ) กริยาอาการเหล่านั้นก็
เกิดมาจากความทำของนามนามนั่นเอง กล่าวอย่างง่าย ก็คือ กล่าวถึง
เฉพาะกริยาอาการมีการ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น ที่ปรากฏมา
จากนามนาม ไม่กล่าวผู้ทำ หรือผู้ถูกทำ เช่น อุ. ว่า คมฺนํ (ความ
ไป), จานํ (ความยืน), นิสฺสุชา (ความนั่ง), สยมนํ (ความนอน)
คำว่า คมฺนํ เป็น คมฺ ธาตุ ลง ยู ปัจจยฺ แล้วแปลงเป็น อน แยกฺรูป
ออกตั้ง วิ. ว่า คจฺจฺยเต-ติ คมฺนํ (ตน อ้นเขา) ย่อมไป เหตุํนั้น
ชื่อว่า ความไป.

จานํ เป็น จา ธาตุ ลง ยู ปัจจยฺ แล้วแปลงเป็น อน แยก

รูปออกตั้ง วิ. ว่า **ติฏฺฐยเต-ติ ฐานํ**, (เตน อันเขา) ย่อมยืน เหตุนั้น
ชื่อว่า ความยืน.

นิสฺชชา เป็น นิบทหน้า สิทฺ ชาติ ในความจม ลง ฌย ปัจจย
ลบ ฌ แห่ง ฌย เสียแล้วแปลงที่สุดชาติคือ ทุ กับ ย เป็น ชุช เป็น
รูปอดีตลิงค์ แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **นิสฺสึทยเต-ติ นิสฺชชา**, (เตน อัน
เขา) ย่อมนั่ง เหตุนั้น ชื่อว่า ความนั่ง.

สยํ เป็น สิทฺ ชาติ ลง ยุ ปัจจย แล้วแปลง ยุ เป็น อน พฤทธิ
อิ ที่ สิทฺ เป็น เอ แล้วเอาเป็น อย แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **สยเต-ติ สยํ**
(เตน อันเขา) ย่อมนอน เหตุนั้น ชื่อว่า ความนอน.

สำหรับรูปวิเคราะห์ในภาวสาธนะนี้ ตั้งได้ ๓ วิธี คือ :-

ใช้ประกอบเป็นกิริยาอาขยาต เป็นรูปภาววจก ๑

ใช้ประกอบเป็นนามกิตก์ เป็นรูปภาวสาธนะ ๑

ใช้ประกอบเป็นกิริยากิตก์ เป็นรูปภาววจก ๑

สำหรับรูปวิเคราะห์ ที่เป็นกิริยาอาขยาต ฟังดูตัวอย่างข้างต้น
ส่วนรูปวิเคราะห์ที่ใช้ประกอบเป็นนามกิตก์ มักใช้คงรูปตามเดิม เช่น
คมนํ ตั้ง วิ. ว่า **คมนํ คมนํ**. ความไป ชื่อว่า **คมนํ** (ความไป).

ฐานํ ตั้ง วิ. ว่า **ฐานํ ฐานํ**. ความยืน ชื่อว่า **ฐานํ** (ความยืน).

นิสฺชชา ตั้ง วิ. ว่า **นิสฺชชา นิสฺชชา**. ความนั่ง ชื่อว่า **นิสฺชชา**
(ความนั่ง) หรือจะให้ประกอบ ยุ ปัจจย ตั้ง วิ. ว่า **นิสฺสึทํ นิสฺชชา**
ตั้งนี้ได้ แล้วแต่จะเห็นควร.

สยน์ ตั้ง วิ. ว่า สยน์ สยน์. ความนอน ชื่อว่า สยน์ (ความนอน).

รูปวิเคราะห์ที่ใช้เป็นกริยากิตก์ ก็ใช้ประกอบปัจจัยที่เป็นภาว-
วาก เช่น คมนั ประกอบ ตพพ ตั้ง วิ. ว่า คณคพพน-ติ คมนั.

(เตน อันเขา) ฟังไป เหตุนั้น ชื่อว่า คมนั (ความไป).

จានั ตั้ง วิ. ว่า จาตพพน-ติ จานั (เตน อันเขา) ฟังยิน
เหตุนั้น ชื่อว่า จานั (ความขึ้น).

สยน์ ตั้ง วิ. ว่า นิสิตพพน-ติ นิสชชา-(เตน อันเขา)
ฟังนั่ง เหตุนั้น ชื่อว่า นิสชชา (ความนั่ง).

สยน์ ตั้ง วิ. ว่า สยิตพพน-ติ สยน์ (เตน อันเขา) ฟังนอน
เหตุนั้น ชื่อว่า สยน์ (ความนอน).

รูปวิเคราะห์ที่ใช้กริยากิตก์นั้น มักใช้ประกอบกับ ตพพ ปัจจัยเป็น
พื้น รูปอื่นไม่มีใช้. ในสาธนะนี้รูปและสาธนะลงเป็นอันเดียวกัน คือ
รูปวิเคราะห์กับสาธนะต่างก็เป็นภาววาก ท่านบัญญัติให้แปลว่า
"ความ"ก็ได้ "การ" ก็ได้ (เตน อันเขา) ที่เดิมมาในรูปวิเคราะห์
ที่เป็นกริยาอาชยาดและกริยากิตก์ในเวลาแปลนั้น เพื่อให้ถูกต้องและ
ครบตามรูปประโยค เพราะกริยาภาววากจะขาด กัตตา ที่เป็นตติยา-
วิภัตติ ซึ่งแปลว่า "อัน" หาได้ไม่.

กรณสาธานะ

สาธนะนี้ หมายถึงสิ่งที่เป็นเครื่องมือให้สำเร็จทำของบุคคล
คำผู้ทำ ๆ ด้วยสิ่งใด ยกสิ่งนั้นขึ้นกล่าว เช่น ผูกด้วยเชือก ประหาร

ด้วยคาบ หรือไซด้วยสวานเป็นต้น คำว่า เชือก คาบ และ สวาน เป็นเครื่องมือให้บุคคลทำกิจการผูกเป็นต้นสำเร็จ เพราะเหตุนั้น จึง ชื่อว่ากรรมะ เพราะเป็นเครื่องมือยังการทำของบุคคลให้สำเร็จ ดัง อุ. ว่า **พฺนุชนั** (วัตถุเป็นเครื่องผูก) , **ปฺหรณั** (วัตถุเป็นเครื่องประหาร) , **วิชฺณณั** (วัตถุเป็นเครื่องไซ) เป็นต้น ล้วนเป็นกรณสาธนะ.

พฺนุชนั เป็น พฺนุช ชาติ ลง ยุ ปัจจัยแล้ว แปลงเป็น อน แยก รูปออกตั้ง วิ. ว่า **พฺนุชติ เตนาติ พฺนุชนั** (ชโน ชน) ย่อมผูก ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ตั วตุถ วัตถุนั้น) ชื่อว่า **พฺนุชนั** (เป็น เครื่องผูกแห่งชน).

ปฺหรณั เป็น ปบทหน้า หรุ ชาติ ในความนำไป ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อน (เพราะเป็นธาตุมี ณ เป็นที่สุด จึงมิได้แปลเป็น อน) แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **ปฺหรติ เตนาติ ปฺหรณั**. (ชโน ชน) ย่อมประหาร ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ตั วตุถ วัตถุนั้น) ชื่อว่า **ปฺหรณั** (เป็นเครื่องประหารแห่งชน).

วิชฺณณั เป็น วิชฺ ชาติ ในความแทง ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลง เป็น อน แต่ธาตุตัวนี้ยังลง ย ปัจจัยในอาขยาดติคมาด้วย คือเมื่อลง ย ปัจจัยแล้วแปลง ย กับ ฐ ที่สุดธาตุเป็น ชฺณ แล้วลง ยุ ปัจจัยใน นามกิตก์ซ้ำอีก จึงได้รูปเป็นเช่นนั้น แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **วิชฺณติ เตนาติ วิชฺณณั**. (ชโน ชน) ย่อมไซ ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ตั วตุถ วัตถุนั้น) ชื่อว่า **วิชฺณณั** (เป็นเครื่องไซแห่งชน).

รูปวิเคราะห์ที่แสดงมาเหล่านี้ กิริยาเป็นกัตตุวาทก จึงเรียกว่า กัตตุรูป กรณสาธนะ เมื่อสำเร็จเป็นสาธนะแล้วแปลว่า "เป็นเครื่อง-" หรือ "เป็นเหตุ-"

แต่ในสาธนะนี้ยังเป็นที่รูปร่างหนึ่ง คือ กัมมรูป กิริยาต้องประกอบให้เป็นกัมมวาทก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :-

พหุณฺํ ตั้ง พหุ ธาตุ แล้วลง ย ปัจจัย อี อากม สำหรับ กัมมวาทกในอาขยาต ตั้ง วิ. ว่า พหุณฺิยติ เตนา-ติ พหุณฺํ. (ชโน ชน) (เตน อันเขา) ย่อมผูก ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น (ติ วัตถุ วัตถุนั้น) ชื่อว่า พหุณฺํ (เป็นเครื่องอันเขาผูก).

ปหฺรณฺํ ตั้ง ปบ ทหน้า หฺร ธาตุ ลงเครื่องปรุงกัมมวาทก ตั้ง วิ. ว่า ปหฺรณฺิยติ เตนา-ติ ปหฺรณฺํ. [ชโน ชน] [เตน อันเขา] ย่อมประหาร ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น [ติ วัตถุ วัตถุนั้น] ชื่อว่า ปหฺรณฺํ [เป็นเครื่องอันเขาประหาร].

วิหฺณฺํ ตั้ง วิหฺ ธาตุ ลง ย ปัจจัยในหมวด ทิว ธาตุ ได้รูปเป็น วิหฺณฺํ แล้วลงเครื่องปรุงกัมมวาทก ตั้ง วิ. ว่า วิหฺณฺิยติ เตนา-ติ วิหฺณฺํ [ชโน ชน] [เตน อันเขา] ย่อมไข ด้วยวัตถุนั้น เหตุนั้น [ติ วัตถุ วัตถุนั้น] ชื่อว่า วิหฺณฺํ [เป็นเครื่องอันเขาไข].

รูปวิเคราะห์ดังที่แสดงมาเหล่านี้ กิริยาเป็นกัมมวาทก จึงเรียกว่า กัมมรูป กรณสาธนะ เมื่อสำเร็จเป็นสาธนะแล้ว ท่านบัญญัติให้แปลว่า "เป็นเครื่องอันเขา-" หรือ "เป็นเหตุอันเขา-"

พึงสังเกตในสาธนะนี้ จำต้องมีคำว่า "เตน" ซึ่งเป็นตติยา-

วิภัตติ แปลว่า "ด้วย" ติดอยู่ข้างท้ายของกริยาเสมอ ทั้งใน กัตตุรูป และกัมมรูป เพื่อเป็นเครื่องแสดงรูปของสาธนะ จะขาดเสียหาได้ไม่.

สัมปทานสาธนะ

สาธนะนี้กล่าวถึงผู้รับ ผู้รับนี้จะเป็นบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ ก็ได้ คือผู้ทำหยาบยกลึงของให้แก่ผู้ใด หรือแก่สิ่งใด ก็กล่าวถึงผู้นั้น หรือสิ่งนั้น เช่นคำว่า ให้ทานแก่ยาก, ยาก จัดว่าเป็นผู้รับ คือผู้ที่เขาให้ สาธนะที่กล่าวถึงผู้รับเช่นนี้แหละ เรียกว่า สัมปทานสาธนะ เช่น อุ. ว่า สมุปทาน [วัตถุเป็นที่มอบให้] ศัพท์นี้มีมูลเดิมมาจาก สัม+ป บพหน้า ทา ธาตุในความให้ ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อน และแปลงนิคหิตที่ สัม เป็น ม ในที่นี้เป็นชื่อของผู้รับ จึงเป็น สัมปทานสาธนะ ส่วนรูปอาจเป็นได้ทั้งกัตตุรูป และ กัมมรูป.

กัตตุรูป สัมปทานสาธนะ ตั้ง วิ. ว่า สมุปเทติ เอตสุธา-ติ สมุปทาน. [ชโน ชน] ย่อมมอบให้ แก่วัตถุนั้น เหตุนั้น [เอตฺ วตฺตุ วตฺตุนัน] ชื่อว่า สมุปทาน. [เป็นที่มอบให้แห่งชน].

ที่เป็นกัมมรูป สัมปทานสาธนะ แปลกแต่เปลี่ยนกริยาเป็น กัมมวาทจ ตั้ง วิ. ว่า สมุปทียเต เอตสุธา-ติ สมุปทาน [สกฺกาโร สักการะ] [เตน อันเขา] ย่อมมอบให้ แก่วัตถุนั้น เหตุนั้น [เอตฺ วตฺตุ วตฺตุนัน] ชื่อ สมุปทาน [เป็นที่อันเขามอบให้].

อุทาหรณ์เหล่านี้สำเร็จรูปเป็นนปฺสกลิงค์ เพราะหมายถึงวัตถุเป็น ผู้รับมีเจตีย์เป็นต้น ถ้าผู้รับเป็นปฺสกลิงค์ ก็ต้องเปลี่ยนบททั้งปวงเป็นรูป

บุลึงค์ เป็น **สมบุททาโน** เช่น ภิกขุ (ภิกษุ) หรือ ยาจโก (ยাজก)
เป็นต้น ส่วนรูปวิเคราะห์คงตามรูปเดิม สาธนะนี้ ถ้าเป็นกัตตรูป
ท่านบัญญัติให้แปลว่า "เป็นที่-" ถ้าเป็นกัมมรูปแปลว่า "เป็นที่
อันเขา-" และพึงสังเกตในสาธนะนี้จะต้องมีศัพท์นามคือ "เอตสุส"
ซึ่งมีรูปเป็นจุดดลิวัดติ ที่แปลว่า "แก่" ตามหลังกิริยาในรูป
วิเคราะห์เสมอไป ซึ่งจะขาดเสียมิได้.

อปาทานสาธนะ

สาธนะนี้เป็นสาธนะที่กล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากไป คือผู้ทำปราศจาก
สิ่งใดไป กล่าวถึงสิ่งนั้น เช่นคำว่าไปจากบ้านสู่วัด หรือไปจากวัด
สู่บ้าน คำว่า จากบ้าน หรือจากวัด หมายถึงสิ่งที่เขาปราศจากไป
สาธนะที่กล่าวถึงสิ่งที่เขาปราศไปเช่นนี้แหละ เรียกว่า อปาทานสาธนะ
เช่น อ. ในแบบว่า **ปภสุสโร** (แดนชานออกแห่งรัศมี) หมายถึงกาย
ของเทวดาจำพวกหนึ่ง ซึ่งมีรัศมีชานออก, **ปภโว** (แดนเกิดก่อน)
หมายถึงน้ำตก ซึ่งเป็นต้นเดิมของแม่น้ำ คือ แม่น้ำย่อมเกิดจากน้ำตก
นั้น **ภิม** (แดนกลัว) หมายถึงยักษ์ ซึ่งเป็นแดนให้เกิดความกลัว
ของมนุษย์ผู้เห็น.

ปภสุสโร มूलเดิมมาจาก ปภา (รัศมี) บทหน้า สรุ ชาติในความ
ชาน อ ปัจจัย ลบ อา ที่ ปภา เสีย แล้วซ้อน ส เพราะมี ส อยู่หลัง
แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **ปภา สรติ เอตสุมา-ติ ปภสุสโร** (เทวกาโย)
รัศมีย่อมชานออก จากกายแห่งเทวดานั้น เหตุนั้น (เอโส เทวกาโย)

ภายหลังทวนนั้น) ชื่อ **ปภสฺสโร** (เป็นแดนชานออกแห่งรัศมี).

ปภโว มูลเดิมมาจาก ป บทหน้า ภู ธาตุ อ ปัจจัย พฤทธิ ภู ที่ ภู เป็น โอ แล้วเอาเป็น อว และ ป บทหน้าตัวนั้น ศัพท์เต็มรูป คือ ปรมิ (ก่อน) ท่านลบอักษรสองตัวหลังเสียเหลือไว้แต่ ป ในเมื่อ สำเร็จรูปเป็นสาธนะแล้วแยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **ปรมิ ภวติ เอตสฺมา-ติ ปภโว** (ปเทโส). (นที แม่น้ำ) ย่อมเกิดมีก่อน แต่ประเทศนั้น เหตุนั้น (เอโส ปเทโส ประเทศนั้น) ชื่อว่า **ปภโว** (เป็นคน เกิดก่อนแห่งแม่น้ำ).

ภิม มูลเดิมมาจาก ภิ ธาตุ ในความกลัว ลง ม ปัจจัย แยก รูปออกตั้ง วิ. ว่า **ภยติ เอตสฺมา-ติ ภิม** (ยกุโ). ชโน (ชน) ย่อมกลัว แต่ยักษนั้น เหตุนั้น (เอโส ยกุโ ยักษนั้น) ชื่อว่า **ภิม** (เป็นแดนกลัวแห่งชน).

สาธนะนี้ เป็นกัตตุรูปอย่างเดียว เมื่อสำเร็จเป็นสาธนะแล้ว ท่านบัญญัติให้แปลว่า "เป็นแดน-" และพึงสังเกตในสาธนะนี้ต้องมี ต หรือ เอต ศัพท์นาม ซึ่งประกอบด้วยปัญจมีวิภัติ แปลว่า แต่, จาก ตามหลังกิริยา และต่อสนธิกับ อิติ ศัพท์ ในเวลาแยกรูปออก ตั้งวิเคราะห์เสมอไป จะขาดเสียมิได้.

อธิกรณสาธนะ

สาธนะนี้หมายความว่า สาธนะที่กล่าวถึงสถานที่เป็นที่ทำการคือ บุคคลทำการในสถานที่ใด สาธนะนี้กล่าวถึงสถานที่นั้น เช่น โรงเรียน

เป็นสถานที่เล่าเรียนวิชาความรู้ หรือโรงงานเป็นสถานที่ทำวายเป็นต้น
กล่าวสั้นก็คือ ยกสถานที่นั้นขึ้นกล่าว เช่น อุ. ว่า **จານ** (ที่ตั้ง, ที่ยืน),
อาสน (ที่นั่ง), **สยน** (ที่นอน).

จาน มूलเดิมมาจาก จา ชาติในความยืน ลง ยู ปัจจัย แล้ว
แปลงเป็น อน แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **ติฏฐติ เหตุตา-ติ จาน** (ชโน
ชน) ย่อมยืน ในที่นั้น เหตุนั้น (เอตฺ จาน ที่นั้น) ชื่อว่า **จาน**
(เป็นที่ยืนแห่งชน).

อาสน มूलเดิมมาจาก อาสุ ชาติในความนั่ง ลง ยู ปัจจัย แล้ว
แปลงเป็น อน แยกรูปออกตั้ง วิ. ว่า **อาสติ เหตุตา-ติ-อาสน**
(ชโน ชน) ย่อมนั่ง ในที่นั้น เหตุนั้น (เอตฺ จาน ที่นั้น) ชื่อว่า
อาสน (เป็นที่นั่งแห่งชน).

สยน มूलเดิมมาจาก สี ชาติในความนอน แปลง อี ที สี เป็น
เอ แล้วเอาเป็น อย ลง ยู ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อน แยกรูปออก
ตั้ง วิ. ว่า **สยติ เหตุตา-ติ สยน** (ชโน ชน) ย่อมนอน ในที่นั้น
เหตุนั้น (เอตฺ จาน ที่นั้น) ชื่อว่า **สยน** (เป็นที่นอนแห่งชน).

รูปวิเคราะห์เหล่านั้นเป็นกัตตุรูป เพราะใช้กิริยาเป็นกัตตุวาก
ถ้าต้องการให้เป็นกัมมรูป ก็ต้องแปลงกิริยาให้เป็นกัมมวาก แต่ศัพท์
ทั้ง ๓ นี้เป็นอกัมมธาตุ (ธาตุไม่มีกรรม) ถึงจะตั้งรูปวิเคราะห์เป็น
กัมมรูปก็ไม่เหมาะ.

ในสาธนะนี้ที่เป็นกัมมรูป ท่านบัญญัติให้แปลว่า "**เป็นที่-**"
ถ้าเป็นกัมมรูปแปลว่า " **เป็นที่อันเขา-**"

วิเคราะห์แห่งสาธนะ

รูปวิเคราะห์แห่งสาธนะนี้ หมายความว่า ตัวที่แยกออกตั้งวิเคราะห์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้สำเร็จรูปเป็นสาธนะ ๆ ที่จะสำเร็จเป็นรูปขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยรูปวิเคราะห์ เช่น ทายโก (ผู้ให้) เป็นสาธนะก่อนที่จะสำเร็จรูปเป็นเช่นนั้น ต้องมาจากรูปวิเคราะห์ เทติ+ติ ฉะนั้น เทติ-ติ จึงเป็นรูปวิเคราะห์ ทายโก เป็นตัวสาธนะ.

ก็รูปวิเคราะห์นั้น มีอยู่ ๓ รูป คือ กัตตุรูป ๑ กัมมรูป ๑ ภาวรูป ๑ ที่เรียกชื่อเช่นนี้ ก็ด้วยอำนาจจากในอาขยัต เพราะการตั้งวิเคราะห์ต้องใช้จากทั้งนั้น และจากโดยมากก็มักใช้ในอาขยัต ในกิริยากิตก์ก็มีใช้บ้าง แต่เป็นส่วนน้อย บางคราวก็ใช้นามกิตก์นั่นเอง ก็มี ที่กล่าวนี้มีเฉพาะกัมมรูปและภาวรูปเท่านั้น ส่วนกัตตุรูปใช้กิริยาอาขยัตโดยส่วนเดียว. รูปวิเคราะห์นี้เมื่อจักตามวากย่อมได้ ดังนี้คือ :- รูปวิเคราะห์ที่เป็นกัตตุวากและเหตุกัตตุวาก จัดเป็นกัตตุรูป ๑ รูปวิเคราะห์ที่เป็นภาววากและเหตุกัมมวาก จัดเป็นกัมมรูป ๑ รูปวิเคราะห์เป็นภาววาก จัดเป็นภาวรูป ๑.

วิธีปรุกรูปวิเคราะห์

เป็นธรรมดาของการตั้งวิเคราะห์ ก่อนอื่นเมื่อเห็นศัพท์แล้วจะต้องแยกดูว่า เป็นธาตุอะไร มีกรรมหรือไม่ ถ้าเป็นสกัมมธาตุ ก็ใช้ได้เฉพาะกัตตุรูป กัมมรูป, ถ้าเป็นอกัมมธาตุ ก็ใช้ได้เฉพาะกัตตุรูป ภาวรูป, เมื่อเราค้นตัวธาตุได้แล้ว ก็นำธาตุตัวนั้นมาปรุกรูปด้วยเครื่อง

ปรุ่งอาขยาต คือ วิภัติ วาจก และป้งจัย ถ้าจะต้องการเป็นกัตตุรูป ก็ต้องใช้เครื่องปรุ่งของกัตตุวาจก หรือเหตุกัตตุวาจก, กัมมรูปก็ใช้ เครื่องปรุ่งของกัมมวาจก หรือเหตุกัมมวาจก, ภาวรูปก็ใช้เครื่องปรุ่ง ของภาววาจก, เช่นเห็นศัพท์ว่า **สิกฺขโ** (ผู้ศึกษา) ถ้าค้นดูธาตุก็จะเห็น ว่าเป็น สิกฺข ธาตุ และเป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ เพราะบ่งผู้ทำเอง ฉะนั้น เวลาตั้งวิเคราะห์ก็ต้องตั้งเป็นกัตตุวาจก ได้รูปเป็น **สิกฺขติ** แล้วเติม **อิติ** (เพราะเหตุนั้น) มาต่อเข้าสนธิกับ **สิกฺขติ** ได้รูปเป็น **สิกฺขติ-ติ** บทแปลงซึ่งเป็นตัวสาธนะก็คือ **สิกฺขโ** ส่วนรูปวิเคราะห์อื่น ก็พึงสังเกต ตามนัยที่ได้อธิบายมาแล้วในสาธนะนั้น ๆ เถิด แต่มีข้อแปลอีกอย่าง หนึ่ง คือ สำหรับรูปวิเคราะห์ ที่เป็นเหตุกัตตุวาจก ซึ่งท่านรวมเข้ากับ กัตตุวาจกเรียกว่ากัตตุรูปนั้น มีที่ใช้บ้างห่าง ๆ ต้องสังเกตตามคำแปล จึงจะรู้ได้ เช่นศัพท์ว่า **อาตาโป** (ความเพียรซึ่งยังกิเลสให้ร้อนทั่ว) **หตุถิมารโ** (นายพรานผู้ยิงช้างให้ตาย) เป็นต้น ตามคำแปลก็บ่งว่า เป็นรูปเหตุกัตตุวาจก เพราะมีคำว่า "ยัง" ซึ่งหมายถึงตัวการัต (ตัวที่ถูกใช้ให้ทำ) บ่งปรากฏอยู่ ฉะนั้นเวลาจะตั้งวิเคราะห์ ต้องนำ ธาตุไปปรุ่งให้เป็นเหตุกัตตุวาจก เช่น **อาตาโป** เป็น อา บทหน้า ตปฺ ธาตุ นำไปประกอบเป็นเหตุกัตตุวาจก ได้รูปเป็น **อาตาเปติ** (ยัง-ให้ร้อนทั่ว) ตั้งเป็นรูป วิ. ว่า **อาตาเปติ-ติ อาตาโป** (วាយโม ความเพียร) (กิเลส ยังกิเลส) ย่อมให้ร้อนทั่ว เหตุนั้น (โส วายโม ความเพียรนั้น) ชื่อว่า **อาตาโป** (ยังกิเลสให้ร้อนทั่ว).

หตุถิมารโก เป็น หตุถิ (ข้าง) บทหน้า มรฺ ชาติ ประกอบเป็น
เหตุกัตตฺวาจก ได้รูปเป็น มารติ (ยัง...ให้ตาย) ตั้งเป็นรูป วิ. ว่า
หตุถิ มารติ-ติ หตุถิมารโก (ลฺหฺทโก นายพราน) ยังข้าง ย่อม
ให้ตาย เหตุนั้น (โส ลฺหฺทโก นายพรานนั้น) ชื่อว่า หตุถิมารโก
(ผู้ยังข้างให้ตาย) หมายความว่า ผู้ฆ่าข้าง, ในที่นี้ท่านได้ตัดตัวกริต
คือ หตุถิ ออก แต่ยังคงไว้. ส่วนรูปวิเคราะห์ที่เป็นเหตุกัมมวาจานั้น
ยังไม่ปรากฏว่ามีที่ใช้.

ปัจจัยแห่งนามกิตก์

ในนามกิตก์ก็มีปัจจัยสำหรับลงที่ธาตุเช่นเดียวกับอาชยาดเหมือนกัน แต่ในนามกิตก์นี้เมื่อลงที่ธาตุแล้ว ย่อมปรุงธาตุให้เป็นนามศัพท์
คือ นามนาม ๑ คุณนาม ๑ ท่านจัดไว้เป็น ๓ พวก คือ กิตปัจจัย ๑
กิจปัจจัย ๑ กิตกิจปัจจัย ๑ ที่ท่านจัดไว้เป็น ๓ พวก คือ กิตปัจจัย ๑
และจัดไว้เป็นหมู่เหล่า ด้วยอำนาจรูปและสาธนะ เพราะปัจจัยเหล่านี้
ใช้ลงในรูปและสาธนะหาเสมอกันไม่ คือ บางตัวก็ลงได้รูปเดียวและ
สาธนะเดียว บางตัวก็ลงได้ ๒ รูปและ ๒ สาธนะ บางตัวก็ลงได้ทั้ง
๓ รูปและทุกสาธนะ.

ปัจจัยพวกกิตปัจจัย ลงได้เฉพาะกัตตฺรูปอย่างเดียว หรือที่นับ
เนื่องในกัตตฺรูปเช่นสมาสรูปเท่านั้น จะนำไปประกอบศัพท์ที่เป็นรูปอื่น
นอกจากนี้หาได้ไม่ และเป็นได้เฉพาะกัตตฺสาธนะอย่างเดียว.

ปัจจัยพวกกิจปัจจัย ลงได้เฉพาะกัมมรูปและภาวรูปเท่านั้น

และสาธนะก็เป็นได้เฉพาะกัมมสาธนะและภาวสาธนะเท่านั้น จะลงในรูปและสาธนะอื่นหาได้ไม่.

ปัจจัยพวกกิตกิจปัจจัย ใช้ประกอบศัพท์ลงได้ทุกรูปและทุกสาธนะไม่มีจำกัด แต่ก็ยังมีบ้างที่ปัจจัยบางตัวหลงในรูปและสาธนะไม่กลับไปลงใช้แทนวิภคตินาม เช่น ตู และ เตว ปัจจัย และมี ๒ ตัวนี้เท่านั้นที่แปลกจากปัจจัยทั้งหลาย.

ปัจจัยแห่งนามกิตก์ในบาลีไวยากรณ์ ท่านจำแนกไว้มีเพียง ๑๔ ตัว จัดเป็น ๓ พวก คือ :-

กิตปัจจัย มี ๕ ตัว คือ กุวิ, ณี, ญว, ตู, ฐ.

กิจปัจจัย มี ๒ ตัว คือ ข, ญย.

กิตกิจปัจจัย มี ๗ ตัว อ, อิ, ณ, เตว, ติ, ตู, यु.

ปัจจัยที่กล่าววกมากกล่าวไว้ในบาลีไวยากรณ์เพียงเท่านี้ ก็โดยยกเอาเฉพาะปัจจัยที่ใช้มากในปกรณ์ทั้งหลาย และใช้สาธนะทั่วไปแก่ธาตุทั้งปวง แต่เมื่อจะกล่าวให้ครบปัจจัยในแผนกนี้ ยังมีอยู่อีกมาก แต่โดยมากมักใช้ลงได้เฉพาะในธาตุบางตัว หรือถึงจะลงในธาตุอื่นได้บ้าง ก็ยากแก่การที่จะจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ให้ลงรอยกันในรูปสาธนะ เหตุนั้น ท่านจึงยกเว้นเสียมิได้นำมากกล่าวไว้ ผู้ศึกษาผู้ต้องการความรู้กว้างขวาง จะต้องค้นคว้าหาด้วยตนเอง.

วิเคราะห์แห่งนามกิตก์

ศัพท์ทุกตัวที่จะสำเร็จรูปเป็นนามกิตก์ได้ ย่อมต้องมีการตั้ง

วิเคราะห์ คือแยกให้เห็นรูปเดิมของศัพท์นั้น ๆ เสียก่อน จึงจะสำเร็จรูปเป็นสาธนะได้ ทั้งที่เป็นนามนามและคุณนาม เพราะฉะนั้น ปัจจัยทั้ง ๓ พวกดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งทานจัดไว้เป็นเครื่องหมายรูป และสาธนะนั้น จึงจำต้องมีการตั้งวิเคราะห์ด้วยกันทุกตัว ตามหน้าที่ และอำนาจที่ปัจจัยนั้น ๆ จะพึงมีได้อย่างไร ซึ่งจะได้แสดงดังต่อไปนี้ :-

วิเคราะห์ในเกิดปัจจัย

กวิ ปัจจัย

ปัจจัยตัวนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว โดยมากมักลงทิ้งเสีย ไม่ปรากฏรูปให้เห็น จึงเป็นการยากที่จะสังเกตได้ แต่ก็มีหลักพอที่จะกำหนดรู้ได้บ้าง คือ :-

๑. ใช้ลงในธาตุที่มีบทอื่นนำหน้าเสมอ.
๒. ถ้าวลงในธาตุตัวเดียวคงไว้ ไม่ลบธาตุ.
๓. ถ้าวลงในธาตุสองตัวขึ้นไป ลบที่สุดธาตุ.
๔. เฉพาะ วิฑู ธาตุ ไม่ลบที่สุดธาตุ แต่ต้องลง อุ อาคม

๑. ที่ว่า ใช้ลงในธาตุที่มีบทอื่นนำหน้าเสมอ นั้น หมายความว่า ธาตุที่จะใช้ลงปัจจัยนี้ ต้องมีศัพท์อื่นเป็นบทหน้าของธาตุ คือเป็น นามนามบ้าง คุณนามบ้าง สัพพนามบ้าง อุปสัคบ้าง นิบาตบ้าง.

ก. นามนามเป็นบทหน้า เช่น ภูชโค สัตว์ไปด้วยชนด (พญานาค) ภูช บทหน้า กม ธาตุ ลง กวิ และลบที่สุดธาตุเสีย

๑. ตั้ง วิ. ว่า **ภุชเณ คจฺจตี-ติ ภุชโค.** (สัตว์ใด) ย่อมไป ด้วย
ชนค เหตุนั้น (สัตว์นั้น) ชื่อว่า **ภุชโค** (ผู้ไปด้วยชนค) หรือ
เช่น **อฺรโค** ดังที่ท่านยก อ. ไว้ในแบบ.

ข. คุณนามเป็นบทหน้า เช่น **ตฺรโค** สัตว์ไปเร็ว (ม้า) ตฺร
บทหน้า คมฺ ชาติฺ ลบ กฺวิ และลบที่สุดชาติเสีย ตั้ง วิ. ว่า **ตฺร
คจฺจตี-ติ ตฺรโค.** (สัตว์ใด) ย่อมไปเร็ว เหตุนั้น (สัตว์นั้น)
ชื่อว่า **ตฺรโค** (ผู้ไปเร็ว).

ค. สัพพนามเป็นบทหน้า เช่น **สพฺพภาณฺญ** ผู้ครอบงำซึ่งธรรม
ทั้งปวง **สพฺพ+อภิ** บทหน้า **ภุ ชาติฺ ลบ กฺวิ** คงชาติไว้ตามรูปเดิม
ตั้ง วิ. ว่า **สพฺพ อภิกฺวตี-ติ สพฺพอภฺญ** แล้วเข้าสนธิเป็น **สพฺพภาณฺญ**.
(พระผู้มีพระภาคเจ้าใด) ย่อมทรงครอบงำ ซึ่งธรรมทั้งปวง เหตุนั้น
(พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า **สพฺพภาณฺญ** (ผู้ทรงครอบงำซึ่งธรรม
ทั้งปวง).

ง. อุปสัคเป็นบทหน้า เช่น **อภฺญ** (ผู้เป็นยิ่ง) **อภิ** บทหน้า
ภุ ชาติฺ ลบ กฺวิ คงชาติไว้ตามรูปเดิม ตั้ง วิ. ว่า **อภิ วิถฺธิญฺเณ
ภวตี-ติ อภฺญ.** (พระผู้มีพระภาคเจ้าใด) ย่อมเป็นยิ่ง ชื่อว่า **โดย
ยิ่ง** เหตุนั้น (พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า **อภฺญ** (ผู้เป็นยิ่ง)
ในที่นี้ **อภิ** ใจความออกเป็น **วิถฺธิญฺเณ** ตามลักษณะการตั้ง
วิเคราะห์

จ. นิบาตเป็นบทหน้า เช่น **สยฺมญฺ** (ผู้เป็นเอง) **สยฺ** (เอง)

เป็นบทหน้า ภู ชาติ ลบ ภูวิ และคงชาติไว้ตามรูปเดิม พึงดูวิเคราะห์
ในแบบ.

๒. ลงในชาติตัวเดียวคงไว้ ไม่ลบชาติ หมายความว่าถ้า
ชาติที่ลงปัจฉิมนี้เป็นชาติตัวเดียว ให้คงชาติตัวนั้นไว้ ไม่ลบ เช่น
อภิฏ สยมภู. ดังที่ตั้ง วิ. ให้ดูแล้วข้างต้น. หรือเช่นคำว่า มารชิ
(ผู้ชนะมาร) มาร บทหน้า ชิ ชาติในความชนะ วิ. ว่า มาริ
ชินาตี-ติ มารชิ (พระผู้มีพระภาคเจ้าใจ) ย่อมชนะ ซึ่งมาร
เหตุนี้ (พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า มารชิ (ผู้ชนะซึ่งมาร).

๓. ลงในชาติสองตัวขึ้นไป ต้องลบที่สุดชาติ หมายความว่า
ว่า ถ้าชาติที่จะลงปัจฉิมนี้มีสองตัวขึ้นไป ให้ลบเสียตัวหนึ่ง และตัว
ที่ถูกลบนั้นต้องเป็นตัวอยู่ข้างหลัง เช่น อูโรโค, ตูโรโค, ภูโคโค ดัง
ที่ตั้ง วิ. ให้ดูแล้วข้างต้น.

๔. เฉพาะ วิฑู ชาติ ไม่ลบที่สุดชาติ แต่ต้องลง อุ อากม
เช่น สพุพิฑู (ผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง), โลกวิฑู (ผู้รู้ซึ่งโลก) เป็นต้น
สพุพิฑู เป็น สพุพิ บทหน้า วิฑู ธานีในความรู้อย่างนี้ ตั้ง วิ. ว่า สพุพิ
วิทตี-ติ สพุพิฑู. (พระผู้มีพระภาคเจ้าใจ) ย่อมทางรู้ ซึ่งธรรม
ทั้งปวง เหตุนี้ (พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า สพุพิฑู (ผู้
รู้ซึ่งธรรมทั้งปวง).

โลกวิฑู เป็น โลก บทหน้า วิฑู ชาติ วิ. ว่า โลกิ
วิทตี-ติ โลกวิฑู (พระผู้มีพระภาคเจ้าใจ) ย่อมทรงรู้ ซึ่งโลก
เหตุนี้ (พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า โลกวิฑู (ผู้ทรงรู้ซึ่งโลก).

พึงสังเกตในบทนี้สำหรับ วิฑู ธาตุ ในเวลาตั้งวิเคราะห์ ท่านมักใช้ ฌา ธาตุ มี วิ เป็นบทหน้าแทน ซึ่งแปลว่า รู้แจ้ง เหมือนกัน.

ปัจจัยนี้เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ และใช้เป็นคุณนามอย่างเดียวนำไปแจกในวิภัตตินามได้ทั้ง ๒ ลิงค์ เปลี่ยนแปลงไปตามตัวนามนามนั้น ๆ.

ฌ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ลงประกอบกับธาตุแล้ว ลบ ฌ เสีย เหลือไว้แต่สระ^๕ และมีอำนาจให้ทีฆะและพฤทธิต้นธาตุที่เป็นรัสสะ เพราะเป็นปัจจัยที่เนื่องด้วย ฌ เมื่อจะกล่าวตามหลักเกณฑ์ของปัจจัยนี้ ก็อาจจะย่อมกล่าวได้ดังนี้ คือ :-

๑. ต้นธาตุเป็นรัสสะ มีอำนาจพฤทธิต้นธาตุได้.
๒. ต้นธาตุเป็นทีฆะ หรือ มีตัวสะกด ห้ามมิให้พฤทธิ.
๓. มีอำนาจให้แปลงตัวธาตุ หรือ พยัญชนะที่สุดธาตุได้.
๔. ถ้าธาตุมี อา เป็นที่สุด ต้องแปลงเป็น อาย.

อนึ่ง ปัจจัยนี้โดยมากใช้ลงในตัสสิลสาธนะ และเป็นสมาสรูปตัสสิลสาธนะได้ด้วย.

๑. พฤทธิต้นธาตุที่เป็นรัสสะ นั้น คือ ถ้าธาตุเป็นรัสสะ เช่น วฑู, กรุ, จรุ เป็นต้น เมื่อลง ฌ ปัจจัยแล้ว ต้องพฤทธิต้นธาตุ เช่น พฤทธิ อ เป็น อา, อิ เป็น เอ, อุ เป็น อู หรือเป็น โอ.

ก. พฤทธิ อ เป็น อา เช่น ปุณฺณการี ปุณฺณ (บุญ) บทหน้า กรุ ธาตุ ลง ฌ ลบ ฌ เสียคงไว้แต่ แล้วพฤทธิ อ เป็น อา ตั้ง

วิ. ว่า **ปฺลฺยํ กโรติ สึเลนา-ติ ปฺลฺยณการี.** (ชนใด) ย่อมทำ
ซึ่งบุญ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อ **ปฺลฺยณการี** (ผู้ทำซึ่งบุญ
โดยปกติ), หรือตั้งเป็นสมาสรูปัตถสึลสาธนะว่า **ปฺลฺยํ กาคฺคํ สึล-**
มสุธา-ติ ปฺลฺยณการี. การทำซึ่งบุญเป็นปกติของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่า **ปฺลฺยณการี.** (ผู้มีการทำซึ่งบุญเป็นปกติ).

ข. พฤทธิ^๑ อี เป็น เอ เช่น **สนฺธิจฺเจที สนฺธิ** (ที่ต่อ) บทหน้า
ฉิทฺ ฐาคฺ ฌณิ ลป ฌ เสยคฺงไว้แต่^๒ พฤทธิ^๑ อี ที่ ฉิทฺ เป็น เอ
ตั้ง วิ. ว่า **สนฺธิ จินฺหฺตติ สึเลนา-ติ สนฺธิจฺเจที.** (ชนใด) ย่อมตัด
ซึ่งที่ต่อ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **สนฺธิ จินฺหฺตฺ**
สึลมสุธา-ติ สนฺธิจฺเจที การตัดซึ่งที่ต่อ เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่า **สนฺธิจฺเจที** (ผู้มีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นปกติ) ซ้อน จ
หลัง **สนฺธิ** เพราะมี จ อยู่เบื้องหลังตามลักษณะของสนธิ.

ค. พฤทธิ^๑ อุ เป็น อุ เช่น **ชฺมฺมฺรฺจฺจิ ชฺมฺม** (ธรรม) เป็นบท
หน้า รุจ ฐาคฺ ฌณิ ลป ฌ คงไว้แต่^๒ ทิมะ อุ ที่ รุ เป็น อุ ตั้ง
วิ. ว่า **ชฺมฺมํ โรเจติ สึเลนา-ติ ชฺมฺมฺรฺจฺจิ.** (ชนใด) ย่อมชอบใจ ซึ่ง
ธรรม โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **ชฺมฺมฺรฺจฺจิ** (ผู้ชอบใจ
ซึ่งธรรมโดยปกติ), หรือตั้งเป็นสมาสรูปัตถสึลสาธนะว่า **ชฺมฺมํ**
โรเจคฺคํ สึลมสุธมา-ติ ชฺมฺมฺรฺจฺจิ. ความชอบใจ ซึ่งธรรม เป็นปกติ ของ
ชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **ชฺมฺมฺรฺจฺจิ** (ผู้มีความชอบใจ

ซึ่งกรรมเป็นปกติ).

ค. พฤทธิ อู เป็น โอ เช่น กามโภคิ กาม (กาม) เป็นบท
หน้า ภุช. ธาตุ ลง ณี เสยคงไว้แต่ พฤทธิ อู ที่ ภู เป็น
โอ แปลง ช เป็น กุ ตั้ง วิ. ว่า กาม ภูชติ สีเลสนา-ติ กามโภคิ.
(ชนใด) ย่อมบริโภค ซึ่งกาม โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า
กามโภคิ (ผู้บริโภคซึ่งกามโดยปกติ). หรือตั้งเป็นสมาสรูปตัสสีล-
สาธนะว่า กาม ภูชิตุ สีลมสุธา-ติ กามโภคิ การบริโภค ซึ่ง
กาม เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า กามโภคิ
(ผู้มีการบริโภคซึ่งกามเป็นปกติ).

๒. ต้นธาตุเป็นที่หะหรือมีตัวสะกด ห้ามมิให้พฤทธิ

หมายความว่า อักษรตัวหน้าธาตุเป็นที่หะ คือเป็นสระยาวอยู่แล้ว
เช่น ภาส, ชิว เป็นต้น หรือที่มีตัวสะกดซึ่งเรียกว่า พัญชนะสังโยค.
เช่น ลกข, จินต, มนต เป็นต้น เหล่านี้ไม่ต้องพฤทธิ

ก. ต้นธาตุเป็นที่หะ เช่น สุภาสิตภาสี สุภาสิต (คำอันเป็น
สุภายิต) เป็นบทหน้า ภาส ธาตุ ลง ณี ลบ ฌ เสยคงไว้แต่ ตั้ง
วิ. ว่า สุภาสิต ภาสติ สีเลสนา-ติ สุภาสิตภาสี. (ชนใด) ย่อม
กล่าว ซึ่งคำอันเป็นสุภายิต โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า
สุภาสิตภาสี (ผู้กล่าวซึ่งคำอันเป็นสุภายิตโดยปกติ), หรือตั้งเป็น
สมาสรูปตัสสีลสาธนะว่า สุภาสิต ภาสิตุ สีลมสุธา-ติ สุภาสิต-
ภาสี. การกล่าว ซึ่งคำอันเป็นสุภายิต เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น

(ชนนั้น) ชื่อว่า **สุภาสิตภาสี** (ผู้มีการกล่าวซึ่งคำอันเป็นสุภายิต เป็นปกติ).

ข. ต้นธาตุมีพยัญชนะสังโยค เช่น **วajanurugi** วาจา (วาจา) บทหน้า รกข ธาตุ ลง ฉี ลบ ฉ เสียคงไว้แต่ ๙ ตั้ง วิ. ว่า **วajanurugiti** สีเลนา-ติ **วajanurugi**. (ชนใด) ย่อมตนรักษา ซึ่งวาจา โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **วานานुरugi** (ผู้ตามรักษา ซึ่งวาจาโดยปกติ). หรือตั้งเป็นสมาสรูปตั้สลิสาธนะว่า **วajanurugitum** สีลมสุสา-ติ **วajanurugi** การตามรักษา ซึ่งวาจา เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **วajanurugi** (ผู้มีการตามรักษาซึ่งวาจาเป็นปกติ.)

๓. มีอำนาจให้แปลงตัวธาตุ หรือพยัญชนะที่สุดธาตุได้ หมายความว่า เมื่อธาตุเดิมเป็นเช่นไร ไม่คงไว้ตามรูปเดิม แต่แปลงให้ผิดจากรูปแห่งธาตุเดิมไปเสีย เช่น **ghatthi** (ผู้เห็นซึ่งภัย โดยปกติ) เดิมเป็น ฆย (ภัย) บทหน้า ทิส ธาตุ แปลง ทิส เป็น **ทสส**, **paṇṇamati** (ผู้ฆ่าซึ่งสัตว์โดยปกติ) เดิมเป็น ปาณ (สัตว์) บทหน้า หน ธาตุ แปลง หน เป็น ฆาตุ แต่การแปลธาตุเช่นนี้ แม้ในอาขยาก็มีอำนาจแปลงได้เช่นเดียวกัน **ghatthi** ตั้ง วิ. ว่า **ghy** **ทิสฺสติ** สีเลนา-ติ **ghatthi**. (ชนใด) ย่อมเห็น ซึ่งภัย โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า **ghatthi** (ผู้เห็นซึ่งภัยโดยปกติ).

paṇṇamati ตั้ง วิ. ว่า **paṇ** **หนติ** สีเลนา-ติ **paṇṇamati**.

(ชนใด) ย่อมฆ่า ซึ่งสัตว์ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า
ปาณฆาติ (ผู้ฆ่าซึ่งสัตว์โดยปกติ).

๔. ชาติุมิ อา เป็นที่สุด แปลงเป็น อาย หมายความว่า
ชาติตุตัวใดที่มีสระ อา อยู่หลัง ให้แปลงเป็นอาย เสมอไป เช่น
อทินฺนาทายี เดิมเป็น อทินฺน (ของที่เขาไม่ให้) อา บทหน้า ทา
ชาติ แปลงอา ที่ ทา เป็น อาย ลง ณี ปัจจัย ลบ ณ เสย มชฺชปายี
เดิมเป็น มชฺช (น้ำเมา) บทหน้า ปา ชาติ แปลงอา ที่ ทา เป็นอาย
ลง ณี ปัจจัย ลบ ณ เสย.

ก. อทินฺนาทายี ตั้ง วิ. ว่า อทินฺน อาทิยติ สีเลนา-ติ
อทินฺนาทายี (ชนใด) ย่อมถือเอา ซึ่งสิ่งของที่เขาไม่ให้ โดยปกติ
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า อทินฺนาทายี (ผู้ถือเอาซึ่งสิ่งของที่เขาไม่
ให้โดยปกติ), หรือตั้งเป็นสมาสรูปัตตีสีลสาธนะ ว่า อทินฺน อาทาคู
สีลมสุธา-ติ อทินฺนาทานิ การถือเอา ซึ่งสิ่งของที่เขาไม่ให้ เป็นปกติ
ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า อทินฺนาทายี (ผู้มีการถือ
เอาซึ่งสิ่งของที่เขาไม่ให้เป็นปกติ).

ข. มชฺชปายี ตั้ง วิ. ว่า มชฺช ปิวติ สีเลนา-ติ มชฺชปายี
(ชนใด) ย่อมดื่ม ซึ่งน้ำเมา โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า
มชฺชปายี (ผู้ดื่มซึ่งน้ำเมาโดยปกติ). เหมือนตั้งเป็นสมาสรูปัตตีสีล-
สาธนะ ว่า มชฺช ปาคู สีลมสุธา-ติ มชฺชปายี. การดื่ม ซึ่งน้ำเมา
เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า มชฺชปายี (ผู้มีการ

ดัมซึ่งนำมาเป็นปกติ).

ปัจจัยนี้ เมื่อลงสำเร็จรูปแล้ว เป็นคุณนามล้วน แจกได้ทั้ง ๓
ลิงค์ คือ เป็น ปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อี การันต์ (เสฏฺฐิ), ถ้าเป็น
อดีตลิงค์ ลง อิ นี้ ปัจจัย เช่น กามโภคี เป็น กามโภคินี, ชุมฺมจาริ
เป็น ชุมฺมจารินิ เป็นต้น, แล้วแจกตามแบบ อี การันต์ อดีตลิงค์
(นารี), ถ้าเป็น นปุ่สกลิงค์ ต้องรัสสะ อี เป็น อี เช่น กามโภคี
เป็น กามโภคิ, ชุมฺมจาริ เป็น ชุมฺมจาริ เป็นต้น แล้วแจกตามแบบ
อี การันต์ นปุ่สกลิงค์ (อกุขิ). ปัจจัยนี้เป็นได้เฉพาะกัตตุรูป กัตตุ-
สาธนะอย่างเดียว.

ณฺว ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว มักแปลงรูปเป็นอย่างอื่น
คือ แปลงเป็น ออก บ้าง เป็น อานนท บ้าง และมีอำนาจเช่นเดียวกับ
ณิ เพราะเป็นปัจจัยที่เนื่องด้วย ณ เมื่อจะกล่าวโดยหัวข้อก็คือ :-

๑. ต้องแปลง ณฺว เป็น ออก ในธาตุทั้งปวง.
๒. เฉพาะ ณฺว ธาตุ ให้แปลงเป็น อานนท.
๓. ต้นธาตุเป็นรัสสะ ให้พฤทธิได้.
๔. ต้นธาตุเป็นทิมะหรือมีตัวสะกด ห้ามมิให้พฤทธิ.
๕. ธาตุมี อา อยู่เบื้องหลัง ลง ย ปัจจัยหลังธาตุ.
๖. ธาตุตัวเดียวถึงเป็นทิมะก็พฤทธิได้.
๗. มีอำนาจให้แปลงตัวธาตุได้บ้าง.

๑. ต้องแปลง ฌฏ เป็น อก ในธาตุทั้งปวง คือ ธาตุทุกตัว
ที่นำมาลง ฌฏ ปัจจัยแล้ว ฌฏ ปัจจัยจะต้องแปลงเป็น อก เสมอไป
ไม่คงไว้ตามเดิม เช่น อนุสาสโก, ฆาตโก เป็นต้น.

๒. เฉพาะ ฌา ธาตุให้แปลงเป็น อานนท คือ มีธาตุนี้ตัว
เดียวเท่านั้นที่แปลงเป็น อานนท เช่น ฆานนโก (ผู้รู้) เป็น ฌา
ธาตุ แล้วแปลงเป็น ฆาลง ฌฏ ปัจจัย แล้วแปลง ฌฏ เป็น อานนท
ตั้ง วิ. ว่า ฆานาตี-ติ ฆานนโก. (ชนใด) ย่อมรู้ เหตุนั้น (ชนนั้น)
ชื่อว่า ผู้รู้. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๓. ต้นธาตุเป็นรัสสะให้พฤทธิได้ เช่น โภชโก ภูช ธาตุ
ลง ฌฏ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อก เพราะ ฌฏ ให้พฤทธิ อู ที่ ภู เป็น
โอ ตั้ง วิ. ว่า ภูชตี-ติ โภชโก. (ชนใด) ย่อมบริโภคนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้บริโภค. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๔. ต้นธาตุเป็นที่หะหรือมีตัวสะกด ห้ามมิให้พฤทธิ เช่น
ยาจโก ยาจ ธาตุ ลง ฌฏ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อก ไม่ต้องพฤทธิ ตั้ง
วิ. ว่า ยาจตี- ยาจโก. (ชนใด) ย่อมขอ เหตุนั้น (ชนนั้น)
ชื่อว่า ผู้ขอ. รกษโก รกษ ธาตุ ลง ฌฏ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อก
ไม่ต้องพฤทธิ ตั้ง วิ. ว่า รกษตี-ติ รกษโก. (ชนใด) ย่อมรักษา
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้รักษา. ๒ นี้เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๕. ธาตุมี อา อยู่เบื้องหลัง ลง ย ปัจจัยหลังธาตุ เช่น
ปายโก ทายโก เป็นต้น. ปายโก ปา ธาตุ ลง ฌฏ แล้วแปลงเป็น

อก ลง ย ปัจจัยหลังธาตุ ตั้ง วิ. ว่า ปิวตี-ติ ปายโก (ชนใด)
ย่อมดื่ม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ดื่ม. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
ส่วน ทายโก ตั้ง วิ. เหมือนในแบบ.

๖. ธาตุตัวเดียวแม้เป็นทีฆะก็พฤทธิได้ เช่น นายโก เป็น
นิ ธาตุ พฤทธิ อี ที่ นิ เป็น เอ แล้วเอาเป็น อาย ดัง วิ. ในแบบนั้น.

๗. มีอำนาจให้แปลงตัวธาตุได้ เช่น แปลง หน ธาตุ เป็น
ฆาต เช่น ฆาตโก, แปลง หน เป็น วฐ เช่น วฐโก, ฆาตโก
ตั้ง วิ.ว่า หนตี-ติ ฆาตโก. (ชนใด) ย่อมฆ่า เหตุนั้น (ชน
นั้น) ชื่อว่า ผู้ฆ่า. วฐโก ตั้ง วิ. ว่า หนตี-ติ วฐโก. (ชนใด)
ย่อมฆ่า เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ฆ่า. ๒ นี้เป็นกัตตุรูป กัตตุ-
สาธนะ.

อนึ่ง ปัจจัยนี้ ยังมีอำนาจบังคับ ฉันทวิภัติ ให้เป็น ทุตยา-
วิภัติ ได้ คือ ออกเสียงคำแปล ใช้อายตนิบาต-ของ-ทุตยวิภัติ
เช่น อุ. ว่า สพุรหุมจาริน ออนุมฺปโก ผู้เอ็นดู ซึ่งเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย, ฆมฺมสุส เทสโก ผู้แสดงซึ่งธรรม เป็นต้น.

นอกจากนี้ ยังใช้เป็น เหตุกัตตุวาก ในเวลาดังรูปวิเคราะห์
อีกด้วย เช่น สมฺปหฺสโก, สมฺตฺเตชโก, การาบโก เป็นต้น. สมฺปหฺสโก
เป็น ส+ป บทหน้า หส ธาตุ ลง ญฺ ปัจจัย แล้วแปลงเป็น อก
ตั้ง วิ. ว่า สมฺปหฺเสตี-ติ สมฺปหฺสโก. (ชนใด) ย่อมยังชน ให้
ร่าเริง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ยังชนให้ร่าเริง.

สมุตฺเตชโก เป็น ลี+อุ บทหน้า ตฺช ชาติ ตั้ง วิ. ว่า **สมุตฺ-**
เตชตี-ติ สมุตฺเตชโก.(ชนโค)ย่อมายังชน ให้อาจหาญ เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ยังชนให้อาจหาญ.

การาปโก เป็น กร ชาติ ตั้ง วิ. ว่า **การาเปตี-ติ การาปโก.**
(ชนโค)ย่อมายังชน ให้อาจหาญ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ยังชนให้อาจหาญ
๓ นี้เป็นกัตตรูป กัตตสาธนะ.

การที่จะทราบได้ว่าเป็น เหตุกัตตวาจก ในรูปวิเคราะห์ ก็ด้วย
สังเกตคำแปล คือ ต้องมีคำว่า "ยัง" ติดอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้
ในรูปวิเคราะห์ต้องตั้งให้เป็น เหตุกัตตวาจก. สำหรับปัจจัยนี้ ก็เป็น
ได้เฉพาะกัตตรูป กัตตสาธนะ เช่นกัน และเมื่อสำเร็จรูปแล้ว ใช้
เป็นคุณนามเท่านั้น แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ในบุลึงค์แจกตามแบบ อ การันต์
(ปริส). ในอดีตลิงค์ ลง อี อาคมที่พยัญชนะหลังชาติ แล้วแจก
ตามแบบ อ การันต์ (กณณา) เช่น นายิกา, ทายิกา, สาวิกา,
เป็นต้น. ส่วนในนปุตกลิงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ (กุล).

ตุ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับชาติแล้ว คงไว้ตามรูปเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลง เช่น กตฺตุ (ผู้ทำ), วตฺตุ (ผู้กล่าว) เป็นต้น แต่มี
อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชาติบ้าง เมื่อรวมกล่าวโดยย่อแล้วก็คือ :-

๑. ให้ลบที่สุดชาติได้.
๒. พฤทธิสระต้นชาติได้บ้าง.

๓. แปลงพยัญชนะที่สุทธธาตุเป็นอย่างอื่นได้

๔. ลง อี อากมหลังธาตุได้บ้าง.

๕. ธาตุตัวเดียวที่เป็นสระยาวคงไว้.

๑. ให้ลบที่สุทธธาตุได้ คือ ธาตุที่มี ๒ ตัว พยัญชนะตัวหลัง เมื่อนำมาลงปัจจัยนี้ให้ลบเสีย แล้วซ้อน ต เข้ามาตัวหนึ่ง ซึ่งเป็น พยัญชนะในวรรคเดียวกันตามหลักสนธิ เช่น **วตฺตฺ**, **ขตฺตฺ** เป็นต้น **วตฺตฺ** เป็น **วท** ธาตุ **ลง ตฺ** ปัจจัย แล้วคงไว้ **ลบ ท** ที่สุทธธาตุ ซ้อน **ต** เข้าข้างหน้า **ตฺ. วิ. ว่า** **วทติ-ตี** **วตฺตา.** (ชนใด) ย่อมกล่าว เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้กล่าว. **ขตฺตฺ** เป็น **ขน** ธาตุ **ลง ตฺ** แล้ว คงไว้ **ลบ น** ที่สุทธธาตุ ซ้อน **ตฺ. วิ. ว่า** **ขนตี-ตี** **ขตฺตา** (ชนใด) ย่อมพูด เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้พูด. ๒ นี้เข้ากับปฐมาวกิตติ เอกวจนะแห่งนามเป็น **วตฺตา** **ขตฺตา** โดยวิธีนาม (๖๖), เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๒. พฤทธิสระต้นธาตุได้ เช่น **โสตุ, เนตุ** **โสตุ** เป็น **ส** ธาตุ **ลง ตฺ** ปัจจัยแล้วคงไว้ พฤทธิ **อุ** ที่ **ส** เป็น **โอ. วิ. ว่า** **สุณาตี-ติ** **โสตา.** (ชนใด) ย่อมฟัง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ฟัง. **เนตุ** เป็น **นิ** ธาตุ **ลง ตฺ** แล้วคงไว้ พฤทธิ **อิ** ที่ **นิ** เป็น **เอ. วิ. ว่า** **เนตี-ติ** **เนตา** (ชนใด) ย่อมนำไป เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้นำไป ๒ นี้ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๓. แปลงพยัญชนะที่สุทธธาตุได้ คือ ให้แปลงได้เฉพาะ

พยัญชนะที่จะซ้อน ต ได้ คือ ต้องเป็นพยัญชนะในวรรคเดียวกับ ต เช่น หนตุ, ขนตุ เป็นต้น. หนตุ เป็น หนุ ชาติ ลง ตู ปัจจยแล้ว คงไว้ แปลง น หลังชาติเป็นตัวสะกด คือ เป็น นุ วิ. ว่า หนตี-ติ หนตา (ชนใด) ย่อมฆ่า เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ฆ่า. ขนตุ เป็น ขนุ ชาติ ลง ตู แล้วคงไว้ แปลง น หลังชาติเป็นตัวสะกด คือ เป็น นุ วิ. ว่า ขยตี-ติ ขนตุ.° (สัตว์ใด) ย่อมเกิด เหตุนั้น (สัตว์นั้น) ชื่อว่า ผู้เกิด. ๒ นี้ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๔. ลง อี อากมหลังชาติได้ เช่น สริตุ เป็น สรุ ชาติ ใน ความไป, ระลึก ลง ตู ปัจจย และลง อี อากมหลังชาติ วิ. ว่า สรตี- สรตา. (ชนใด) ย่อมเล่นไป เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้เล่นไป. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๕. ชาติตัวเดียวที่เป็นสระยาวคงไว้ เช่น ทาตุ, ญาตุ เป็นต้น ทาตุ เป็น ทา ชาติ ลง ตู ปัจจย วิ. ว่า เทตี-ติ ทาตา (ชนใด) ย่อมให้ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ให้. ญาตุ เป็น ญา ชาติ ลง ตู ปัจจย วิ. ว่า ขานาตี-ติ ญาตา. (ชนใด) ย่อมรู้ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้รู้. ๒ นี้ เป็น กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

ปัจจยนี้ ท่านให้ใช้เป็นตัวสสันสาธนะก็ได้ เช่น โสตุ ถ้าจะตั้ง ให้เป็นตัวสสันสาธนะ ก็ต้องตั้ง วิ. ว่า สุณาติ สีเลนา-ติ โสตา.

๑. ศัพท์นี้ไม่แจกตามแบบ สตุถุ (๖๖) แต่แจกตามแบบ ครุ (๕๐) ป. เอก. จึง คงเป็น ขนตุ.

(ชนิด) ย่อมฟัง โดยปกติ เหตุนั้น (ชนิดนั้น) ชื่อว่า ผู้ฟังโดยปกติ. ถึงในศัพท์อื่น ๆ ก็ฟังตั้ง วิ. ตามนัยนี้. นอกจากนี้ ยังมีอำนาจที่จะบังคับกฎวิวัคคิต ซึ่งเข้าในปัจจัยนี้ ให้ลงในอรรถแห่งทุตยาวิวัคคิต ใช้อายนิบาตว่า "ซึ่ง" ได้ เช่น อุ. ว่า อकुสุส ทาตา ชนผู้ให้ ซึ่งสิ่งที่เลิศ. **ขมฺมสุส อญฺญาตาโร** ชน ท. ผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมเป็นต้น.

อนึ่ง ปัจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสำเร็จรูปแล้ว ใช้เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ อย่างเดียว และใช้เป็นคุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ในบุลึงค์แจกตามแบบ สตุฏฺ แต่ในอดีตลิงค์และนปฺสกลิงค์ยังไม่ปรากฏว่ามีที่ใช้ โดยมากมักเป็นบทคุณของศัพท์ที่เป็นกลาง ๆ ไม่เจาะจง เช่น **ชโน ปุคฺคโต สตุตา** เป็นต้น.

รู ปัจจัย.

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว ต้องลงตัว ร ทิ้งเสีย คงไว้แต่ ู แล้วนำ ู ที่เหลืออยู่นั้นมาประกอบกับธาตุ เพื่อเป็นเครื่องหมาย และมีอำนาจหน้าที่ ๆ จะต้องทำกับธาตุดังต่อไปนี้ คือ :-

๑. ถ้างลงในธาตุตัวเดียว คงธาตุไว้.
๒. ถ้างลงในธาตุสองตัว มักลบที่สุดธาตุ.
๓. ลงในธาตุสองตัว ถ้าไม่ลบ มักรัสสะ อุ เป็น อุ.

๑. ลงในธาตุตัวเดียว คงธาตุไว้ คือ ธาตุที่ลงปัจจัยนี้เป็นธาตุตัวเดียว ให้คงธาตุไว้ตามเดิม เช่น **มตุตฺถญฺญ** เป็น มตุต (ประมาณ) บทหน้า ณา ธาตุ ลง รู ปัจจัย ลบ ร คง ู ไว้แล้ว

นำมาประกอบด้วย ฉา ชาติ ลปสระ ๑ ที่ ฉา เสย นำ มาประกอบ
เข้า วิ. ว่า มตุตฺ ฆานาติ-ติ มตุตฺตฺตฺ. (ชนใด) ย่อมรู้ ซึ่ง
ประมาณ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้รู้ประมาณ. เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ.

๒. ลงในธาตุสองตัว มักลบที่สุดธาตุ คือ ถ้าธาตุสองตัว
เมื่อลงปัจจัยนี้แล้ว ลบตัวที่อยู่หลังเสยตัวหนึ่ง เช่น อุ. ว่า อนตุตฺ
เป็น อนตุ (ที่สุด) บทหน้า กมฺ ชาติ ลง รุ ปัจจัย ลบ มฺ ที่สุดธาตุ
เสย วิ. ว่า อนตุตฺ กตุตฺติ-ติ อนตุตฺ. (ชนใด) ย่อมถึง ซึ่งที่สุด
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ถึงที่สุด. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๓. ลงในธาตุสองตัว ถ้าไม่ลบที่สุดธาตุ ให้รัสสะ อุ ที่
รุ เป็น อุ. แล้วลบ ร เสย เช่น อุ. ภิกฺขุ ดังที่ท่านยกไว้ในแบบนั้น.

อนึ่ง ปัจจัยตัวนี้ ยังใช้ลงในอรรถแห่งตัสสิลสาธนะได้อีก เช่น
กตฺตฺตฺ ตัง วิ. เป็นตัสสิลสาธนะว่า กตฺ ฆานาติ สึเลนา-ติ กตฺตฺตฺ
(ชนใด) ย่อมรู้ ซึ่งอุปการะที่ชนอื่นทำแล้ว โดยปกติ เหตุนั้น (ชน
นั้น) ชื่อว่า ผู้รู้ ซึ่งอุปการะที่ชนอื่นทำแล้ว โดยปกติ. แม้ในศัพท์อื่น
ก็พึงเทียบเคียงโดยนัยนี้.

ปัจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสำเร็จรูปแล้ว เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ
และเป็นคุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ แต่ใช้เป็นบุลึงค์โดยมาก ลิงค์อื่น
ไม่ค่อยมีใช้ ในบุลึงค์แจกตามแบบ อุ การันต์ (วิญญ), อิตถิลิงค์
แจกตามแบบ อุ การันต์ (วฐ), ถ้าต้องการให้เป็นนบุสกลิงค์ ต้อง

รัสสะ อุ เป็น อุ. แล้วแจกตามแบบ อุ การันต์ (วตุถ)

วิเคราะห์ในกิจจปัจจัย

ข ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว มักลบทิ้งเสีย และไม่มีอำนาจอะไรที่จะแปลงตัวธาตุได้ หลักที่จะพึงสังเกตในปัจจัยนี้ ก็คือ ต้องมีบทหน้า และบทหน้านั้นก็จำกัดเฉพาะ ๓ ตัวนี้ คือ ทุ (ชั่ว ยาก) ๑, สฺ (ดี, งาม, ง่าย) ๑ และอิส (น้อยหนึ่ง) ๑ เท่านั้น นอกนี้หาใช้ไม่ได้ไม่ พึงเห็นอุหากรณ์ดังต่อไปนี้:-

ทุ เป็น บทหน้า อุ. **ทุทุทฺ** เป็น ทุ บทหน้า ทิสฺ ธาตุในความเห็น ข ปัจจัย ลบเสีย และ ลบิ ที่ ทิ เสียด้วย ช้อน ทุ วิ. ว่า **ทุทุเขน ทสฺสตี-ติ ทุทุทฺ**. (จิตโต) (เตน อันเขา) ย่อมเห็นได้ โดยยาก. เหตุนั้น (จิตนั้น) ชื่อว่า อันเขาเห็นได้โดยยาก. นี้เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

ทุชฺชิว เป็น ทุ บทหน้า ชิว ธาตุ ในความเป็นอยู่ ช้อน ช วิ. ว่า **ทุทุเขน ชีวนเต-ติ ทุชฺชิว**. (เตน อันเขา) ย่อมเป็นอยู่ได้ โดยมาก เหตุนั้น ชื่อว่า ความเป็นอยู่โดยยาก. นี้เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

สุ เป็น บทหน้า อุ. **สุลภา** เป็น สฺ บทหน้า ลภ ธาตุ วิ. ว่า **สุเขน ลพฺภตี-ติ สุลภา**. (ภิกษาโต) (เตน อันเขา) ย่อมได้ โดยง่าย เหตุนั้น (ภิกษุ) ชื่อว่า อันเขาได้โดยง่าย. นี้เป็น

กัมมรูป กัมมสาธนะ.

สุชีวิ เป็น สุ บทหน้า ชิว ชาติ ข ปัจจัยลบเสีย วิ. ว่า **สุเขน**
ชีวิยเต-ติ **สุชีวิ.** (เตน อันเขา) ย่อมเป็นอยู่ได้โดยง่าย เหตุนั้น
ชื่อว่า **ความเป็นอยู่ได้โดยง่าย.**

การตั้งวิเคราะห์สำหรับศัพท์ที่ลง ข ปัจจัย ซึ่งมี ทุ, สฺ เป็นบท
หน้า ทุ ท่านใช้คำว่า **ทุกฺเขน** แทน ส่วน สฺ ก็ใช้คำว่า **สุเขน** แทน
และวางไว้หน้ากิริยาเสมอ. อนึ่ง พึงสังเกตศัพท์ที่มี ทุ, สฺ เป็นบทหน้า
มิใช่จะลง ข ปัจจัยทั้งหมด เพราะบทหน้าทั้ง ๒ นี้ อาจจะไป
ประกอบกับศัพท์อื่นมิใช่ ข ปัจจัยก็ได้ เช่น **สุขํ ทุกฺขํ สุกฺติ ทุคฺคฺติ**
เป็นต้น เหล่านี้ หาใช่ ข ปัจจัยไม่ ส่วนศัพท์ที่ลง ข ปัจจัยนั้น ต้อง
สังเกตที่ตัวธาตุ คือ ที่สุดธาตุไม่ถูกลบ คงไว้ตามรูปเดิม เช่น **สุวโจ**
เป็น สฺ บทหน้า ว จ ชาติ, **ทุกฺกริ** เป็น ทุ บทหน้า กร ชาติ, **ทุทุทโม**
เป็น ทุ บทหน้า ท ม ชาติ เป็นต้น.

อิส เป็นบทหน้า เช่น **อิสกฺกริ** เป็น อิส บทหน้า กร ชาติ
ลง ข ปัจจัย ลบเสีย ซ้อน กุ วิ. ว่า **อิสฺ กรียตี-ติ** **อิสกฺกริ.**
(กรรมใด) (เตน อันเขา) ย่อมทำ หน้อยหนึ่ง เหตุนั้น (กรรมนั้น)
ชื่อว่า **อันเขาทำหน้อยหนึ่ง.** เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

สำหรับ **อิส** นี้ ท่านกล่าวว่า เป็นอัปปัตตวาทกนิบาต คือ เป็น
นิบาตที่กล่าวถึงธรรมดา น้อย และไม่ค่อยปรากฏว่ามีใช้ในปกรณ์
ต่าง ๆ มากนัก. ชาติที่ลงปัจจัยนี้ เมื่อสำเร็จรูปแล้วเป็น กัมมรูป กัมม-

สาธนะ ๑ ภาวรูป ภาวสาธนะ ๑ และใช้เป็นนามนามก็ได้ คุณนาม
ก็ได้ ถ้าเป็นภาวสาธนะ ใช้เป็นนามนาม ถ้าเป็นกัมมสาธนะ ใช้เป็น
คุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ คือ ถ้าเป็นปุงลึงค์ แจกตามแบบ อ การันต์
(ปुरुส) ถ้าเป็นอดีตลึงค์ แจกตามแบบ อา การันต์ (กณฺฐา) ถ้าเป็น
นปุงสกลึงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ (กฺล) ที่ใช้เป็นนามนาม มัก
ใช้เป็นนปุงสกลึงค์.

ณฺย ปัจจย

ปัจจยนี้ เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ณ จึงมีอำนาจเหมือน ณิ ปัจจย
ดังกล่าวแล้ว และยังมีพิเศษออกไปอีกบ้าง เมื่อลงประกอบกับธาตุ
แล้ว ลบ ณ เสีย คงไว้แต่ ย รวมกล่าวได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้:-

๑. ลบ ณ แล้วแปลง ย กับพยัญชนะที่สุดธาตุเป็นอย่าง
อื่น.

๒. ลบ ณ แล้ว คง ย ไว้บ้าง.

๓. เมื่อลบ ณ คง ย ไว้แล้ว แปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น.

๔. ธาตุ มีอา เป็นที่สุด แปลง ณฺย เป็น เอยฺยา.

๕. ธาตุมี หุ เป็นที่สุด ลบ ณ แล้วแปร ย ไว้หน้า ห ไว้หลัง.

๖. เฉพาะ ภู ธาตุ เมื่อลง ณฺย ปัจจยแล้ว ให้แปลง

อุ กับ ณฺย เป็น อพฺพ.

๗. ลบ ณ แล้วแปลง ย กับพยัญชนะที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น.

นี่ก็ถือหลักอย่างเดียวกับ ณฺย ปัจจย ในอาขยาดโดยมาก การแปลง

นั้น แปลเหมือนกับพยัญชนะที่สุทธธาตุก็มี ต่างกันก็มี.

ก. ที่เหมือนกัน เช่น **คฺมฺโ** เป็น คฺมฺ ธาตุ ในความถึง
ลง ฌย ปัจจัย ลบ ฌ เสีย แปลง ย กับที่สุทธธาตุเป็น มฺม วิ. ว่า
คฺมิตฺตฺพฺโ-ติ คฺมฺโ. (ธรรมใด) (เตน อันเขา) ฟังถึง เหตุนั้น
(ธรรมนั้น) ชื่อว่า อันเขาฟังถึง. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ หรือ
จะให้เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ ก็เป็น **คฺมฺมํ** คฺมฺ ธาตุ เป็นไปใน
ความไป วิ. ว่า **คฺนฺตฺพฺพฺ-ติ คฺมฺมํ**. (เตน อันเขา) ฟังไป
เหตุนี้ ชื่อว่า ความไป. หรือตั้ง วิ. เป็นรูปอาชยาคว่า **คฺจฺฉฺยเต-ติ**
คฺมฺมํ (เตน อันเขา) ย่อมไป เหตุนี้ ชื่อว่า ความไป. หรือ
เช่น **ปฺพฺพฺชฺชา** เป็น ปบทหน้า วชฺ ธาตุ ในความไป ลง ฌย ลบ ฌ
แล้วแปลง ย กับที่สุทธธาตุเป็น ชฺช แปลง ว หน้า ช เป็น พ ตามวิธี
สนธิ วิ. ว่า **ปฺพฺพฺชิตฺพฺพฺ-ติ ปฺพิพฺชฺชา**. (เตน อันเขา) ฟังบวช
เหตุนี้ ชื่อว่า การบวช. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ หรือเช่น **ทฺมฺโ**
ในแบบนั้น.

ข. ที่ต่างกัน เช่น **วิชฺชา** เป็น วิทฺ ธาตุ ในความรู้ ลง ฌย
ปัจจัย ลบ ฌ เสีย แปลง ย กับ ทฺ ที่สุทธธาตุเป็น ชฺช วิ. ว่า **วิญฺญา-**
ตฺพฺพา-ติ วิชฺชา. (ธรรมชาติใด) (เตน อันเขา) ฟังรู้ เหตุนี้
(ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า อันเขาฟังรู้.

วชฺฉํ เป็น วชฺ ธาตุ ในความฆ่า ลง ฌย ปัจจัย ลบ ฌ เสีย
แปลง ย กับ ชฺ ที่สุทธธาตุเป็น ชฺฉ วิ. ว่า **วชิตฺพฺพฺ-ติ วชฺฉํ**.

(กิเลสชาติใด) (มกุเคน อันมรรค) พิงฆ่า เหตุนั้น (กิเลสชาตินั้น)
ชื่อว่า อันมรรคพิงฆ่า. ทั้ง ๒ นี้เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ. ถ้าจะให้เป็น
ภาวรูป ภาวสาธนะ. **วิชชา วิ. ว่า วิชานัน วิชชา. ความรู้** ชื่อว่า
วิชชา. **วชฺฌ วิ. ว่า วชิตพฺพนฺ-ติ วชฺฌ. (เตน อันเขา) พิงฆ่า**
เหตุนี้ ชื่อว่า ความฆ่า.

๒. **ลบ ฌ แล้วคง ย ไว้** คือ เมื่อลบ ฌ แล้ว ให้คง ย ไว้
ไม่แปลงเป็นอย่างอื่น แต่มีวิธีอีกอย่างหนึ่ง คือ ให้ลง อิ อากม
ที่หลังธาตุบ้าง แปลงที่สุดบ้าง ซ้อนพยัญชนะบ้าง.

ก. ลง อิ อากม เช่น **การิย** เป็น กร ชาติ ลง ฌย ปัจจัย
ลบ ฌ เสีย คง ย ไว้ ทีฆะ **อ** ที่ ก เป็น อา ลง อิ อา ลง อิ อากม วิ.
เหมือนในแบบ หรือเช่น **จริยา** เป็น จร ชาติ ลง ฌย ปัจจัย ลบ
ฌ คง ย ไว้ ลง อิ อากม ที่ ร ไม่ทีฆะต้นธาตุ วิ. ว่า **จรณ จริยา**
ความประพฤติ ชื่อว่า **จริยา**. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

ข. แปลงที่สุดธาตุ เช่น **อิจฺฉา** เป็น อีส ชาติ ในความปรารถนา
ลง ฌย ปัจจัย ลบ ฌ คง ย ไว้ แปลงกับ ส ที่สุดธาตุเป็น จฉ
วิ. ว่า **อิจฺฉิตพฺพนฺ-ติ อิจฺฉา. (เตน อันเขา) พิงปรารถนา เหตุนี้**
ชื่อว่า ความปรารถนา. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ และพิงดูตัวอย่าง
ในข้อ ๑ ด้วย.

ค. ซ้อนพยัญชนะบ้าง เช่น **เวเนยฺโย** เป็น วิ บทหน้า นิ ชาติ
ลง ฌย ปัจจัย ลบ ฌ เสีย พฤทธิ **อิ** ที่ วิ และ **อิ** ที่ นิ เป็น เอ

ช้อน ย วิ. ว่า **วิเนตพุโพ-ติ เวเนยโย.** (ชนใด) (เตน อันเขา)
พึงแนะนำได้ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงแนะนำได้. เป็น
กัมมรูป กัมมสาธนะ.

๓. **ลบ ฌ คย ใไว้** แปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น เช่น
อติวากุย เป็น อติ บทหน้า ว จ ฐาตุ ลง ฌ ย ลบ ฌ เสย คย ใไว้
แปลง จ ที่สุดธาตุ เป็น ก ฑิมะต้นธาตุ วิ. ว่า อติ **วตุตพฺพนุ-ติ**
อติวากุย. (คำใด) (เตน อันเขา) พึงกล่าวล่วงเกิน เหตุนั้น
(คำนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงกล่าวล่วงเกิน. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

๔. **ธาตุมี อา เป็นที่สุด แปลง ฌย เป็น เอยย** เช่น **เทยฺย.**
เป็น ทา ฐาตุ ลง ฌย ปัจจัย แล้วแปลงเป็น เอยย วิ. ว่า **ทาทพฺพนุ-ติ**
เทยฺย. (วัตถุใด) (เตน อันเขา) พึงให้ เหตุนั้น (วัตถุนั้น) ชื่อ
ว่า อันเขาพึงให้. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

วิญฺเญยฺย เป็น วิ บทหน้า ฌา ฐาตุ ฌย ปัจจัย แล้ว
แปลงเป็น เอยย วิ. ว่า **วิญฺเญตพฺพนุ-ติ วิญฺเญยฺย.** (อารมณ์ใด)
(เตน อันเขา) พึงรู้แจ้ง เหตุนั้น อารมณ์นั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงรู้
แจ้ง. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

๕. **ธาตุมี หุ เป็นที่สุด ลบ ฌ แล้วแปร ย ใไว้หน้า หุ ใไว้หลัง**
เช่น **ปสฺสโย** เป็น ป บทหน้า ส หุ ฐาตุ ในความครอบงำ ลง
ฌย ปัจจัย ลบ ฌ เสยแล้ว แปร ย ที่คงอยู่ไว้หน้า นำ หุ ที่สุด
ธาตุไว้หลัง วิ. ว่า **ปสฺสิตพฺโพ-ติ ปสฺสโย.** (ชนใด) (เตน อันเขา)

พึงข่ม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงข่ม. เป็นกัมมรูป
กัมมสาธนะ แม้ การยหู่ ในแบบก็เช่นกัน.

๖. เฉพาะ ภู ธาตุ เมื่อลง ฌย ปัจจย ให้แปลง อุ กับ
ฌย เป็น อพพ เช่น ภพฺพ เป็น ภู ธาตุ ลง ฌย แล้วแปลง ฌย
กับ อุ เป็น อพพ วิ. ว่า ภูยเต-ติ ภพฺพ. (เคน อันเขา) ย่อมมี-
เป็น เหตุนั้น ชื่อว่า ความมี-เป็น. เป็นภารูป ภาวสาธนะ. อีก
นัยหนึ่ง แปลว่า 'เกิด' ก็ได้ นี่เป็นได้แต่ ภารูป ภาวสาธนะ เท่านั้น
เพราะเป็นอกัมมธาตุ.

ธาตุที่ประกอบด้วยปัจจยนี้ เมื่อสำเร็จรูปแล้ว เป็นได้ทั้ง
นามนามและคุณนาม และเป็นได้ ๒ สาธนะ คือ กัมมรูป กัมมสาธนะ
และภารูป ภาวสาธนะ, ที่เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ ใช้เป็นคุณนาม
ภารูป ภาวสาธนะ ใช้เป็นนามนาม, ที่เป็นคุณนาม เป็นได้ทั้ง ๓
ลิงค์ ปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อ การ์นต์ (ปฺริส), อิตถิลิงค์ แจกตาม
แบบ อา การ์นต์ (กณฺธา), นปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อ การ์นต์
(กฺล).

อนึ่ง ปัจจยตัวนี้ เมื่อประกอบกับธาตุสำเร็จรูปแล้ว ใช้เป็น
กริยาหมายพากย์เหมือนกริยากิตก์ก็ได้.

วิเคราะห์ในกิตกัจจปัจฉัย

อ ปัจฉัย

ปัจฉัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุ ย่อมลบเสีย เพราะไม่มีตัว อ ปรากฏ แต่ที่ปรากฏได้ก็คือเสียงสระ ะ ที่ติดอยู่ท้ายธาตุ และปัจฉัยนี้มีหลักพึงสังเกตดังต่อไปนี้ คือ :-

๑. ถ้ามีศัพท์หน้าเป็นกัมมให้ลง นุ อากม.
๒. บางศัพท์มีกัมมเป็นบทหน้า แต่ไม่ลง นุ อากม เช่นนี้ ต้องซ่อนพยัญชนะลงต้นธาตุ.
๓. ถ้าไม่มีกัมมเป็นบทหน้า ลง นุ อากมไม่ได้.
๔. เฉพาะ ทท ธาตุ ซึ่งมี ปุร เป็นบทหน้าให้แปลง อ แห่ง ปุร เป็น อี.

๑. ถ้ามีศัพท์หน้าเป็นกัมมให้ลง นุ อากม หมายความว่า ตัวที่นำหน้าธาตุเป็นตัวกัมม คือ เป็นทศุติยาวิภคิตี ให้ลง นุ อากม อ. ทีปงฺกโร เป็น ทีป บทหน้า กร ธาตุ ลง นุ อากมที่ศัพท์อันเป็นที่สุดแห่งบทหน้า แปล นุ นั้น เป็นนิกคหิต แล้วจึงแปลงนิกคหิตนั้น เป็น ง เพราะมี ก อยู่หลัง วิ. ว่า ทีป กโรติ-ติ ทีปงฺกโร. (ชนใด) ย่อมทำ ซึ่งที่พึง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้นำซึ่งที่พึง เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

เวสุสฺนุโร เป็น เวสุส บทหน้า ตฺร ธาตุ ลง นุ อากมที่ ส อันเป็นที่สุดของศัพท์หน้า แปลง นุ เป็นนิกคหิต แล้วจึงแปลงนิกคหิต

นั้น เป็น นุ เพราะมี ต อยู่หลัง วิ. ว่า เวสุถิ ทรตี-ติ เวสุสนุติโร.

(ชนใด) ย่อมข้าม ซึ่งตลอก เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ข้ามซึ่ง

ตลอก. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

นุ อากม มีวิธีแปลดังนี้ คือ :-

ถ้าพยัญชนะต้นธาตุเป็น ก วรรณ คือ ก ข ค ฅ ง ให้แปลงเป็น ง

" " " " ค " " จ ฉ ช ฌ ญ " ญ

" " " " ฎ " " ฎ ฐ ฑ ฒ ฌ " ฌ

" " " " ต " " ต ถ ท ฐ น " น

" " " " ป " " ป ผ พ ภ ม " ม

๒. ศัพท์ที่มีกัมมเป็นบทหน้า แต่ไม่ลง นุ อากม ต้อง

ซ้อนพยัญชนะลงต้นธาตุ คือ ต้องซ้อนตัวสะกดเข้ามาข้างหน้าธาตุ

ตามวรรณของพยัญชนะต้องธาตุ เช่น อุ. หิตถุโร เป็น หิต บทหน้า

กร ธาตุ ไม่ลง นุ อากม แต่ซ้อน กุ หน้า กร ธาตุ คุ วิ. ในแบบ

ตถุโร เป็น ต บทหน้า กร ธาตุ ไม่ลง นุ อากม แต่ซ้อน กุ หน้า

กร ธาตุ วิ. ว่า ตั กรตี-ติ ตถุโร. (ชนใด) ย่อมทำ (ซึ่งกรรม)

นั้น เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ทำซึ่งกรรมนั้น เป็นกัตตุรูป กัตตุ-

สาธนะ.

๓. ถ้าไม่มีกัมมเป็นบทหน้า ลง นุ อากมไม่ได้ หมายความว่า

ถึงมีบทหน้า แต่มิใช่กัมมก็ดี ไม่มีบทหน้าก็ดี มีอุปสรรคเป็น

บทหน้าก็ดี ลง นุ อากมไม่ได้.

ก. มีบทหน้าแต่มีใช้กัมม เช่น **อนุตฺถิกุขจโร** เป็น อนิตฺถิกุข
(กลางหา) บทหน้า จรุ ธาตุ อ ปัจจัย วิ. ว่า **อนุตฺถิกุข**
จرتฺติ-ติ **อนุตฺถิกุขจโร.** (นกด) ย่อมเที่ยวไป ในกลางหา
เหตุ นั้น (นกด) ชื่อว่า ผู้เที่ยวไปในกลางหา. เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ.

ข. ไม่มีกัมม เช่น **นโย** เป็น นิ ธาตุ อ ปัจจัย พฤทธิ อี ที่ นิ
เป็น เอ แล้วเอาเป็น อย วิ. ว่า **นยนฺ นโย.** การนำไป ชื่อว่า
นัย, หรือ **ชโย** เป็น ชิ ธาตุ อ ปัจจัย พฤทธิ อี ที่ ชิ เป็น เอ แล้ว
เอาเป็น อย วิ. ว่า **ชยนฺ ชโย.** ความชนะ ชื่อว่า ชัย. ๒ นี้ เป็น
ภาวรูป ภาวสาธนะ. หรือเช่น **ลิกฺขา** ที่ท่าน ยก อ. ไว้ในแบบนั้น.

ค. มีอุปสรรคหน้า เช่น **สนฺนิจฺยโย** เป็น ส+นิ บทหน้า จิ ธาตุ
ในความสังสม พฤทธิ อี ที่ จิ เป็น เอ แล้วเอาเป็น อย วิ. ว่า
สนฺนิจยนฺ สนฺนิจโย. การสังสม ชื่อว่า สันนิจยะ. หรือเช่น **ปฏฺธิสมฺภิตา**
ในแบบ.

๔. เฉพาะ **ททุ** ธาตุซึ่งมี **ปุร** เป็นบทหน้า ให้แปลง อ
แห่ง **ปุร** เป็น อี เช่น อ. ว่า **ปุรินฺทโน** เป็น ปุร (ในก่อน) บท
หน้า **ททุ** ธาตุ ลง อ ปัจจัย แปลง อ แห่ง **ปุร** เป็น อี เพราะมี **ท**
อยู่เบื้องหลัง จึงแปลงนิคคหิตเป็น น วิ. ว่า **ปุเร** (ทาน) **ททาตี-ติ**
ปุรินฺทโน. (ท้าวสักกะใด) ย่อมให้ (ซึ่งทาน) ในกาลก่อน เหตุ นั้น
(ท้าวสักกะนั้น) ชื่อว่าผู้ให้ทานในกาลก่อน.

ศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้ เมื่อสำเร็จรูปแล้ว เป็นนามนาม บ้าง คุณนามบ้าง และเป็นได้ทุกรูปทุกสาธนะ ที่เป็นคุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ (ปฐิส), อติลลิงค์ แจกตามแบบ อา การันต์ (กณฺณา), นปุ่สกลิงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ (กุล).

อิ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อประกอบกับธาตุแล้ว ย่อมคง อิ ไว้ไม่ลบ และไม่มีวิธีเปลี่ยนแปลงธาตุอย่างไร ทั้งไม่มีการนิยมนบทหน้าด้วย. ฉะนั้น จึงไม่มีหลักอะไรที่จะพึงอธิบายมาก แต่ในมูลกัจจายน์ท่านกล่าวว่าได้เฉพาะธาตุ ๒ ตัว คือ ทา และ ธา ธาตุเท่านั้น แต่ไม่แน่นัก เพราะในธาตุอื่นก็มีอีกมาก เช่น นนฺทิ, มฺนิ, รฺจิ. นนฺทิ เป็น นนฺท ธาตุ ลง อิ ปัจจัย วิ. ว่า นนฺทํ นนฺทิ. ความเพลิดเพลिन ชื่อว่า นนฺทิ. มฺนิ เป็น มฺนุ ธาตุ ลง อิ ปัจจัย วิ. ว่า มฺนาตี-ติ มฺนิ. (ชนใด)ย่อมรู้ เหตุนี้ (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้รู้. รฺจิ เป็น รฺจ ธาตุ ในความรุ่งเรือง-ชอบใจ ลง อิ ปัจจัย วิ. ว่า โรเจตี-ติ รฺจิ. (ชนใด) ย่อมรุ่งเรือง. เหตุนี้ (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้รุ่งเรือง. โรจนํ รฺจิ. ความชอบใจ ชื่อว่า รฺจิ. เช่นนี้เป็นต้น.

ศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้ เมื่อสำเร็จรูปแล้ว เป็นได้ทั้ง นามนาม และ คุณนาม และทุกรูป ทุกสาธนะแล้วแต่จะเหมาะ ที่เป็นคุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อิ การันต์ (มฺนิ),

อิตถิลิงค์ แจกตามแบบ อิ การันต์ (รตุติ), นปฺลิงค์ แจกตามแบบ
อิ การันต์ (อกุขิ).

ณ ปัจจย

ปัจจยนี้ เป็น ณ ปัจจยแท้ มีอำนาจที่ฆะและพฤทธิเช่นเดียวกับ
กับปัจจยที่เนื่องด้วย ณ เช่น ณี ญว ญย ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว
และปัจจยนี้ เมื่อลงประกอบที่ธาตุแล้ว ย่อมลบเสีย มีอำนาจและ
หน้าที่ที่จะทำดังต่อไปนี้ คือ :-

๑. ต้นธาตุเป็นรัสสะ ต้องพฤทธิ.
๒. ต้นธาตุเป็นทิมะหรือเป็นพยัญชนะสังโยค ไม่ต้องพฤทธิ.
๓. แปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่นได้บ้าง
๔. ธาตุมีอา เป็นที่สุด ลง ย ปัจจย.
๕. แปลงตัวธาตุเป็นอย่างอื่น.

๑. ต้นธาตุเป็นรัสสะ ต้องพฤทธิ. เช่น อุ.คาโห เป็น
คหฺ ธาตุ ลง ณ ปัจจยแล้วลบเสีย ทิมะต้นธาตุ วิ. ว่า คณฺหาตี-ติ
คาโห. (ชนใด) ย่อมถือเอา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ถือเอา
นี่เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. คหณฺ คาโห. การถือเอา ชื่อว่า คาหะ
นี่เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

ปริวารโ เป็น ปริ บทหน้า วรฺ ธาตุ ในความกั้น-ปิด ถือเอา
ความว่า "แวดล้อม." วิ. ว่า ปริวารตี-ติ ปริวารโ. (ชนใด)

*มาตุคามโม มาตุ (มารดา) เป็นบทหน้า คมฺ ธาตุ ไขความถึง วิ. ว่า มาตุยา (สมภวา)
คจฺนตี-ติ มาตุคามโ. (ชนใด) ย่อมถึง (ซึ่งความเป็นผู้เสมอ) ด้วยมารดา เหตุนั้น (ชนนั้น)
ชื่อว่า มาตุคาม (ผู้หญิง).

ย่อมแวดล้อม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้แวดล้อม. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๒. ต้นธาตุเป็นทีฆะหรือเป็นพยัญชนะสังโยค **ไม่ต้องพฤทธิ** เช่น ที่เป็นทีฆะ อุ. ว่า อาพาโร เป็น อา บทหน้า พารุ ธาตุ ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย ไม่พฤทธิ วิ. ว่า อาพาธตี-ติ อาพาโร. (สภาพใด) ย่อมเบียดเบียนยิ่ง เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อว่า ผู้เบียดเบียนยิ่ง. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

ที่เป็นพยัญชนะสังโยค. เช่น อุ. **ชมมตกุโก** เป็น ชมม บทหน้า ตกุ ธาตุ ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย ไม่พฤทธิ วิ. ว่า **ชมม** ตกุเกตี-ติ **ชมมตกุโก**. (ชนใด) ย่อมตริก ซึ่งธรรม เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ตริกซึ่งธรรม. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๓. **แปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่นได้บ้าง** เช่น อุ. **จาโค** เป็น จชฺ ธาตุ ลง ณ ปัจจัย แล้วลบเสีย แปลง ชฺ ที่สุดธาตุเป็น ค แล้วทีฆะต้นธาตุ วิ. ว่า **จชตี-ติ จาโค**. (ชนใด) ย่อมสละ เหตุ นั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้สละ. นี้เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. จชน จาโค. การสละ ชื่อว่า จาคะ. นี้เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ. แม้ โรโค ในแบบก็เช่นเดียวกัน.

โสโก เป็น สจุ ธาตุ ในความแห่ง ลง ณ ปัจจัย แล้วลบเสีย แปลง จฺ ที่สุดธาตุเป็น ก พฤทธิ อุ. ที่ สฺ เป็น โอ วิ. ว่า **โสจตี-ติ โสโก**. (ชนใด) ย่อมเสร้โสโก เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้เสร้โสโก.

โสกน โสโก. ความเศร้าโศก ชื่อว่า โสกะ. แม่ **ปาโก** ในแบบ
ก็เช่นเดียวกัน.

บางคราว ถ้าธาตุมีตัวสะกด เมื่อแปลงที่สุดธาตุแล้ว ก็มักแปลง
ตัวสะกดนั้นเป็นนิคหิต แล้วอาเทศเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคในวรรค
เดียวกับตัวที่แปลงนั้น เช่น **สฺโก** เป็น สลฺช ธาตุ ลง ณ ปัจจัย แล้ว
ลบเสย แปลง ชฺ เป็น กฺ แปลง ณฺ เป็น นิคหิต แล้วอาเทศเป็น
งฺ ซึ่งเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคในวรรคเดียวกัน กฺ วิ. ว่า **สลฺชติ-ติ**
สฺโก. (ชนใด) ย่อมข้อง เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้ข้อง.
เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. **สลฺชนํ สฺโก.** ความข้อง ชื่อว่า สักกะ.
เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

รฺโก เป็น รลฺช ธาตุ ณ ปัจจัยแล้วลบเสย แปลงชฺ เป็น กฺ.
แปลง ณฺ เป็นนิคหิตแล้วอาเทศเป็น งฺ วิ. ว่า **รลฺชติ-ติ รฺโก.**
(ชนใด) ย่อมกำหนด เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้กำหนด. เป็น
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ. **รลฺชติ เอตุธา-ติ รฺโก.**(ชน) ย่อมกำหนด
ในประเทศนั้น เหตุนั้น (ประเทศนั้น) ชื่อว่า เป็นที่กำหนดแห่งชน
(หมายถึงสถานที่เด่นรำ). เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.

บางคราว แปลงต้นธาตุที่เดียวกันมี เช่น อฺ. **ปริพาโห** เป็น
ปริ บทหน้า ทท ธาตุ ในความเผา-ร้อน ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสย แปลง
ท ต้นธาตุเป็น พ แล้วทิ้งะต้นธาตุเป็น อา วิ. ว่า **ปริททติ-ติ**
ปริพาโห. (ชนใด) ย่อมเร้าร้อน เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้

เร้าร้อน. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. **ปริทหนฺ ปริพาโห.** ความ
เร้าร้อน ชื่อว่า ปริพาหะ. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๔. **ธาตุมี อา เป็นที่สุด ลง ย ปัจจัย** เช่น อุ. ทาโย เป็น
ทา ธาตุ ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย ลง ย ปัจจัย หรือ จะกล่าวว่แปลง อา
เป็น อาย ก็ได้ วิ. ว่า **ทาทพฺพนฺ-ติ ทายิ.** (วัตตุใด) (เตน อันเขา)
พึงให้ เหตุนั้น (วัตตุนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงให้. (หมายถึงรางวัล)
เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ. **ทานํ ทาโย.** การให้ ชื่อว่า ทายะ. เป็น
ภาวรูป ภาวสาธนะ.

๕. **แปลงตัวธาตุเป็นอย่างอื่น** เช่น อุ. วโร. เป็น หนฺ ธาตุ
ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย แปลง หนฺ เป็น วฐ วิ. ว่า **หนตี-ติ วโร**
(ชนใด) ย่อมมา เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้มา.

สงฺขารา เป็น สํ บทหน้า กรฺ ธาตุ ณ ปัจจัย แปลง กรฺ เป็น
บรฺ ที่ฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา แปลงนิกคหิตเป็น ง วิ. ว่า **สํ สฺกุจฺ**
กรियนฺเต-ติ สงฺขารา.(ธรรมทั้งหลายเหล่าใด) (ปัจเจยเน อันปัจจัย)
ย่อมทำพร้อม คือว่าด้วยดี เหตุนั้น (ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น) ชื่อว่า
อันปัจจัยกระทำพร้อม. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

อภิสงฺขารो. เป็น อภิ+สํ บทหน้า กรฺ ธาตุ ณ ปัจจัย วิ. **อภิ**
วิสิญฺเฐน สํ สฺกุจฺ กรโตี-ติ อภิสงฺขารो. (สภาพใด) ย่อมทำ ยิ่ง
คือว่า โดยวิเศษ ดี คือว่า ด้วยดี เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อว่า ผู้
ทำยิ่งดี. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

ปริกษาโร เป็น ปริ บทหน้า กร ชาติ ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย
แปลง กร เป็น ขร ทีฆะต้องชาติเป็น อา ซ้อน กุ วิ. ว่า **ปริ สมนุโต**
กโรติ เตนา-ติ ปริกษาโร (ชน) ย่อมทำรอบ คือว่าโดยรอบ
ด้วยเครื่องประดับนั้น เหตุนั้น เครื่องประดับนั้น ชื่อว่า เป็นเครื่อง
ทำรอบ (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

ปุเรกษาโร เป็น ปุณ บทหน้า กร ชาติ ลง ณ ปัจจัยแล้วลบเสีย
แปลง กร เป็น ขร ทีฆะต้นชาติเป็น อา ซ้อน กุ วิ. ว่า **ปุเร กรณ**
ปุเรกษาโร การทำในเบื้องหน้า ชื่อว่า ปุเรกษาระ. ถือเอาความว่า
ความยกย่อง.

ปัจจัยนี้เมื่อลงประกอบกับชาติแล้ว เป็นนามนามก็ได้ คุณนาม
ก็ได้ ที่เป็นนาม มิใช่แต่ภาวรูป ภาวสาธนะ ส่วนสาธนะนอกนั้น
เป็นได้เฉพาะคุณนาม แจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ปุ่ลิงค์ แจกตามแบบ อ
การันต์ (ปุริส), อิตถीलิงค์ แจกตามแบบ อา การันต์ (กณณา),
นปุ่สกลิงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ (กุล), และเป็นได้ทุกรูป ทุก
สาธนะ ไม่มีจำกัด.

เตว ปัจจัย

ปัจจัยตัวนี้ แปรจากปัจจัยตัวอื่น ๆ คือ มิใช่ลงในรูปและ
สาธนะอะไร ๆ แต่เมื่อลงแล้ว ใช้แทนวิภัตตินามได้ และวิภัตติที่ใช้
แทนนั้น ก็เฉพาะจุดตถีวิภัตติเดียว และใช้อายตนิบาตว่า "เพื่อ"

* ปริกษาโร แปรได้ ๓ นัย คือ : เครื่องล้อม ได้แก่กุ เช่น นครปริกษาโร ภูเมือง๑,
เครื่องประดับ เช่น รโถ เสดปริกษาโร รถมี่เครื่องประดับขนาด ๑, เครื่องใช้ เช่น ชีวิตปริกษาโร
เครื่องใช้สำหรับชีวิต ๑.

เท่านั้น ทั้งจะนำไปแจกตามจตุตถวิภक्तिหรือวิภक्तिอื่น ๆ ก็ไม่ได้ทั้งสิ้น จึงนับว่าเป็นพวกอภัยปัจจัย ก็จะไม่แจกตามวิภक्तिตามไม่ได้ และไม่มีการตั้งวิเคราะห์เหมือนปัจจัยอื่น ๆ คือเมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว เป็นอันสำเร็จรูปทีเดียว ตัวปัจจัยเองก็คงไว้ตามเดิม ไม่ลบและเปลี่ยนแปลง และมีอำนาจให้แปลงตัวธาตุได้บ้าง เช่น อุ. กาทฺเว เพื่อจะทำ เป็น กรฺ ธาตุ แปลง กรฺ เป็น กาลงฺ เत्व ปัจจัย แปลงที่สุดธาตุบ้าง เช่น อุ. คนฺตฺเว เพื่อจะไป เป็น กมฺ ธาตุ แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น นฺ นอกจากนี้ก็คงไว้ตามรูปเดิม เช่น อุ. ฌาตฺเว เพื่อความรู้ เป็น ฌา ธาตุ, ปหาตฺวา เพื่อจะละ เป็น ปฺ บท หน้า หา ธาตุ, พฤทธิศันธาตฺได้บ้าง อุ. เนตฺเว เพื่อจะนำไป เป็น นิ ธาตุ.

ติ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว โยมากคงรูปเป็น ติ ไว้เสมอ ไม่ลบและเปลี่ยนแปลง แต่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็มีบ้าง และมีอำนาจหน้าที่ ๑ จะต้องทำกับตัวธาตุดังนี้ คือ :-

๑. ธาตุสองตัว ลบพยัญชนะที่สุดธาตุได้.
๒. ธาตุตัวเดียว คงไว้ตามเดิม.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น บ้าง.
๔. เฉพาะ ฐา ธาตุ ต้องแปลง อ เป็น อิ, ปา ธาตุ แปลง อา เป็น อี.

๕. บางคราวแปลงตัวปัจจัยเองบ้าง.

๖. แปลงตัวธาตุบ้าง.

๑. ธาตุสองตัว ลบพยัญชนะที่สุดธาตุได้ คือ เมื่อลบ
ที่สุดธาตุแล้ว ก็ลงปัจจัยแทนตัวที่ลบนั้น หลักเกณฑ์นี้โดยมากอนุโลม
ตามอย่าง ต ปัจจัยในกริยากิตก์ คือ ธาตุที่มี ม, น, และ ร, เป็นที่สุด
ให้ลบที่สุดธาตุเสีย เช่น อุ. รติ, สมุมติ, วิกติ.

รติ เป็น รฺม ธาตุ ในความยินดี ลง ตี ปัจจัย แล้วลบที่สุด
ธาตุเสีย วิ. ว่า รมนํ รติ. ความยินดี ชื่อว่า รติ. เป็นภาวรูป
ภาวสาธนะ. รมติ เอตยา-ติ รติ. (ชน) ย่อมยินดี ด้วยธรรมชาติ
นั้น เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า เป็นเครื่องยินดี (แห่งชน). เป็น
กัตตุรูป กรณสาธนะ. แม้ คติ ในแบบมีนัยเช่นกัน.

สมุมติ เป็น ตํ บทหน้า มน ธาตุ ในความรู้ ลง ตี ปัจจัย
ลบที่สุดธาตุเสีย แปลงนิคคหิตที่ ตํ เป็น ม เพราะมี ม อยู่หลัง วิ. ว่า
ตํ สฺมฺจฺ มฺลฺยติ-ติ สมุมติ. (ธรรมชาติใด) ย่อมรู้พร้อม ก็คือว่า
ด้วยดี เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า ผู้รู้พร้อม. เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ. สมุมนํ สมุมติ ความรู้พร้อม ชื่อว่า สมุมติ, เป็น
ภาวรูป ภาวสาธนะ. ตํ สฺมฺจฺ มฺลฺยติ เอตยา-ติ สมุมติ.
(ชน) ย่อมรู้พร้อม ก็คือว่า ด้วยดี ด้วยธรรมชาตินั้น เหตุนั้น
(ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า เป็นเครื่องรู้พร้อม (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป
กรณสาธนะ.

สนฺตติ เป็น สฺ บทหน้า ตนฺ ชาติ ในความสืบทอด ลง ตี ปัจจย
ลปที่สุคชาติ แปลงนิคคหิตที่ สฺ เป็น นฺ เพราะ มี ต อยู่หลัง วิ. ว่า
สนฺตนํ สนฺตติ ความสืบทอด ชื่อว่า **สนฺตติ**. เป็น ภาวรูป
ภาวสาธนะ.

วิกติ เป็น วิ บทหน้า กรฺ ชาติ ในความทำ ลง ตี ปัจจย
ลปที่สุคชาติ วิ. ว่า **วิวิเชน อากาเรน กรณํ วิกติ**. ความทำ
โดยอาการมีอย่างต่าง ๆ ชื่อว่า **วิกติ**. เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ
แม้ สติ ในแบบก็มีนัยเดียวกัน.

๒. **ชาติ**ตัวเดียวคงไว้ตามเดิม เช่น อฺ. **วิญฺติ** เป็น วิ บทหน้า
ญฺ ชาติ ในความมี-เป็น ลง ตี ปัจจย วิ. ว่า **วิเสสโต ภวตี-ติ**
วิญฺติ. (ธรรมชาติใด) ย่อมเป็น โดยวิเศษ เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น)
ชื่อว่า ผู้เป็นโดยวิเศษ. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. **วิภวํ วิญฺติ**
ความเป็นโดยวิเศษ ชื่อว่า **วิญฺติ**. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

ถฺติ เป็น ถฺ ชาติ ในความชมเชย ลง ตี ปัจจย วิ. ว่า **ถวํ**
ถฺติ. ความชมเชย ชื่อว่า **ถฺติ**. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

บางคราวชาติตัวเดียวเป็น ทิฆะ รัสสะเสียบ้างก็มี เช่น อฺ. **ปติ**
เป็น ปา ชาติในความรักษา ลง ตี ปัจจย แล้วรัสสะ อาที่ ปา เป็น
อ วิ. ว่า **ปาตี-ติ ปติ**. (ชนใด) ย่อมรักษาเหตุ นั้น (ชนนั้น) ชื่อ
ว่า ผู้รักษา. (ผู้, นาย).

บางคราวเมื่อรัสสะแล้ว ซ้อน ตฺ ก็มี อฺ. **วิญฺตฺติ** เป็น วิ

บทหน้า ฌา ฌาตุ ลง ตี ปัจจัย รัสสะ อา ที ฌา เป็น อ ซ้อน ต.

วิ. ว่า **วิญญาปน วิญญตฺติ**. การให้รู้ต่าง ๆ ชื่อว่า **วิญญตฺติ**
(การขอ).

๑. **แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น** นี้โดยมาก
อนุโมตาม ต ปัจจัยในกิริยากิตก์เหมือนกัน คือ ธาตุที่มี จ, ช, ญ, ป,
และ ฑ เป็นที่สุด แปลงที่สุดธาตุเป็น ต เช่น อ. **วิมฺตฺติ, ภตฺติ, วิภตฺติ,**
คฺตฺติ, อาปตฺติ.

วิมฺตฺติ เป็น วิ บทหน้า มฺจ ฌาตุ ในความผัน ลง ตี ปัจจัย
แล้วแปลง จ ที่สุดธาตุเป็น ต วิ. ว่า **วิมฺจณฺ วิมฺตฺติ**. ความผัน
พิเศษ ชื่อว่า **วิมฺตฺติ**. เป็นถาวรรูป ถาวรฐานะ.

ภตฺติ เป็น ภช ฌาตุ ในความแจกจำแนก-คบ ลง ตี ปัจจัย แปลง
ช ที่สุดธาตุเป็น ต วิ. ว่า **ภชนฺ ภตฺติ**. การคบ ชื่อว่า **ภตฺติ วิภตฺติ**
วิ บทหน้า ภช ฌาตุ วิ. ว่า **วิภชนฺ วิภตฺติ**. การจำแนก ชื่อว่า **วิภตฺติ**.
เป็น ถาวรรูป ถาวรฐานะ.

คฺตฺติ เป็น คฺป ฌาตุ ในความค้ำครอง ลง ตี ปัจจัย แล้ว
แปลง ญ ที่สุดธาตุเป็น ต วิ. ว่า **คฺปนฺ คฺตฺติ**. ความค้ำครอง ชื่อ
ว่า **คฺตฺติ** เป็นถาวรรูป ถาวรฐานะ.

ติตฺติ เป็น ตีป ฌาตุ ในความอ้ม ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ญ
ที่สุดธาตุเป็น ต วิ. ว่า **ตีปนฺ ติตฺติ**. ความอ้ม ชื่อว่า **ติตฺติ**. เป็น
ถาวรรูป ถาวรฐานะ.

อาปตฺติ เป็น อา บทหน้า ปฑ ฌาตุ ในความถึง ลง ตี ปัจจัย

แล้วแปลง ท ที่สุดธาตุเป็น ต วิ. ว่า อาปฺชฺชนํ อาปฺตฺติ. ความต้อง
ชื่อว่า **อาปฺตฺติ**. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๔. เฉพาะ จา ธาตุ แปลง อา เป็น อิ ปา ธาตุ แปลง อา
เป็น อี อฺ. **จิตฺติ, ปิตฺติ**.

จิตฺติ เป็น จา ธาตุ ในความยื่น-ตั้งอยู่ ลง ตี ปัจจัย แปลง
อาที่ จา เป็น อี วิ. ว่า **จํานํ จิตฺติ**. ความตั้งอยู่ ชื่อว่า **จิตฺติ**.

ปิตฺติ เป็น ปา ธาตุ ในความดื่ม ลง ตี ปัจจัย แปลง อา
ที่ ปา เป็น อี วิ. ว่า **ปีวนํ ปิตฺติ**. ความดื่ม ชื่อว่า **ปิตฺติ**. ๒ นี้
เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ.

๕. บางคราวแปลงตัวปัจจัยเองบ้าง นี้โดยมากก็ถือตาม
หลัก ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์ก็เช่นเดียวกัน คือ :-

ก. ธาตุมี ฐ, ฏ เป็นที่สุด แปลง ตี เป็น ทฺธิ แล้วลบที่สุดธาตุ
อฺ. **พฺทฺธิ, ลทฺธิ, วิสฺทฺธิ, สมิทฺธิ**.

พฺทฺธิ เป็น พฺฐ ธาตุ ในความรู้ ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ตี
เป็น ทฺธิ วิ. ว่า **พฺทฺธมฺติ** เอตยา-ติ **พฺทฺธิ**. (ชน) ย่อมรู้ชัดด้วย
ปัญญานั้น เหตุนั้น (ปัญญานั้น) ชื่อว่า เป็นเครื่องรู้ (แห่งชน).

๑. ที่กล่าวนี้เป็นมติในมูลกัจจายน์ แต่ในอภิธานนปทีกา สุจิ กล่าวว่าปิตฺติเป็นธาตุในความ
ให้เอิบอิม ตั้ง วิ. ว่า ปิณฺเต-ติ ปิตฺติ. ธรรมชาติใด ย่อมยังใจให้เอิบอิม เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น
ชื่อว่าผู้ยังใจให้เอิบอิมเรียกว่าปิตฺติ. ความจริงน่าจะเป็น ปินฺ แปลง นฺ เป็น ญฺ และท่านก็
กล่าวว่า ปิรฺ ธาตุ กับ ปิ ธาตุ มีความอย่างเดียวกัน. ปิตฺติ โดยมากแปลกันว่า ความเอิบอิม
มิได้แปลว่า ความดื่ม

เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

ลทฺธิ เป็น ลทฺ ชาติ ในความได้ ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ตี เป็น ทฺธิ วิ. ว่า **ลทฺติ เอตยา-ติ ลทฺธิ.** (ชน) ย่อมได้ ด้วย ธรรมชาตินั้น เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า เป็นเหตุได้ (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

วิสุทฺธิ เป็น วิ บทหน้า สฺช ชาติ ในความหมดจด วิ. ว่า **วิสุทฺถนํ วิสุทฺธิ.** ความหมดจด ชื่อว่า **วิสุทฺธิ.**

สมิทฺธิ เป็น สฺ บทหน้า อฺช ชาติ ในความสำเร็จ วิ. ว่า **สมิทฺถนํ สมิทฺธิ.** ความสำเร็จพร้อม ชื่อว่า **สมิทฺธิ. ๒** นี้เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ.

ข. ชาติผู้มี ม เป็นที่สุด แปลง ตี เป็น นฺติ แล้วลบที่สุดชาติ อุ. **นิคนฺติ, สนฺติ.**

นิคนฺติ เป็น นิ บทหน้า กมฺ ชาติ ในความปรารถนา ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ตี เป็น นฺติ วิ. ว่า **นิคนนํ นิคนฺติ.** ความใคร่ ชื่อว่า **นิคนฺติ.**

สนฺติ เป็น สมฺ ชาติ ในความสงบ ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ตี เป็น นฺติ วิ. ว่า **สมนํ สนฺติ** ความสงบ ชื่อว่า **สนฺติ ๒** นี้เป็น ภาวรูป ภาวสาธนะ.

ค. ชาติผู้มี ส เป็นที่สุด แปลง ตี เป็น ญฺติ แล้วลบที่สุดชาติ อุ. **อนุสติญฺติ, สนฺตุญฺติ, ทิญฺติ.**

อนุสติ เป็น อนุ บทหน้า สาส ชาติ ในความสอน ลง ตี
ปัจจัย แปลง อา ที่ ส เป็น อี แล้วแปลง ตี เป็น ฎิจิ วิ. ว่า **อนุศาสน์**
อนุสติ. การตามสอน ชื่อว่า **อนุสติ**.

สนตุฎุ เป็น สั บทหน้า ตุส ชาติ ในความยินดี ลง ตี ปัจจัย
แล้วแปลง ตี เป็น ฎิจิ วิ. ว่า **สนตุสน์ สนตุฎุ**. ความยินดีพร้อม
ชื่อว่า **สนตุฎุ**.

ทิจิ เป็น ทิส ชาติในความเห็น ลง ตี ปัจจัย แล้วแปลง ตี
เป็น ฎิจิ วิ. ว่า **ทิสัน ทิจิ**. ความเห็น ชื่อว่า **ทิจิ**. ๒ นี้เป็น
ภาวรูป ภาวสาธนะ.

๖. **แปลงตัวธาตุ** เช่น **ชาติ** เป็น **ชน** ชาติ ในความเกิด ลง
ตี ปัจจัย แล้วแปลง **ชน** เป็น **ชา** [แต่การแปลงเช่นนี้ ไม่เฉพาะแต่
ปัจจัยนี้ แม้ในที่อื่นก็แปลงได้เช่น ในอาขยาดเป็น **ชายตี** (ยอม
เกิด), กิริยากิตก์เป็น **ชาโต** (เกิดแล้ว) เป็นต้น] วิ. **ชนัน**
ชาติ. ความเกิด ชื่อว่า **ชาติ**. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

ปัจจัยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุสำเร็จรูปแล้ว เป็นได้ทุกรูป
และทุกสาธนะ ใช้เป็นนามนามก็ได้ คุณนามก็ได้ เฉพาะภาวรูป

ภาวสาธนะเป็นได้แต่นามนาม นอกนั้นเป็นคุณนาม การแจกตามลิงค์ มีที่นิยมใช้เฉพาะ อิ การันต์ อิตถิลิงค์ (รตุติ) เท่านั้น.

คํ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ คล้ายกับ เตวา ปัจจัยที่กล่าวแล้ว คือ ไม่ลงในรูปและสาธนะอะไร เมื่อลงประกอบกับธาตุสำเร็จรูปแล้ว ใช้แทนวิภัตตินามได้ ๒ วิภัตติ คือ ปฐมวิภัตติ และ จุตถีวิภัตติ ใช้อายุคณิบาท คือ ปฐมวิภัตติว่า "อันว่า อัน-" ถือเอาความว่า "การ-" หรือ "ความ-," จุตถีวิภัตติว่า "เพื่อ-" แต่หาแจกตามวิภัตตินามได้ไม่ คงตัวอยู่ตามรูปเดิม และไม่มีการตั้งวิเคราะห์เหมือนปัจจัยอื่น และมีอำนาจหน้าที่จะทำกับธาตุคล้ายกับ ต ปัจจัย ในกริยากิตก์บางประการ ดังต่อไปนี้ คือ :-

๑. ธาตุสองตัว ไม่ลบ แต่ต้องลง อิ อากมหลังธาตุ.
๒. ธาตุตัวเดียวคงไว้คงตามเดิมบ้าง พกทธีต้นธาตุบ้าง.
๓. แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุบ้าง.
๔. แปลงตัวธาตุเป็นอย่างอื่นบ้าง.
๕. แปลงตัวเองบ้าง.

๑. ธาตุสองตัว ไม่ลบ แต่ต้องลง อิ อากมหลังธาตุ หมายความว่า ธาตุสองตัว ให้ลง อิ อากมหลังธาตุ ไม่มีการแปลงตัวธาตุหรือลบพยัญชนะที่สุดธาตุ ให้คงธาตุไว้ตามเดิม เช่น อฐ ลภิตุ เป็น ลภ ธาตุ สมิตุ เป็น สม ธาตุ ลง ตุ ปัจจัย คงที่สุดธาตุไว้ลง

อิ อากมหลังธาตุ.

อนึ่ง ธาตุที่สำเร็จรูปมาจากอาขยาดแล้ว เมื่อมาลงปัจจัยนี้ คงอยู่ตามรูปเดิม และให้ ลง อิ อากม เช่น อุ. ลิมุปีตุ เป็น ลิปฺ ธาตุ ลงนิคคหิตอากมแล้ว แปลงเป็น มุ ตามหมวด รุ ธาตุ เมื่อลง ตุ ปัจจัย ต้องลง อิ อากมหลังธาตุ. วิมุจตุ เป็น วิ บทหน้า มุ ธาตุ ลง ย ปัจจัยหมวด ทิว ธาตุ แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น จ เมื่อลง ตุ ปัจจัย ต้องลง อิ อากมหลังธาตุ. ชินตุ เป็น ชิ ธาตุ นา ปัจจัย หมวด กิ ธาตุ ตุ ปัจจัย ลง อิ อากมที่ นา ปัจจัย.

๒. ธาตุตัวเดียวคงไว้ตามเดิมบ้าง พกฺทริ์ต้นธาตุบ้าง ที่ คงไว้ตามเดิม หมายถึงเฉพาะธาตุที่เป็นทิมะ คือเป็นสระยาวอยู่แล้ว เมื่อลง ตุ ปัจจัย ให้คงไว้ เช่น อุ. ฌาตุ เป็น ฌา ธาตุ ในความรู้. ปาตุ เป็น ปา ธาตุ ในความดีม. พกฺทริ์ที่ต้นธาตุ คือ ให้พกฺทริ์ ต้นธาตุได้เฉพาะที่เป็นรัสสะเท่านั้น เช่น อุ. เซตุ เป็น ชิ ธาตุ ในความชนะ พกฺทริ์ อิ เป็น เอง โหตุ เป็น หุ ธาตุ ในความ มี-เป็น พกฺทริ์ อุ เป็น โอ. แต่บางคราวธาตุถึงเป็นทิมะ แต่ก็ พกฺทริ์ได้บ้าง อุ. เนตุ เป็น นิ ธาตุ ในความนำไป พกฺทริ์ อิ เป็น เอ. สยิตุ เป็น สิ ธาตุ ในความนอน พกฺทริ์ อิ เป็น เอ แล้วเอา เป็น อย.

อนึ่ง ธาตุตัวเดียวนั้นแหละ เมื่อเปลี่ยนแปลงไปเป็นสองตัว แล้ว ก็นับว่าเป็นธาตุสองตัวได้ และให้นำหลักในข้อ ๑ มาใช้ คือ

ให้ลง อี อากมที่ตัวหลัง เช่น ลี ชาติ เมื่อแปลง อี เป็น เอ แล้ว
เอาเป็น อย ได้รูปเป็น สย จึงกลายเป็นชาติสองตัวไป ให้ลง อี
อากมได้ เป็น สยิตฺ, ภู ชาติ พฤทธิ อู เป็น โอ แล้วเอาเป็น อว
เป็น ภว ลง อี อากมได้ อู. ภวิตฺ. หรือที่เปลี่ยนแปลงโดยวิธี
อัฒส กลายเป็นพยัญชนะสองตัวขึ้น ต้องลง อี อากมเช่นกัน
อู. ขหิตฺ เป็น หา ชาติ ในความละ เทวภาวะ ห ไว้หน้า แล้ว
แปลงพยัญชนะนั้นเป็น ข ลง อี อากม.

๓. แปลงพยัญชนะที่สุดชาติ คือ แปลงพยัญชนะตัวหลังชาติ
เป็นอย่างอื่น :-

ก. ชาติมี ฑ เป็นที่สุด แปลงที่สุดชาติเป็น ฑ. อู. ปตฺตฺ เป็น
ปฑฺ ชาติ ในความถึง ลง ฑฺ ปัจจัย แปลง ฑ ที่สุดชาติเป็น ฑ. วิตฺตฺ.
เป็น วฑฺ ชาติ ในความกล่าว ลง ฑฺ ปัจจัย แปลง ฑ ที่สุดชาติ เป็น ฑ.

ข. ชาติมี ฐ เป็นที่สุด เช่น อู. กตฺตฺ เป็น กรฺ ชาติ ในความ
ทำ ลง ฑฺ ปัจจัย แปลง ฐ ที่สุดชาติเป็น ฑ, หรือจะเรียกตามแบบ
ว่า ลบ ฐ ซ้อน ฑ ก็ได้ทั้ง ๒ นัย.

ค. ชาติมี ม, น. เป็นที่สุด เช่น คนฺตฺ เป็น กมฺ ชาติ แปลงที่สุด
ชาติเป็น นฺ หนฺตฺ เป็น หนฺ ชาติ แปลง น ที่สุดชาติเป็นตัวสะกด.

๔. แปลงตัวชาติเป็นอย่างอื่น เช่น อู. กาคฺ เป็น กรฺ ชาติ
ลง ฑฺ ปัจจัย แล้วแปลง กรฺ เป็น กา, ปิวิตฺ เป็น ปา ชาติ ในความ
ดื่ม ลง ฑฺ ปัจจัย แล้วแปลง ปา เป็น ปิว.

๕. แปลงตัวเอง คือ แปลง ตู ปัจจยกับที่สุดธาตุเป็นอย่างไร

วิธีแปลงต้องแล้วแต่พยัญชนะที่สุดธาตุ และอนุโลมตาม ต ปัจจยในกิริยากิตก์ได้บ้างบางอย่าง เช่น :-

ก. ธาตุมี ภา เป็นที่สุด แปลง ตู ปัจจยกับที่สุดธาตุเป็น ทฐิ อุ. **ลทฐิ** เป็น ลท ธาตุ ในความได้ ลง ตู ปัจจย แปลง ตู กับที่สุดธาตุเป็น ทฐิ.

ข. ธาตุมี ส เป็นที่สุด แปลง ตู ปัจจยกับที่สุดธาตุเป็น ฏฐิ อุ. **ทฏฐิ** เป็น ทิส ธาตุ ในความเห็น ลง ตู ปัจจย แปลง ตู กับที่สุดธาตุเป็น ฏฐิ ลบ อิ ที ทิ เสีย.

ผฏฐิ เป็น ผส ธาตุ ในความถูกต้อง ลง ตู ปัจจย แปลง ตู กับที่สุดธาตุเป็น ฏฐิ.

ยู ปัจจย

ปัจจยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุ หากคงตัวอยู่ตามเดิมไม่ คงเปลี่ยนแปลงไป และใช้ลงในศีลสารณะได้อีกด้วย ก็วิธีเปลี่ยนแปลงของปัจจยนี้ คงไม่มีมากเท่าไรนัก เมื่อจะกล่าวตามหลักก็เปลี่ยนแปลงได้ ๓ อย่างเท่านั้น คือ :-

๑. **แปลง ยู เป็น อน** การแปลงเช่นนี้ ใช้ได้ในธาตุทั่วไป ไม่จำกัดที่สุดธาตุ คือไม่ว่าที่สุดธาตุจะเป็นเช่นไร เมื่อลง ยู ปัจจยแล้ว ให้แปลง ยู นั้นเป็น อน เสมอไป อุ. วิโรจโน เป็น วิ บทหน้า รจุ ธาตุ ในความรุ่งเรือง ยู ปัจจย พฤทธิ อุ ที่ รุ เป็น โอ แปลง

ยุ เป็น อน วิ. ว่า **วิโรจตต-ติ วิโรจโน.** (ชนใด) ย่อมรุ่งเรือง
เหตุ^{นั้น} (ชน^{นั้น}) ชื่อว่า ผู้รุ่งเรือง. เป็น กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

วิโรจติ สีเลนา-ติ วิโรจโน. (ชนใด) ย่อมรุ่งเรือง โดยปกติ
เหตุ^{นั้น} (ชน^{นั้น}) ชื่อว่า ผู้รุ่งเรืองโดยปกติ เป็นกัตตุรูป ตัสสีล-
สาธนะ.

วจน เป็น วจฺ ชาติ ในความกล่าว ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลง
เป็น อน วิ. ว่า **วจิตพฺพ-ติ วจน.** (สัตตชาติใด) (เตน อัน
เขา) พึงกล่าว เหตุ^{นั้น} (สัตตชาต^{นั้น}) ชื่อว่า อันเขาพึงกล่าว.
เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ. **วจิตเต-ติ วจน.** (เตน อันเขา) ย่อม
กล่าว เหตุ^{นั้น} ชื่อว่า การกล่าว. เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ. **วจติ
เตนา-ติ วจน.** (ชน) ย่อมกล่าว ด้วยสัตตชาต^{นั้น} เหตุ^{นั้น}
(สัตตชาต^{นั้น}) ชื่อว่า เป็นเครื่องกล่าว (แห่งชน) เป็นกัตตุรูป
กรรมสาธนะ.

๒. แปลง ยุ เป็น **อณ** นี้แปลงไม่ได้ในชาติทั่วไป คือจำกัด
เฉพาะธาตุบางตัว ที่นิยมใช้ก็คือธาตุที่มี รุ, หุ เป็นที่สุดเท่านั้น.

ก. **ธาตุมี รุ เป็นที่สุด** เช่น อ. **ปุรณ** เป็น ปุร ชาติ ใน
ความเต็ม ลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น **อณ วิ. ว่า ปุรยเต-ติ
ปุรณ.** (เตน อันเขา) ย่อมให้เต็ม เหตุ^{นั้น} ชื่อว่า ความให้เต็ม
(การบำเพ็ญ).

มรณ เป็น มรฺ ชาติ ในความตาย ลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ

เป็น อณ วิ. ว่า **มรติพฺพน-ติ มรณฺ**. (เตน อันเขา) พึงตาย
เหตุ^{นั้น} ชื่อว่า ความตาย. เป็นถาวรรูป ภาวสาธนะ. **มรติ เหตุตา-ติ**
มรณฺ. (ชน) ย่อมตาย ในที่^{นั้น} เหตุ^{นั้น} (ที่^{นั้น}) ชื่อว่า ที่^{เป็น}
ที่ตาย (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.

ข. **ชาตฺมี หุ เป็นที่สุด** เช่น อ. **คหณฺ** เป็น กหุ ชาตุ ใน
ความถือเอา ลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อณ วิ. ว่า **คเหตุพฺพน-ติ**
คหณฺ. (เตน อันเขา) พึงถือเอา เหตุ^{นั้น} ชื่อว่า ความถือเอา.
เป็นถาวรรูป ภาวสาธนะ.

แต่ชาตฺมี หุ เป็นที่สุดนี้ ไม่สู้นิยมแน่นอนเหมือนชาตฺมี ฐ เป็น
ที่สุดนัก คืออาจแปลงเป็น อน ก็ได้ อ. **อุปฺนยฺหนํ** เป็น อุป บทหน้า
นหุ ชาตุ ในความผูก ลง ย ปัจจัย (อาชยาด) แปลง ย กับที่สุดชาตุ
เป็น ยหุ แล้วลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน วิ. ว่า **อุปฺนยฺหยเต-ติ**
อุปฺนยฺหนํ. (เตน อันเขา) ย่อมเข้าไปผูก เหตุ^{นั้น} ชื่อว่า ความผูก
เป็นถาวรรูป ภาวสาธนะ.

นอกจากนี้ บางคราวถึงชาตุที่มีใช้มี ฐ, หุ เป็นที่สุด แต่แปลง
เป็น อณ ก็มี ที่เป็นเช่นนี้ ก็มีโดยส่วนน้อย เช่น อ. **ปญฺญาณํ**
เป็น ป บทหน้า ณา ชาตุ ในความรู้ ลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น
อณ ช้อน ญ วิ. ว่า **ปชานาติ เตนา-ติ ปญฺญาณํ**. (ชน)
ย่อมปรากฏ ด้วยธรรมชาติ^{นั้น} เหตุ^{นั้น} (ธรรมชาติ^{นั้น}) ชื่อว่า เป็น
เครื่องปรากฏ (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ. แม้ศัพท์ว่า

ฌาณ (ธรรมชาติเป็นเครื่องรู้), วิญญาณ ความรู้แจ้ง (ซึ่ง
อารมณ์) ซึ่งออกจาก ฌา ชาติ ก็เช่นเดียวกัน. ฌาณ วิ. ว่า
ขานาติ เตนา-ติ ฌาณ. (ชน) ย่อมรู้ ด้วยธรรมชาติที่เหตุ
นั้น (ธรรมชาติที่) ชื่อว่า เป็นเครื่องรู้ (แห่งชน). เป็นกัตตุรูป
ภวสาธนะ. ขานนํ ฌาณ. ความรู้ ชื่อว่า ฌาณ. เป็นภาวรूप
ภวสาธนะ. วิญญาณ วิ. ว่า วิญญาตพฺพน-ติ วิญญาณ. (เตน
อันเขา) ฟังรู้แจ้ง เหตุที่นั้น ชื่อว่า ความรู้แจ้ง (ซึ่งอารมณ์) เป็น
ภาวรूप ภวสาธนะ.

สมโณ เป็น สม ชาติ ในความสงบ ลง ยุ ปัจจัย แล้วแปลง
ยุ เป็น อณ วิ. ว่า สเมติ-ติ สมโณ. (ชนใด) ย่อมสงบ
เหตุที่นั้น (ชนที่) ชื่อว่า ผู้สงบ. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๑. แปลง ยุ เป็น อานน นี้จำกัดให้ใช้ได้แต่เฉพาะ ฌา ชาติ
ตัวเดียวกันนั้น และ ฌา ตัวนั้น ต้องแปลงเป็น ชา เสมอไป อู.ขานนํ,
วิชานนํ.

ขานนํ เป็น ฌา ชาติ ในความรู้ แปลง ฌา เป็น ชา ลง ยุ
ปัจจัย แล้วแปลง ยุ เป็น อานน วิ. ว่า ขานนํ ขานนํ. ความรู้
ชื่อว่า ขานนะ.

วิชานนํ เป็น วิ บทหน้า ฌา ชาติ แปลง ฌา เป็น ชา ลง ยุ
ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อานน วิ. ว่า วิชานนํ วิชานนํ. ความรู้แจ้ง
ชื่อว่า วิชานนะ. ๒ นี้ เป็นภาวรूप ภวสาธนะ.

ปัจจัยนี้ เมื่อลงในธาตุสำเร็จรูปแล้ว เป็นได้ทั้งนามนามและ
คุณนาม. ภาวรูป ภาวสาธนะ เป็นนามนาม. นอกนั้นเป็นคุณนาม
ที่เป็นคุณนามแจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ในบุลึงค์ แจกเหมือน อ การันต์
(ปฐิส), อิตถิลิงค์ แจกเหมือน อา การันต์ (กณฺฐา), นบุสกลิงค์
แจกเหมือน อ การันต์ (กุล).

อนึ่ง ปัจจัย ยังมีอำนาจบังคับนามศัพท์ ซึ่งเป็นฉุฉฐวิภคิตติ
ให้แปลอายตนิบาตของทุตติยาวิภคิตติว่า (ซึ่ง) ได้ อ. สพฺพปาปปสฺส
อกรรม. การไม่ทำ ซึ่งบาปทั้งปวง เป็นต้น.

ปัจจัยในแบบเหล่านี้ เมื่อประกอบกับธาตุสำเร็จรูปแล้ว ที่เป็น
คุณนาม ย่อมแจกได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และเปลี่ยนรูปไปตามวิภคิตติของนาม
เสมอ ส่วนที่เป็นนามนาม ย่อมคงตัวอยู่ คือเป็นลิงค์ใด ก็คงเป็น
ลิงค์นั้น ไม่เปลี่ยนไป บางศัพท์ก็นิยมเป็นบุลึงค์ เมื่อเป็นบุลึงค์แล้ว
จะเป็นลิงค์อื่นไม่ได้. เช่น โภโร (ความโกรธ) โทโส (ความ
ประทุษร้าย) เป็นต้น. บางศัพท์ก็นิยมเป็นอิตถิลิงค์ เช่น เจตนา
(ความจงใจ), ปพฺพชฺชา (การบวช), อิจฺฉา (ความปรารถนา)
เป็นต้น. บางศัพท์ก็นิยมเป็น นบุลึงค์ เช่น กรรม (ความทำ)
วณฺณ (คำเป็นเครื่องกล่าว), สวณฺณ (การฟัง) เป็นต้น. ฉะนั้น
เมื่อต้องการเป็นวิภคิตติอะไร ก็จงนำไปแจกให้ตรงตามลิงค์และ
การันต์นั้น ๆเถิด.

ปัจจัยนอกแบบ

ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ปัจจัยที่มีได้ปรากฏในแบบบาลีไวยากรณ์ แต่มีปรากฏอยู่ในมูลกัจจายน์ เป็นปัจจัยซึ่งมีที่ใช้น้อย และจัดเป็นหมวดหมู่ไม่ได้สะดวก เพราะไม่แน่นอน คือบางคราวก็ลงได้เฉพาะธาตุบางตัว และบางคราวก็เป็นได้แต่บางสาธนะ ไม่ทั่วไป ต่อไปนี้จะได้นำมาแสดงไว้ เพื่อผู้ต้องการจะเรียนรู้พิสดาร จะได้ทราบตามความประสงค์ ก็ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดด้วยกัน มีอยู่ ๑๔ ตัว คือ อาวี, อิน, อิก, ฌุก, ตาย, ตุก, มา, ร, รตุถุ, รรมม, रिजु, रिठु, रिठिय, राठु.

๑. อาวี ปัจจัย

ปัจจัยนี้ ใช้ลงในอรรถแห่งคัสสี่ลสาธนะ เช่น อ. ว่า ภยทสุธาวิ เป็น ภย บทหน้า ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น แปลง ทิสฺ เป็น ทิสฺส แล้ว ลบ อิ ที ทิ ออกเสีย วิ. ภยฺ ปรสุตติ สึเลนา-ติ ภยทสุธาวิ. (ชนใด) ย่อมเห็น ซึ่งภัย โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้เห็นซึ่งภัย โดยปกติ. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๒. อิน ปัจจัย

ปัจจัยนี้ ใช้ลงได้ ๒ สาธนะ คือ กัตตุสาธนะ ๑ ภาวสาธนะ ๑ เท่านั้น นอกนี้หาลงได้ไม่ เช่น อ. ว่า ชิโน, สุปิน.

ชิโน เป็น ชิ ธาตุ ในความชนะ ลง อิน ปัจจัย ลง อิ ที ชิเสย วิ. ว่า ชินาตี-ติ ชิโน. (พระผู้มีพระภาคเจ้า) ย่อมชนะ เหตุนั้น (พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) ชื่อว่า ผู้ชนะ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

สุปิน เป็น สุปฺ ชาติ ในความหลับ ลง อิน ปัจจย วิ. ว่า
สุปยเต-ติ สุปิน. (เตน อันเขา) ย่อมหลับ เหตุนั้น ชื่อว่า ความ
หลับ, ถือเอาความว่า "ความฝัน" เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๓. อีก ปัจจย

ปัจจยนี้ มีที่ใช้โดยมาก เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ และตาม
คัมภีร์มูลกัจจายน์กล่าวว่ ลงในอรรถว่ ควร วิธีตั้งวิเคราะห์ มีรูป
และลักษณะคล้ายตัทธิต แต่บางตัวมิได้ลงในอรรถว่ ควร เสมอไป
เช่น อุ. ว่ คมิโก. เป็น คมฺ ชาติ ลง อีก ปัจจย วิ. ว่ คนตุ กพฺโพติ-
คมิโก. (ภิกษุใด) เป็นผู้คงร เพื่อจะไป เหตุนั้น (ภิกษุนั้น)
ชื่อว่า ผู้ควรเพื่อจะไป. ในอภิธานนปทีปิกา สัจจว่ ลงในอรรถว่
ปรารณาก็ได้ วิ. ว่ คนตุ อิจฺจตี-ติ คมิโก. (ภิกษุใด) ย่อม
ปรารณาเพื่อจะไป เหตุนั้น (ภิกษุนั้น) ชื่อว่า ผู้ปรารณาเพื่อจะ
ไป, หรือไม่ลงในอรรถอะไรก็ได้ วิ. ว่ คจฺจตี-ติ คมิโก. (ภิกษุ
ใด) ย่อมไป เหตุนั้น (ภิกษุนั้น) ชื่อว่า ผู้ไป.

โอปนยิก เป็น อุป บทหน้า นิ ชาติ ในความนำไป ลง อีก
ปัจจย พทฺธิ อุ ที่ อุป เป็น โอ แปลง อี ที่ นิ เป็น เอ แล้วเอาเป็น
อย วิ. ว่ (อตุตนิ) อุปเนตุ กพฺโพติ โอปนยิกโก. (ธรรมใด)
เป็นสภาพควร เพื่ออันนำเข้าไป (ในคน) เหตุนั้น (ธรรมนั้น)

๑. ที่ตั้ง วิ. เช่นนี้ โดยอนุโลมศัพท์ว่ คมิโก แต่ในมูลกัจจายน์ตั้ง วิ. ว่ อุปนย
นียุตโต-ติ โอปนยิกโก. (ธรรมใด) ควรแล้วในอันน้อมเข้าไป เหตุนั้น (ธรรมนั้น) ชื่อว่า
โอปนยิกะ. ศัพท์นี้เป็นตัทธิตก็ได้.

ชื่อว่า ควรเพื่ออันนำเข้าไป (ในตน).

ทียปกา เป็น ทิปฺ ชาติ ในความส่องสว่าง ลง อิก ปัจจย ทิมะ
อิ ทิ เป็น อี วิ. ว่า **ทียปฺตี-ติ ทียปกา.** (ธรรมชาติใด) ย่อม
ส่องสว่าง เหตุนั้น (ธรรมชาตินั้น) ชื่อว่า ผู้ส่องสว่าง ศัพท์นี้มีได้ใช้
ลงในอรรถว่า ควร และใช้เป็นรูปอดีตติลลิต์เสมอ.

๔. ฦก ปัจจย

ปัจจยนี้มีนิยมใช้เป็นกัตตุนรูป กัตตฺสาธนะ. และใช้ลงในอรรถ
แห่งตฺสลิตฺสาธนะ. เช่น อ. **การุโก** เป็น กรฺ ชาติ ในความทำ
ลง ฦก ปัจจย เพราะปัจจยนี้เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ฦ จึงมีอำนาจให้
ทิมะ อ ต้นธาตุเป็น อา และลบ ฦ เสีย วิ. ว่า **กาโรติ สีเลนา-ติ**
การุโก. (ชนใด) ย่อมทำ โดยปกติ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า
ผู้ทำโดยปกติ.

กามุโก เป็น กามฺ ชาติ ในความใคร่ ลง ฦก ปัจจย วิ. ว่า
กามติ สีเลนา-ติ กามุโก. (ชนใด) ย่อมใคร่ โคนปกติ เหตุนั้น
(ชนนั้น) ชื่อว่าผู้ใคร่โดยปกติ.

๕. ตยย ปัจจย

ปัจจยนี้ เมื่อลงประกอบกับธาตุแล้ว มีลักษณะเช่นเดียวกัน
กับพวกกิจจปัจจย เพราะเป็นได้ ๒ สาธนะเหมือนกัน คือ เป็นกัมม-
สาธนะก็ได้ ภาวสาธนะก็ได้ และมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำกับธาตุ
ดังนี้ คือ :-

๑. ชาติตัวเดียวคงไว้ตามเดิม.

๒. ชาติสองตัวแปลงที่สุดชาติ.

๓. แปลง ต แห่ง ตยฺย เป็นอย่างอื่น แล้วลบที่สุดชาติ.

๑. ชาติตัวเดียวคงไว้ตามเดิม เช่น อุ. ว่า ฌาตยฺย เป็น ฌา
ชาติ ในความรู้ ลง ตยฺย ปัจจัย คงชาติไว้ วิ. ว่า ฌาตพฺพนฺ-ติ
ฌาตยฺย. (ธรรมชาติใด) (เตน อันเขา) พิงฺรู้ เหตุนั้น (ธรรมชาติ
นั้น) ชื่อว่า อันเขาพิงฺรู้.

ปาตยฺย เป็น ปา ชาติ ในความดื่ม ลง ตยฺย ปัจจัย คงชาติ
ไว้ วิ. ว่า ปาตพฺพนฺ-ติ ปาตยฺย. (น้ำใด) (เตน อันเขา) พิง
ดื่ม เหตุนั้น (น้ำนั้น) ชื่อว่า อันเขาพิงดื่ม. ๒ นี้เป็นกัมมรูป
กัมมสาธนะ.

๒. ชาติสองตัวแปลงที่สุดชาติ เช่น อุ. ว่า ปตฺตยฺย เป็น ปท
ชาติ ในความถึง ลง ตยฺย ปัจจัย แปลง ท ที่สุดชาติเป็น ต หรือ
จะเรียกว่าลบ ท ซ้อน ต ก็ได้ วิ. ว่า ปตฺตพฺพนฺ-ติ ปตฺตยฺย.
(ที่ใด) (เตน อันเขา) พิงถึง เหตุนั้น (ที่นั้น) ชื่อว่า อันเขา
พิงถึง. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

๓. แปลง ต แห่ง ตยฺย เป็นอย่างอื่น แล้วลบที่สุดชาติ
ลักษณะนี้ อนุโลมตาม ต ปัจจัยในกริยากิตก์ได้ประการ เช่น :-

ก. ชาติผู้มี ส เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฏฺจ อุ. ทฏฺจยฺย เป็น ทิส
ชาติ ลง ตยฺย ปัจจัย แปลง ต เป็น ฏฺจ ลบ อี ที่ ทิ เสีย แล้วลบ

ที่สุดธาตุ วิ. ว่า **ทฏฐพฺพน-ติ ทฏฐยฺย** (รูปใด) (เตน อันเขา)
พึงเห็น เหตุนั้น (รูปนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงเห็น.*

ข. ธาตุมี ฏ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ทธ อุ. **ลทฐยฺย** เป็น
ลทฐ ธาตุ ในความได้ ลง ตยฺย ปัจจัย แปลง ต เป็น ทธ แล้วลบที่สุด
ธาตุ วิ. ว่า **ลทิตพฺพน-ติ ลทฐยฺย** (สิ่งใด) (เตน อันเขา)
พึงได้ เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงได้ ๒ นี้ เป็นกัมมรูป
กัมมสาธนะ.

๖. ตุก ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เท่าปรากฏเห็น ลงได้เฉพาะ กมฺ ธาตุ มีอา เป็น
บทหน้าตัวเดียวเท่านั้น เช่น อุ. ว่า **อคนฺตุโก** เป็น อา บทหน้า
กมฺ ธาตุ ในความไป ลง ตุก ปัจจัย แปลง มฺ ที่สุดธาตุ เป็น นฺ วิ. ว่า
อากฺขตฺตี-ติ อากฺนฺโก (ภิกษุใด) ย่อมมา เหตุนั้น (ภิกษุนั้น)
ชื่อว่า ผู้มา. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๗. ม ปัจจัย

ปัจจัยนี้ ใช้ลงได้ทุกธาตุและทุกสาธนะ มิได้จำกัด เช่น อุ. ว่า
ทฺโหม. เป็น ทฺ ธาตุ ในความเจริญ ลง ม ปัจจัย วิ. ว่า **ทวตฺตี-ติ**
ทฺโหม. (ต้นไม้อะไร) ย่อมเจริญ เหตุนั้น (ต้นไม้นั้น) ชื่อว่า ผู้เจริญ.

* ศัพท์นี้ในมูลกัจจายน์ท่านกล่าวว่าเอาต แห่ง ตยฺย เป็น รฏฐ ลบ ส ที่สุดธาตุ และ ร
แห่ง รฏฐ เสีย พร้อมทั้งลบ อิ ที ทิ ด้วย. แต่ที่แสดงไว้นั้น เห็นพออนุโลมตามหลักของ
ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ก็ได้ และเป็นกร่างที่จะจดจำ เพราะมีหลักอยู่แล้ว จึงแสดงไว้เช่นนั้น.

เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

อีกนัยเป็น ทุ ชาติ ในความเบียดเบียน วิ. ว่า **ทุนียตี-ติ**
ทโม. (ต้นไม้ไผ่) (เตน อันเขา) ย่อมเบียดเบียน เหตุนั้น (ต้นไม้
นั้น) ชื่อว่า ผู้อันเขาเบียดเบียน. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

ถาโม เป็น จา ชาติ ในความตั้งอยู่ ลง ม ปัจจัย แปลง จา
เป็น ถา วิ. ว่า **ธาตี-ติ ถาโม.** (สภาพใจ) ย่อมตั้งอยู่ เหตุนั้น
(สภาพนั้น) ชื่อว่า ผู้ตั้งอยู่. ถือเอาความว่า "เรี่ยวแรง" เป็น
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๘. ร ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เมื่อประกอบกับธาตุแล้ว มีอำนาจให้ลงที่สุทธธาตุได้
และลบตัวเองด้วย ถึงปัจจัยอื่นที่เนื่องด้วย ร ก็มีนัยเช่นเดียวกัน
เช่น อุ. ว่า **อนุตโก** เป็น อนุต (ที่สุด) บทหน้า กร ชาติ ใน
ความทำ ลง ร ปัจจัย ลบ ร ที่สุทธธาตุ แล้วลบ ร ปัจจัยเสีย
วิ. ว่า **อนุตฺ กโรตี-ติ อนุตโก.** (สภาพใจ) ย่อมทำ ซึ่งที่สุด
เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อว่า ผู้ทำซึ่งที่สุด. ถือเอาความว่า "ความ
ตาย" เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๙. รตุ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ นับเป็นปัจจัยที่เนื่องด้วย ร เพราะฉะนั้น เมื่อลง
ประกอบกับธาตุแล้ว จึงมีอำนาจให้ลบที่สุทธธาตุได้ และ ลบ ร เสีย
เช่น อุ. ว่า **วตุถ** เป็น วสุ ชาติ ในความอยู่ ลง รตุ ปัจจัย ลบ

ที่สุดธาตุ และลป ร เสีย วิ. ว่า **วสติ เหตุตา-ติ วตุถ.** (ชน)
ย่อมาอยู่ในที่นั่น เหตุนั้น (ที่นั่น) ชื่อว่า เป็นที่อยู่ (แห่งชน).
เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.

สตถุ เป็น สาสุ ธาตุ ในความสอน ลง รตุถ ปัจจย ลปที่สุด
ธาตุนั้น และลป ร เสีย วิ. ว่า **สาสติ-ติ สตถุ** (ชนใด) ย่อมสอน
เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้สอน. เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๑๐. รมม ปัจจย

ปัจจยนี้ นับว่าเป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ร จึงมีอำนาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับ ร ปัจจย เช่น อุ. ว่า **กมฺม** เป็น กรฺ ธาตุ ลง รมม
ปัจจย ลป ร ที่สุดธาตุ และลป ร แห่ง รมม ด้วย วิ. ว่า
กตพฺพน-ติ กมฺม (กิจใด) (ตน อันเขา) พึงทำเหตุนั้น
(กิจนั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงทำ. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

ชฺมโม เป็น ทรฺ ในความทรงไว้ ลง รมม ปัจจย ลป ร
ที่สุดธาตุ และลป ร แห่ง รมม ด้วย วิ. ว่า **ชเรตี-ติ ชฺมโม**
(สภาพใด) ย่อมทรงไว้ เหตุนั้น (สภาพนั้น) ชื่อว่า ผู้ทรงไว้. เป็น
กัตตุรูป กัตตุสาธนะ.

๑๑. ริจฺจ ปัจจย

นี่ก็เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ร เช่นเดียวกัน แต่มีจำกัดให้ลงได้
เฉพาะ กรฺ ธาตุเท่านั้น เช่น อุ. ว่า **กิจฺจ** เป็น กรฺ ธาตุ ลง ริจฺจ
ปัจจย ลปที่สุดธาตุ และลป ร แห่ง ริจฺจ เสีย วิ. ว่า **กตพฺพน-ติ**

กิจจ. (กรรมใด) (เตน อันเขา) พิงทำ เหตุนั้น (กรรมนั้น) ชื่อว่า
อันเขาพิงทำ. เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.

๑๒. วิตฺ ปัจจย

นี่เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ร เช่นเดียวกัน มีอำนาจและหน้าที่
ดังกล่าวแล้ว เช่น อุ. ว่า ฐิตฺ เป็น ฐรฺ ฐาตุ ในความทรงไว้ ลง วิตฺ
ปัจจย ลง รฺ ที่สุดธาตุ และ ร แห่ง วิตฺ ทีฆะ อิ แห่ง ริ เป็น อี
วิ. ว่า ฐริยเต-ติ ฐิตา. (หญิงสาวใด) (มาตาปิตุหิ อันมารดาและ
บิดาท้งหลาย) ย่อมทรงไว้ เหตุนั้น (หญิงสาวนั้น) ชื่อว่า ผู้อัน
มารดาและบิดาทรงไว้. หมายความว่า ฐิตา หรือ ลูกหญิง. เป็นกัมมรูป
กัมมสาธนะ. เข้ากับปฐมาวักตติ เอกวจนะ แห่งนาม เป็น ฐิตา แจก
ตามแบบ มาตุ โดยวิธีนาม (๖๘).

ปิตุ เป็น ปา ฐาตุ ในความรักษา ลง วิตฺ ปัจจย ลง อา ที่ ปา
เสย และลง ร แห่ง วิตฺ ด้วย วิ. ว่า (บุตุตฺ) ปาตี-ติ ปิตา.
(บุรุษใด) ย่อมรักษา (ซึ่งบุตร) เหตุนั้น (บุรุษนั้น) ชื่อว่า
ผู้รักษา (ซึ่งบุตร). หมายความว่า บิดา หรือ พ่อ. เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ. เข้ากับปฐมาวักตติ เอกวจนะ แห่งนาม เป็น ปิตา
โดยวิธีนาม (๖๙).

๑๓. ิริย ปัจจย

นี่ก็เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ร ดังที่กล่าวแล้ว เช่น อุ. ว่า กิริยา
เป็น กรฺ ฐาตุ ในความทำ ลง ิริยา ปัจจย ลง รฺ ที่สุดธาตุและ ร

ตัวหน้าแห่งกริยาด้วย ตั้ง วิ. ว่า **กาทพฺพนฺ-ติ กริยา.** (ธรรมชาติใด)
(เตน อันเขา) พึงทำเหตุ นั้น (ธรรมชาติ นั้น) ชื่อว่า อันเขาพึงทำ.
เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ. หรือตั้งเป็นรูป ภาวสาธนะก็ได้ วิ. ว่า
กรณฺ์ กริยา. ความทำ ชื่อว่า **กริยา.** ศัพท์นี้สำเร็จรูปแล้ว ใช้
เป็นอิตถิลิงค์เสมอ.

๑๔. ราช ปัจจย

นี่ก็เป็นปัจจยที่เนื่องด้วย ร ดังกล่าวแล้ว เช่น อุ. ว่า **ภาตุ**
เป็น ภาสุ ชาติ ในความกล่าว ลง ราช ปัจจย ลบ สฺ ที่สุดชาติ และ
ร แห่ง ราช ปัจจยด้วย ตั้ง วิ. ว่า (บุพฺเพ) **ภาสตี-ติ ภาตา**
(ชนใด) ย่อมกล่าว ในก่อน เหตุ นั้น (ชนนั้น) ชื่อว่า ผู้กล่าวก่อน.
หมายความว่า ผู้พูดได้ก่อน ได้แก่ พี่ชาย* เข้ากับปฐมาวิภคติ
เอกวณะ แห่งนาม เป็น ภาตา แจกตามแบบ ปิตู โดยวิธี
นาม (๖๗).

มาตุ เป็น มนุ ชาติ ในความนับถือ ลง ราช ปัจจย ลบ นุ
ที่ สุดชาติ และ ร แห่ง ราช ปัจจยด้วย ตั้ง วิ. ว่า (ธมฺเมน) **ปุตฺตํ**
มานตี-ติ มาตา. (หญิงใด) ย่อมนับถือ (ซึ่งบุตร โดยธรรม)
เหตุ นั้น (หญิงนั้น) ชื่อว่า ผู้นับถือ (ซึ่งบุตร). หมายความว่า

* ศัพท์ว่า ภาตุ นี้ เป็นคำกลาง ๆ อาจหมายถึงพี่ชายก็ได้ น้องชายก็ได้ เมื่อจะให้ความหมาย
ต่างกัน โดยมาก พี่ชาย ใช้ เชฏฺฐ เป็น เชฏฺฐภาตุ พี่ชาย. น้องชายใช้ กนิฏฺฐ นำหน้าเป็น
กนิฏฺฐภาตุ น้องชาย. ถ้าใช้ศัพท์โดยเดี่ยวและเป็นเอก. หมายถึงพี่ชายโดยเฉพาะ และเป็นรูป
ภาคิก ก็มี. ถ้าเป็น พหู. แปลว่า พี่ชาย น้องชาย รวมกัน.

มารดาหรือแม่. นี้เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ. เข้ากับปฐมวิภัตติ

เอกวณะแห่งนามเป็น มาตา โดยวิธีนาม (๖๘).

ปัจจัยทั้งหลายที่นำมาแสดงเหล่านี้ พอเป็นตัวอย่างเฉพาะที่ลงในบางศัพท์เท่านั้น นอกจากศัพท์ที่นำมาแสดงเป็นอุทาหรณ์เหล่านี้แล้ว ก็ยังอาจลงในศัพท์อื่นได้อีกมาก และศัพท์ที่ลงในปัจจัยตัวหนึ่งแล้ว ยังอาจนำไปใช้ประกอบกับศัพท์อื่น ๆ ได้อีก ข้อนี้ยอมแล้วแต่ว่าจะได้ความในรูปและสาธนะอะไร เมื่อไม่การขัดข้องทางปัจจัยซึ่งบางตัวท่านจำกัดให้ลงเฉพาะธาตุและสาธนะแล้ว ก็นับว่าใช้ได้.

อธิบายกิริยากิตก์

พระมหาลัก ปิยทสฺสี ป. ๘ วัดบรมนิวาส

เรียบเรียง

คำว่า กิตก์ มี ๒ อย่าง คือ ที่เป็นนาม เรียกว่า นามกิตก์
ที่เป็นกิริยา เรียกว่า กิริยากิตก์. ในที่นี้จะอธิบายกิริยากิตก์ต่อไป.

คำว่า กิริยานั้น ได้แก่อาการของนามนามที่แสดงออกมา
นั่นเอง อาการนั้นได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด เป็นต้น
อาการชนิดหนึ่ง ๆ นี้ เรียกว่า กิริยา. เช่น ชโน จิโต แปลว่า
ชน ยืนอยู่แล้ว. คำว่า ชโน ชน เป็นนาม คือคำชื่อ จิโต ยืน
อยู่แล้ว. คำว่า 'ยืน' นี้ เป็นกิริยา คือแสดงอาการของชนนั่นเอง
ให้รู้ว่า ชนทำอะไร อาการที่แสดงอาการอย่างหนึ่ง ๆ นี้แหละ เรียก
ว่า กิริยา, แม้อาการเดิน อาการกิน เป็นต้นก็เช่นกัน. กิตก์ที่เป็น
กิริยาเช่นนี้ เรียกว่า กิริยากิตก์. กิริยากิตก์นี้ก็เหมือนกิริยาอาชยาต
เพราะมี ชาติ เป็นมูลศัพท์ สำเร็จด้วยเครื่องปรุง คือ วิกัตติ วจนะ
กาล วาจก ปัจจัย ต่างแต่ไม่มีบท และบุรุษ เท่านั้น. การที่ไม่มีบท
และบุรุษนั้น เพราะไม่มีวิกัตติแผนกหนึ่งต่างหากเหมือนอาชยาต ต้อง
ใช้วิกัตตินามเป็นเครื่องประกอบ.

อนึ่ง เพียงแต่พูดว่า กิน ดื่ม ทำ พูด เป็นต้น เป็นกิริยากิตก์
เท่านั้นยังไม่พอก่อน จำเป็นต้องชี้ให้ชัดว่า ศัพท์ที่สำเร็จมาจากชาติ

* บัดนี้ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปิยทสฺสี.

ประกอบด้วยวิกัตติ กาล วจนะ วาก ปัจจยเหล่านี้ จึงสำเร็จเป็น
กิริยาหรือเรียกว่า กิริยากิตก์ เต็มที่.

วิกัตติ และ วจนะ

วิกัตติกิริยากิตก์นี้ ไม่มีแผนกหนึ่งเหมือนวิกัตติอาขยาต ใช้
วิกัตตินาม ถ้านามศัพท์เป็นวิกัตติวจนะอันใด กิริยากิตก์ก็ต้องเป็น
ไปตาม. ที่พูดนี้หมายเอาความกิริยาศัพท์อันเป็น อนพยุยกิริยา คือศัพท์
ที่ประกอบด้วย อนุต นาม และ ต ปัจจย เป็นต้น ที่แจกด้วยวิกัตติ
ทั้ง ๗ ในลิงค์ทั้ง ๗ ได้. ในข้อนี้มีอุทาหรณ์ดังนี้ :-

๑. ภิกขุ กามํ ปิณฺฑทาย ปวิฏฺโฐ. ภิกขุ เข้าไปแล้ว สูบ้าน
เพื่อก่อนข้าว. ๒. เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตาเส . ชน ท. เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ถึงแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าว่า เป็นที่ระลึก ซี. ๓. เอกํ บุริสฺสํ
จตุตฺถํ คเหตฺวา คจฺจนฺตํ ปสฺสามิ. ข้าพเจ้า เห็น ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง
ผู้ถือซึ่งร่ม ไปอยู่.

๑. ปวิฏฺโฐ ในอุทาหรณ์ข้อ ๑ นั้น ลง ต ปัจจยในกิริยากิตก์
สำเร็จรูปเป็น ปวิฏฺโฐ เป็น อ การันต์ นำไปแจกตามแบบ บุริส
ศัพท์ นาม บุลิคํ ปฐฺมาวิกัตติ เอก. เอา อ กับ สิ เป็น โอ จึงเป็น
ปวิฏฺโฐ. ทั้งนี้ก็เพราะตัวนามซึ่งเป็นประธานในประโยค คือ ภิกขุ
นั้นเป็นบุลิคํ ป. วิกัตติ เอก. ซึ่งตรงกับคำว่า นามนาม เป็นลิงค์
วจนะ วิกัตติ อันใด กิริยากิตก์ก็ต้องเป็นไปตาม.

๒. ในอุทาหรณ์นี้ก็เช่นกัน คตา เป็นกิริยากิตก์ ต ปัจจย

เป็น พหูวนะ ตามรูปของตัวประธาน คือ เขเกจิ [ชนา] ซึ่ง
แปลว่า ชน ท. เหล่าใดเหล่าหนึ่ง อันเป็น พหูวนะ. ถ้าหากตัว
นามนามเป็นรูป ชโน คือ เอกวนะ ตัวกริยาศัพท์ก็ต้องเป็น คโต
ตามกัน.

๓. ส่วนในอุทาหรณ์ที่ ๓ กริยาศัพท์ประกอบด้วย อนุต ปัจจัย
คือ **คจฺจนฺตํ ปุริสํ**. เป็นนามนาม [แต่มิใช่เป็นตัวประธาน] เป็นแต่
ตัวกัมม คือ เป็นผู้ที่ถูกเห็น ตามทางสัมพันธ์เรียกว่า อวุตตกมม
เป็น ทุ. วิภตติ กริยากิตก์ก็ต้องเป็น ทุ. วิภตติตามด้วย จึงเป็นรูป
คจฺจนฺตํ.

อุทาหรณ์ ๓ ข้อนี แสดงให้เห็นว่า กริยากิตก์นี้ใช้วิภตตินาม
แม้ตัวนามนามจะเป็นลิงค์ วิภตติ วจนะ ไค ก็ต้องเป็นไปตามนั้น.

กาล

คำว่า **กาล** นี้ ก็ได้แก่เวลา คือ เวลาที่บังเกิดกริยา หรือ
เวลาแห่งกริยานั้นเอง. กาลนี้เป็นสิ่งสำคัญ จะเว้นเสียมิได้ในบรรดากิจ
ที่ทำ คำที่พูด ถ้าหากขาดจากเวลาเครื่องกำหนดหมาย ก็ไม่อาจ
รู้ว่า ทำเมื่อไร ก่อนหรือหลัง เพราะฉะนั้น ในบาลีภาษาก็ต้องมี
กาลเป็นเครื่องกำหนดให้แน่นอน เฉพาะคำพูดในประโยคหนึ่ง ๆ มี
กริยาศัพท์หลายตัว แต่ตัวไหนทำก่อน ตัวไหนทำทีหลัง หรือกำลังทำ
อยู่ ข้อนีเราทำได้ด้วยกาลนั่นเอง.

ในกริยากิตก์นี้ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒ คือ ปัจจุบันกาล ๑

อดีตกาล ๑ ปัจจุบันกาล ได้แก่ กาลเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งแปลว่า "อยู่" เช่น ทำอยู่ พุดอยู่ เป็นต้น. อดีตกาล ได้แก่ กาลล่วงไป แล้ว ซึ่งแปลว่า "แล้ว" เช่น ทำแล้ว พุดแล้ว เป็นต้น.

คำว่า 'อยู่' ยังเป็นคำพุดที่คลุม อาจพุดได้ว่า กำลังทำอยู่ หรือ กำลังจะทำอยู่ เป็นต้น แม้คำว่า ล่วงแล้ว ก็เหมือนกัน ชวนให้คิด ไปว่า ล่วงแล้วเมื่อไร นานแล้วหรือไม่นาน เมื่อเช่นนี้ จึงแบ่งกาล ให้ละเอียดแน่นอนลงไปอีก เพื่อกำหนดคำพุดให้ชัดเจนกว่าเดิม ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ คือ ปัจจุบันแท้ แปลว่า "อยู่" ๑ ปัจจุบัน ไกลอนาคต แปลว่า "เมื่อ" .

๑. ปัจจุบันแท้แปลว่า "อยู่" นั้น มี อุ. ว่า **อหิ ฌมมํ สุนนุโต ปีติ ฌามิ. ข้าฯ พังอยู่ ซึ่งกรรม ย่อมได้ ซึ่งปีติ. อหิ ฌมมํ กโรนุโต ภตฺตเวตฺถํ ฌามิ. ข้าฯ ทำอยู่ ซึ่งการงาน ย่อมได้ ซึ่งค่าจ้าง.**

๒. ปัจจุบันไกลอนาคต แปลว่า "เมื่อ" นั้น มี อุ. ว่า **อนุสนฺธิ ฆมฺเฏตฺวา ฌมมํ เทสนุโต อิมํ คาถ-มาห. พระศาสดา เมื่อสืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งกรรม ตรัสแล้ว ซึ่งพระคาถา นี้.**

กุกฺกุกฺกมิตฺโต สรํ วิสขุเขตฺตุมฺปิ โอรุเปตฺตุมฺปิ อสกุโกนุโต กิลนฺตฺรุโป อฏฺฐาสิ. นายกุกกุกกุมิตร เมื่อไม่สามารถ ทั้งเพื่อจะยิง ทั้งเพื่อจะวางศรลง เป็นผู้อ่อนเพลีย ได้ยืนอยู่แล้ว.

กิริยาศัพท์ที่เป็นปัจจุบันทั้ง ๒ นี้ ต้องประกอบด้วย อนฺต มาน ปัจจัย เช่น **กเถนุโต ภาสมานิ กโรนุโต กรียมานิ** เป็นต้น

ถ้าเป็นปัจจุบันแท้ ก็ให้แปลว่า "อยู่" อย่าง กถนุโต
ภาสมาโน กล่าวอยู่. ถ้าเป็นปัจจุบันกาลก่อนาคต ก็ให้แปลว่า
"เมื่อ" อย่าง กริอนุโต กริยามาโน เมื่อกระทำ เมื่ออัน....กระทำ
เป็นต้น.

อดีตกาลนั้น แบ่งออกเป็น ๒ อย่างเหมือนกัน คือ ล่วงแล้ว ๑
ต่างแล้วเสร็จ ๑.

๑. คำว่า ล่วงแล้ว นั้น หมายความว่า ล่วงไปแล้วไม่มี
กำหนด นับแต่วันนั้นจนถึงล่วงมาแล้วหลาย ๆ ปีก็ได้ เพราะไม่มี
กำหนด. อย่าง อุ. ว่า ตโย มาสา อติกุกนุตา แปลว่า เดือน ท.
สาม ล่วงไปแล้ว เอกุณอสิตติ ลัจจจรุตตรจตุสตาธิกานิ เทว
ลัจจจรสหัสสถานิ อติกุกนุทานิ แปลว่า ๒๔๗๕ ปีล่วงไปแล้ว เป็นต้น
นี้แสดงให้เห็นว่า ล่วงไปแล้ว ไม่มีกำหนด คือจะล่วงไปเท่าไร ๆ
ก็ใช้ได้ไม่จำกัด. ซึ่งมีคำแสดงกาลในการแปลว่า "แล้ว."

๒. คำว่า ล่วงแล้วเสร็จ นั้น หมายความว่า ล่วงในขณะที่ทำ
เสร็จ พุดเสร็จ ซึ่งอยู่ในระยะใกล้ ๆ กับกริยาที่ทำก่อนนั่นเอง จึงมี
คำแสดงกาล ให้แปลว่า "ครั้น-แล้ว" ข้อนี้โดยมากมักใช้กริยา
ศัพท์ซ้ำกันกับคำในประโยคต้น [และประกอบด้วย ตูนาทิ ปัจจัยอย่าง
เดียว] อย่าง อุ. ว่า เยน ภควา เตนุปสงุมมิ, อุปสงุมมิตวา
ภควนิตฺติ อภิวาเทตฺตวา เอกมฺนุตฺติ นิสิตฺติ. (ภิกษุรูปหนึ่ง) พระผู้มี
พระภาคเจ้า เสด็จอยู่โดยที่ใด เข้าไปใกล้แล้ว โดยที่นั่น. ครั้นเข้าไป

ใกล้แล้ว ถวายบังคมแล้ว ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่งแล้ว ณ ส่วนข้างหนึ่ง. อุปสงฺกมิ เป็นกริยาศัพท์ในประโยคต้น แปลว่า เข้าไปใกล้แล้ว. ในประโยคหลังจึงใช้กริยาศัพท์ว่า อุปสงฺกมิตฺวา อันแปลว่า ครั้นเข้าไปใกล้แล้ว [เข้ากับคำต้นว่า อุปสงฺกมิ ต่างแต่ปัจจัยเท่านั้น] ซึ่งแสดงว่าพอเข้าไปแล้วเสร็จ.

ในกริยากิตก์นี้ แม้ไม่มีอนาคตกาลก็จริง แต่สำหรับบอกความจำเป็น ก็มีเหมือนอาขยาด ได้แก่ศัพท์ที่ประกอบด้วย อนิย ตพฺพ ปัจจัย ที่ให้แปลว่า "พึง" เช่น กรณียิ อัน...พึงทำ, กนฺตพฺพิ อัน...พึงไป เช่น อุ. ว่า กตฺ กรณียิ กิจที่พึงทำ อัน...ทำแล้ว. อุโปสโก สงฺเขน อหฺมาเนตพฺโพ. อุโบสส อันสงฆ์ พึงอนุมตฺี ดังนี้.

กริยาศัพท์ที่บอกความจำเป็นนี้ แม้ท่านไม่กล่าวว่าเป็นกาลประเภทใดก็ดี ถึงกระนั้น เมื่อฟังดูแล้ว ก็เห็นคล้ายกับอนาคตกาล เพราะแสดงถึงกิจนั้น ๆ ว่าควรทำ เป็นเชิงบังคับคล้าย ๆ . อันส่อให้รู้ว่า กิจนั้น ๆ ยังไม่ได้ทำ.

ธาตุ

ธาตุ คือศัพท์ที่เป็นมูลรากของกริยา เพราะในกริยากิตก์นี้ก็ใช้ธาตุอย่างเดียวกับกริยาอาขยาดนั่นเอง ต่างแต่รูปศัพท์เท่านั้น คือกริยาอาขยาดมีวิภัตติแผนกหนึ่งต่างหาก ส่วนกริยากิตก์ ใช้วิภัตตินามมีตัวอย่างเทียบเรียงกันดังนี้ :-

	กรฺ ธาตุ		
อาขยาด	แปลว่า	กิตก์	แปลว่า
กโรติ	ยอมทำ	กโรนุโต	ทำอยู่
คจฺจติ	ยอมไป	คจฺจนุโต	ไปอยู่
กเรยฺย	พึงทำ	กรณียิ	พึงทำ
อกาลิ	ได้ทำแล้ว	กโต	ทำแล้ว

ตัวอย่างเหล่านี้ก็พอสังเกตได้ว่า ธาตุตัวเดียวกัน ส่วนกริยาอาขยาดใช้วิภัตติแผนกหนึ่ง ส่วนกริยากิตก์ก็ใช้วิภัตตินาม ส่วนที่เป็นสกัมมชาตุนั้น และ อกัมมชาตุนั้น มีแจ้งในอาขยาดแล้ว.

วาก

วาก ในกริยากิตก์นี้ ก็มี ๕ เหมือนกับอาขยาด ต่างแต่รูปกริยาศัพท์เท่านั้น. การที่ต่างนี้ ก็เนื่องจากใช้วิภัตติและปัจจัยไม่เหมือนกันนั่นเอง จึงเปลี่ยนรูปกริยาศัพท์ให้แปลกไปได้. มีตัวอย่างดังจะแสดงเป็นลำดับต่อไป.

กัตตุวาก

กริยาศัพท์ที่กล่าวถึงผู้ทำ คือแสดงว่าเป็นกริยาของผู้ทำนั่นเอง ผู้ทำในที่นี้ คือตัวประธานของประโยคที่ท่านประกอบด้วยปฐมา-วิภัตติ เป็นเจ้าของกริยาศัพท์นั้น อุทฺธรรณฺว่า ภิกฺขุ คามํ **ปิณฺฑทาย ปวิณฺฑโร**. ภิกขุ เข้าไปแล้ว สูบ้าน เพื่อก่อนข้าว. **ปวิณฺฑโร** เป็นกริยากิตก์ ป บทหน้า วิสุ ธาตุ ต ปัจจัย ธาตุ มี ส เป็นที่สุด

แปลง ต เป็น ฏฺจ แล้วลบ ส ที่สุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น ปวิฏฺจ แจกตามแบบ อ การันต์ในปู. ป. วิภัตติ เอา อ กับ ส เป็น โ เป็น ปวิฏฺโจ นี้แหละเป็นกิริยาของภิกษุ เพราะแสดงว่า ภิกษุ เข้าไป สูบ้านเอง. หรือจะประกอบเป็น อนุต มาน ปัจจย ก็ได้เช่นกัน เหมือนอุทาหรณ์ว่า ภิกษุ สงฺฆมมฺมํ กโรนฺโต. ภิกษุ ทำอยู่ ซึ่งสังฆกรรม.

อุปาสโก อยฺยตฺส อคมนํ อากฺขมาโน. อุปาสก หวังอยู่ ซึ่งการมาของพระผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น. กโรนฺโต และ อากฺขมาโน นี้เป็นกิริยา คือแสดงอาการของตัวนามนามว่า ทำเองเหมือนกัน จึงเรียกว่าเป็น กัตตุวาก.

การลงปัจจัยในวากนี้มี ๒ อย่าง คือ วิธีหนึ่งต้องอาศัยปัจจัยในอาขยาคที่ประจำหมวดธาตุและวากมาลงก่อน จะเรียกว่าขอขีมมาใช้ก็ได้ เช่น สฺถนฺโต ต้องลง ณา ปัจจัยมาก่อนแล้วจึงลง อนุต ปัจจัยซ้ำอีก หรือ กโรนฺโต เป็นต้นก็เหมือนกัน ลง โ ปัจจัยมาก่อนแล้ว จึงมีรูปอย่างนี้.

ส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้น ไม่ต้องอาศัยปัจจัยในอาขยาค เป็นแต่ลงปัจจัยเฉพาะในกิริยากิตก์ก็พอ เช่น ปวิฏฺโจ เข้าไปแล้ว กโต ไปแล้ว กโต ทำแล้ว เป็นต้น.

ส่วนปัจจัยนั้น ใช้ปัจจัยที่ประจำวาก คือ กิตปัจจัยนั่นเอง มาลงเป็นเครื่องหมายให้รู้ชัด. ส่วนธาตุนั้น ใช้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ สกัมธาตุ และ อกัมมธาตุ.

กัมมวาทก

กิริยาศัพท์ที่กล่าวถึงกรรม คือสิ่งที่ถูกเขาทำ ยกตัวกรรมนั้น ขึ้นเป็นตัวประธานของประโยค กิริยาศัพท์นั้น เรียกว่า กัมมวาทก มีอุทาหรณ์ดังนี้ :-

อชิตโต โข มยา-ยัม ชมฺโม แปลว่า ธรรมนี้ อันเราบรรลุนั้นแล้ว. อชิตโต เป็น กิริยากิตก์ อชิ บทหน้า กมฺ ชาติ เป็นไป ในความไป - ถึง ลบที่สุดประธาน คือ ชมฺโม ซึ่งเป็นตัวกรรมที่ถูก เขาบรรลุนั้น เป็น ป. วิภัตติ. มยา เป็นตัวกัตตา คือผู้บรรลุนั้น ประกอบ ด้วยตติยวิภัตติ บัญญัติให้แปลว่า "อัน."

ข้อสังเกต

ปัจจัยที่ลงเป็นเครื่องหมายของวาทกนี้ มี ๒ อย่าง คือ กิจจ ปัจจัย และ กิตกกิจจ ปัจจัย. กิจจ ปัจจัยนั้น ได้แก่ อนิย ๑ ตพพ ๑ ทั้ง ๒ นี้เป็นเครื่องหมายโดยตรงของวาทกนี้และภาววาทกด้วย เช่น อุโปสถโต สงฺฆเณ อนฺุมาเนตฺพุโธ อุโปสถ อันสงฆ์ พิงอนุมฺติ หรือ กิจจํ กรณียํ กิจจ อันบุคคล ควรทำ เป็นต้น.

กิตกกิจจ ปัจจัย ที่บอกกัมมวาทกนั้น เช่น มาน และ ต ปัจจัย อุทาหรณ์ว่า กริยามานอ อัน...ทำอยู่ ภาสิตโต อัน...กล่าว แล้ว เป็นต้น. สำหรับ มาน ปัจจัยนั้น เมื่อจะลงในธาตุตัวใด ต้องอาศัยยิม ย ปัจจัย และ อิ อากม ซึ่งเป็นเครื่องหมายกัมมวาทก

ในอาขยตมาใช้ด้วย เช่น อุโปสถ อุปาสถ รกฺขิมาน

อุโปสถ อันอุบาทก รักษาอยู่.

มาน ปัจจยนี้ ถ้าเป็นกัตตฺวาจก ไม่มี ย ปัจจย และ อี
อาคม จงสังเกตุให้ดี. แต่ที่ไม่อาศัยปัจจยในอาขยต โดยวิธีขอยืม
มาก็มี เช่น อธิคโต บรรลุแล้ว อธิ บทหน้า กมฺ ชาติ ต ปัจจย
ลบที่สุดชาติ. ปริจฺจฺนิโน อัน....กำหนดตัดแล้ว ปริ บทหน้า นิท
ชาติ ในความตัด ต ปัจจย ชาติมี ท เป็นที่สุด แปลง ต ปัจจย
เป็น นฺน แล้วลบที่สุดชาติ เป็นต้น. สำหรับ ต ปัจจยที่เป็นกัมมวาทก
นี้ ถ้าชาติตัวเดียวมี อา เป็นที่สุดต้องลบ อา เสีย แล้วลง อี อาคม เช่น
ปีโต อันเขาคืบแล้ว. ถ้าชาติ ๒ ตัว ต้องลบหรือแปลงที่สุดชาติ
กับ ต ปัจจยเป็นรูปต่าง ๆ ตามแต่ที่สุดชาติจะเป็นอะไร. ถ้าหาก
ไม่ลบหรือไม่แปลงแล้ว ต้องลง อี อาคม เช่น ภาสโต อัน....
กล่าวแล้ว ภาสฺ ชาติ ในความกล่าว ต ปัจจย ได้ในคำว่า อัย
คาธา เกน ภาสิตา แปลว่า คาธา นี้ อันใคร กล่าวแล้ว เป็นต้น.

ส่วนชาติที่จะใช้ในวาทกนี้ ใช้สกัมมชาติ อกัมมชาติ บางตัว
มีอุปสรรคนา ใช้เป็นสกัมมชาติแล้ว ก็ใช้ในวาทกนี้ได้ อ. อุปฺภูจฺย-
มาน อัน...บำรุงอยู่ จา ชาติ ในความตั้ง เป็น อกัมมชาติ อุป
เป็นบทหน้า ใช้เป็นสกัมมชาติ จึงใช้เป็นกัมมวาทกได้.

ภาววาก

กิริยาศัพท์กล่าวแต่สักว่า ความมี ความเป็น ไม่กล่าวถึง กัตตา คือ ผู้ทำ และ กรรม คือ ผู้ถูกทำ กล่าวขึ้นมาเฉย ๆ แสดง แต่เพียงอาการเท่านั้น กิริยาศัพท์ชนิดนี้ เรียกว่า ภาววาก เช่น ในอุทาหรณ์ว่า การณเหตุล ภวิตพัพพ แปลว่า อันเหตุ ในสิ่งนี้ พึงมี.

อธิบายว่า คำว่า อันเหตุ ในคำนั้น ก็เป็นแต่เพียงกล่าวขึ้น ลอย ๆ เท่านั้น คำว่า พึงมี ก็ไม่รับรองว่าจะมีได้ จะเป็นได้จริง ทีเดียว กิริยาภาววาก ไม่กล่าวกัตตาดังกิริยาอาขยาด. กิริยา อาขยาด เช่น กโรติ กล่าวกัตตา คือนามที่เป็นปฐมบุรุษ กโรติ กล่าวมัธยมบุรุษ กโรมิ กล่าวอุตตมบุรุษ แต่กิริยาภาววาก แม้ ไม่กล่าวกัตตา ก็ใช้บทตติยวิภัตติเป็นกัตตาเอง เรียกว่า อนภิตกัตตา เช่น การณ ใน อุ. นี้.

ปัจจัยในวากนี้ใช้ได้เฉพาะจำพวกกิจปัจจัยและกิตกิจปัจจัย กิจปัจจัยนั้น คือ อนิย และ ตพพ ปัจจัย. สำหรับ ตพพ ปัจจัย ถ้าธาตุ ๒ ตัว เมื่อไม่ลบที่สุดธาตุ ต้องลง อิ อากม เช่น ภาสิตพัพพ, ภวิตพัพพ. ถ้าลบที่สุดธาตุ ไม่ต้องลง อิ อากม เช่น กาทพัพพ เป็นต้น. สำหรับ อนิย ไม่มีวิธีอะไร จะลงในธาตุตัวใด ก็ลงได้ ทีเดียว เช่น ขาพณิย, โภชนิย เป็นต้น.

ธาตุที่จะใช้ในวากนี้ ใช้สกัมมธาตุโดยมาก ใช้สกัมมธาตุก็มี

บ้าง แต่น้อย. กริยาศัพท์ที่เป็นวากนี้ ใช้เฉพาะปฐมาวกัตติเอก.
อย่างเดียว.

เหตุกัตตวาก

กริยาศัพท์ที่กล่าวถึงผู้ใช้ให้คนอื่นทำ คือแสดงว่า เป็นกริยา
ของผู้ใช้นั้นเอง นี้ชื่อว่า เหตุกัตตวาก อุทาหรณ์ว่า สเทวกั
ตารยนุโต (ท่าน) ยังโลกนี้ กับเทวโลก ให้ข้ามอยู่. ตารยนุโต ให้
ข้ามอยู่ เป็นกริยาเหตุกัตตวาก ตรุ ธาตุ ในความข้าม ฌย และ
อนต ปัจจัย ทิฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น ตารยนุโต เป็นกริยา
เหตุกัตตวากเอง [ท่าน] ซึ่งได้แก่ ตฺว. ตว ศัพท์นี้ เป็นคำ
แทนชื่อของผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งสามารถให้สัตว์โลกข้าม (ทางกันดาร)
ไปได้ ท่านเรียกชื่อว่า เหตุกัตตา ในกริยา คือ ตารยนุโต.

ปัจจัยที่เป็นเครื่องหมายของวากนี้ คือ แผนก กิต ปัจจัย และ
กิตกิจปัจจัย เพราะปัจจัยในกริยากิตก์นี้ ไม่มีเหตุปัจจัยสำหรับทำ
ให้แปลงจากกัตตวาก จึงต้องเอาเหตุปัจจัยในอาชยาตมาใช้โดย
วิธีของยิม เหตุปัจจัยนั้น คือ ฌ ฌย ฌาเป ฌาปย ทั้ง ๔ นี้ ตัวใด
ตัวหนึ่งก่อนแล้ว จึงลงปัจจัยในกริยากิตก์ ที่เป็นกิตปัจจัยและ
กิตกิจปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งที่หลัง. อนึ่ง ปัจจัยที่เนื่องด้วย ฌ ทั้งสิ้น
พึงลบ ฌ เสีย เหลือไว้แต่สระที่ ฌ อาศยและพยัญชนะตัวอื่นไว้
แล้วพฤทธิตามทีกล่าวในอาชยาต. อุทาหรณ์ เช่น การนุโต
ยังชน ให้ทำอยู่ กรุ ธาตุ ในความทำ ลง ฌ ปัจจัย ลบ ฌ

เสียบ ทิมะตัวธาตุ แล้วลง อนุต ปัจจัยที่หลัง การยฺนุโต การาเปฺนุโต และ การาปยฺนุโต ก็เช่นกัน นี้สำหรับ อนุต ปัจจัยในจำพวกกิตปัจจัย ที่เป็นกิตกัจจปัจจัยนั้น เหมือนอย่าง มาน ปัจจัย เช่น การยฺมาโน การาปยฺมาโน (ยังชนให้) ทำอยู่ เป็นต้น. นี้เฉพาะที่เป็น ปัจจุบันกาล.

ส่วนที่บอกอดีตกาลนั้น เช่น ตฺวา ปัจจัย ได้ในอุทาหรณ์ว่า รหฺชฺ การตฺวา ยังชนให้ทำราชสมบัติแล้ว สพฺพกิจฺจํ นิฏฺฐาเปตฺวา ยังกิจทุกอย่าง ให้สำเร็จแล้ว รูปฺขมฺมฺลํ โสธาเปตฺวา ยังชนให้ชำระ ซึ่งกายได้ไม้แล้ว. สฺมฺม ชาติ ในความหมดจด แปลง ฌ เป็น ฐ แล้วพฤทธิ์ อุ เป็น โอ ด้วยอำนาจ ฌ ปัจจัย เป็นต้น. ส่วน ต ปัจจัยที่เป็นเหตุกัตตฺวาจากนั้น ดูไม่ปรากฏ. ชาติสำหรับวาทนี้ ใช้ ได้ทั้งที่เป็น สกัมมชาติ และอกัมมชาติ.

เหตุกัมมวาท

กิริยาศัพท์ที่กล่าวถึงสิ่งที่ถูกเขาใช้ให้ทำ คือ แสดงว่า เป็น กิริยาของสิ่งนั้น ชื่อว่า เหตุกัมมวาท เช่น สามิเกน สฺวเทน โอทโก ปาจาปิยมาโน แปลว่า ข้าวสุก อันนาย ยัง (ใช้) พ้อคร้วให้หุง อยู่. โอทานอ ข้าวสุก เป็นกรรม คือสิ่งที่ถูกเขา (คือนาย) ใช้ให้ พ้อคร้วหุง ในกิริยาศัพท์ คือ ปาจาปิยมาโน. ปาจาปิยมาโน เป็น ปจฺ ชาติ ในความหุง มาน ปัจจัย เป็น เหตุกัมมวาท บอกปัจจุบันกาล เป็นต้น.

สำหรับปัจจัยที่บอกวากนี้ ใช้ได้ ๒ จำพวก คือ กิจปัจจัย และกิตกปัจจัย. กิจปัจจัยนั้น ได้แก่ อนีย, ตพฺพ, กิตกปัจจัย นั้น ได้แก่ มาน และ ต ปัจจัยเท่านั้น. วากนี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัย เหมือนกัน บางทีก็มีทั้ง ย ปัจจัย และ อี อากมด้วย.

อนีย ปัจจัยนี้ เช่น สามีเคน กมฺมกรณ กิจฺจํ การานนียํ กิจ อन्नาย พิงฺยัง (ใช้) กรรมกร ให้ทำ. กรฺ ธาตุ. ในความทำ ลง ณาเป ปัจจัย เป็น การานเป แล้วลง อนีย ปัจจัย. ส่วน เอ ที่ ป อาศัยนั้นถูกลบทิ้ง เพราะให้ อ อาศัย แม้อุทาหรณ์อย่างอื่น เช่น อาจารย์เณ สิสฺสเสน กิจฺจวตฺตํ สิกฺขาปนียํ แปลว่า กิจวัตร อัน อาจารย์ พิงฺยังศิษย์ ให้สำเหนียก สิกฺขาปนียํ สิกฺขุ ธาตุ ในความ ศึกษา ลง ณาเป แล้ว ลง อนีย ปัจจัยที่หลังเหมือนกัน.

ตพฺพ ปัจจัยนั้น เช่น อุทาหรณ์ว่า อโย ภิกฺขุ ปาจิตฺติเณ การตพฺโพ แปลว่า ภิกษุนี้ (อันพระวินัยธร) พิงฺยังสงฆ์ ให้ทำ ปรับ ด้วยอาบัติปาจิตตีย์ เป็นต้น. นียิม เณ ปัจจัยมาลงไว้ก่อน อนีย และ ตพฺพ ปัจจัย ๒ นี้ไม่ต้องลง ย ปัจจัยและ อี อากมหลังธาตุ และปัจจัย เพราะบอกลักษณะว่า เป็นกัมมวาก ชัดอยู่แล้ว.

ส่วนกิตกปัจจัยคือ มาน และ ต นั้น ถ้าวกลงในกัมมวาก และ เหตุกัมมวาก ต้องลง ย ปัจจัย และ อี อากมด้วย เช่น สามีเคน สฺวทน โอทโน ปาจาปิยมาโน. ข้าวสุค อन्नาย ยัง (ใช้) พ่อครัว ให้หุงอยู่. ปาจาปิยมาโน นียิม ณาเป และ ย ปัจจัย อี อากม

ด้วย. ต ปัจจยันั้น เช่น อุทาหรณ์ว่า **อัย ฐโป ปติฏฐาปีโต**
แปลว่า พระศกุนี อันเจ้าให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว. **ปติฏฐาปีโต ปฏิ**
บทหน้า เอาเป็น ปติ. จา ธาตุ ในความตั้ง ยัม ณาเป มาลงไว้ก่อน
แล้วจึงลง ต ปัจจยั อี อากม เป็นเหตุกัมมจาก.

ส่วนธาตุที่จะประกอบในวากนึ้ ได้ทั้งสกัมมธาตุและอกัมมธาตุ
สกัมมธาตุ เช่น การตพฺโพ อกัมมธาตุ เช่น **ปติฏฐาปีโต**.

ปัจจย

ในกิริยากิตก์นึ้ ท่านจัดปัจจยไว้ ๓ หมวด เพื่อให้รู้จักกำหนด
วากทั้ง ๕ นั้นได้สะดวก คือปัจจยที่จะลงในกัตตวากและเหตุกัตต-
วากไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า กิตปัจจย. จัดปัจจยที่เป็นได้เฉพาะกัมม-
วาก ภาววาก และเหตุกัมมวากได้ พวกหนึ่ง เรียกว่า กิจจปัจจย
จัดปัจจยที่เป็นได้ทั้ง ๕ วาก ไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า กิตกิจจปัจจย
(เหมือนในนามกิตก์).

การจัดปัจจยนี้ ต้องอาศัยหลักที่จะประกอบให้เหมาะแก่ความ
ประสงค์ของธาตุที่จะเป็นไปได้ หาได้จัดตามความพอใจไม่ คือธาตุ
ตัวใดสมควรจะเป็นวากใด และควรลงปัจจยตัวไหนจึงจะเหมาะแก่
ภาษานियมแล้ว จึงลงปัจจยตัวนั้น เมื่อลงแล้ว ต้องหมายความว่า
อย่างนั้น จึงจะถูกความประสงค์ ฉะนั้น ท่านจึงจัดปัจจยไว้เป็น ๓
หมวด ให้หมวดหนึ่ง ๆ ก็มีจำนวนตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป เพื่อให้เลือก
ใช้ให้เหมาะให้ถูกนั่นเอง คือ :-

๑. กิต ปัจจย มี ๓ ตัว อนุต, ตวนุต, ตาวี.

๒. กิจจ ปัจจย มี ๒ ตัว คือ อนีย, ตพพ.

๓. กิตกิจจ ปัจจย มี ๕ ตัว คือ มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน.

ปัจจยเหล่านี้ บอกกาลได้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ คือ :-

อนุต, มาน. ๒ นี้ บอกปัจจุบันกาล แปลว่า อยู่, เมื่อ.

อนีย, ตพพ. ๒ นี้ บอกความจำเป็น แปลว่า ควร. พึง.

ตวนุต, ตาวี, ต, ตูน, ตฺวา, ตฺวาน. ๖ นี้ บอกอดีตกาล
แปลว่า แล้ว, ครั้น...แล้ว.

วิธีลงปัจจย

กิตปัจจย คือ อนุต ตวนุต ตาวี ๓ นี้ เป็นได้ทั้งกัตตุวาก
และเหตุกัตตุวาก เมื่อจะลงในธาตุตัวใด ต้องนึกถึงหมวดธาตุใน
อาขยตเสียก่อนว่า ควรจะจัดเข้าในธาตุหมวดใด มีปัจจยอะไรบ้าง
สำหรับประกอบในที่นั้น เพราะในกิริยากิตก์นั้น โดยมากต้องอาศัย
ปัจจยในอาขยตมาลงก่อน แล้วจึงลงปัจจยในกิตก์ที่หลัง.

อนุต ปัจจย

กโรนุโต ทำอยู่ กรุ ธาตุ ในความทำ ลง โอิ ปัจจย
ในอาขยตมาแล้ว จึงลง อนุต ปัจจย แจก ตามแบ อ การันต์ ปุ.
ปฐมาวิภตติ เอา อ กับ สิ เป็น โอิ สำเร็จรูปเป็น กโรนุโต.

สุณนุโต. พังอยู่ สุ ธาตุ ในความฟัง ณา ปัจจย ธาตุตัวเดียว
คงปัจจยไว้ แล้วลง อนุต ปัจจย. กณนุโต กล่าวอยู่. กถ ธาตุ

ในความต่าง เอ ปัจจย แล้วลง อนฺต ปัจจย. นี้เป็น กัตตฺวาจก.

ส่วนที่เป็น เหตุกัตตฺวาจก นั้น ต้องอาศัยเหตุปัจจยทั้ง ๔ ตัว คือ **ณ ญย ณาเป ณาปย** ตัวใดตัวหนึ่งมาลงไว้ก่อน แล้วจึงลง อนฺต ปัจจยทีหลัง เช่น **สาเวนฺโต** ให้ฟังอยู่ สุ ชาติ **ณ ปัจจย** พฤทธิ์ อุ เป็น โอเอา โอ เป็น อว แล้วที่มะต้นธาตุ ด้วยอำนาจปัจจย เนื่องด้วย **ณ ลบ ณ เสย เหลือสระ** เอ นำสระ เอ เข้ากับ **สา** เป็น **สาเว** แล้ว ลง อนฺต ปัจจย จึงเป็น **สาเวนฺต** แจกตามแบบ **อ การันต์** ใน **ปฺ.** **ปฐฺมาวิภคฺติ** **เอา** **อ** กับ **สิ** เป็น **โอ** สำเร็จรูปเป็น **สาเวนฺโต**.

กาเรนฺโต	ยังให้ทำอยู่	ณ	ปัจจย
การยฺนฺโต	" "	ญย	ปัจจย
การาปนฺโต	" "	ณาเป	ปัจจย

มาเรนฺโต มารยฺนฺโต มาราปนฺโต มาราปยฺนฺโต แปลว่า ให้ตายอยู่ เมื่อให้ตาย อย่างเดียวกันกับอธิบายข้างต้น.

อนฺต ปัจจยนี้ เป็นได้ ๓ ลิงค์ ถ้าเป็น **ปฺ.** เป็นรูป **อนฺโต** เช่น **กโรนฺโต, มาเรนฺโต** แจกตามแบบ **ปฺริส ศัพท์** และ **ภวนฺต ศัพท์** ก็ได้. ถ้าเป็น **อิต.** เปลี่ยนเป็น **อนฺติ** เช่น **กโรนฺติ, สาเวนฺติ, มาเรนฺติ** แจกตามแบบ **อิ การันต์** ใน **อิต.** (นารี). ถ้าเป็น **นปฺ.** เป็นรูป **อนฺต** เช่น **กโรนฺต, นสุสนฺต, มารยฺนฺต** เป็นต้น แจกตามแบบ **อ การันต์** ใน **นปฺ.** (กุล).

ตวนตุ ปัจจย

สุตวา ฟังแล้ว สุ ชาติ ในความฟัง ลง ตวนตุ ปัจจย เป็น
ตวนตุ ศัพท์ที่มี นตุ เป็นที่สุด แจกตามแบบ ภควนตุ นาม (๖๔).

ภุตตวา กินแล้ว ภุช ชาติ ในความกิน ตวนตุ ปัจจยเอา
ที่สุดชาติเป็น ต เป็น ภุตตวนตุ แจกตามแบบนาม สำเร็จรูปเป็น
ภุตตวา.

วุสิตวา อยู่แล้ว วสุ ชาติ ในความอยู่ เอา ว เป็น วุ แล้ว
ลง อิ อากม ตวนตุ ปัจจย เป็น วุสิตวนตุ แจกตามนั้น จึงเป็น
วุสิตวา.

ส่วนที่เป็น เหตุกัตตวาจาก ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจยในอาชยาด
มาประกอบไว้ก่อน แล้วจึงลงปัจจยทีหลัง เหมือนที่กล่าวมาแล้ว
เช่น สทเวตวา ให้ฟังแล้ว โภชยิตวา ให้กินแล้ว วาสาเปตวา
ให้อยู่แล้ว การบยิตวา ให้ทำแล้ว เป็นต้น. เฉพาะ ฌย ฌาปย
ต้องลง อิ อากมด้วย.

ศัพท์ที่ลง ตวนตุ ปัจจยนี้ เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ถ้าเป็น ปุ.
แจกตามแบบ ภควนตุ ถ้าเป็น อิต. เป็นรูป สุตวติ, ภุตตวติ, วุสิตวติ
เป็นต้น แจกตามแบบ (นารี) นาม. ถ้าเป็น นปุ. แจกตามแบบ กุล.

อนึ่ง ตวนตุ ปัจจย มี คติ เหมือนกับ ต ปัจจย คือ ถ้า
ศัพท์ใดเป็นธาตุตัวเดียว ไม่ต้องทำพิธีอะไร เอา ตวนตุ ไปต่อข้าง
หลังทีเดียว เช่น สุตวา ฟังแล้ว วิชิตวา ชำระแล้ว หุตวา

มีแล้ว-เป็นแล้ว.

ถ้าเป็นธาตุ ๒ ตัว แปลงที่สุดธาตุได้ เช่น ธาตุมี จ, ช, และ ป
เป็นที่สุด แปลงที่สุดธาตุ เป็น ต เช่น :-

สิตวา	รดแล้ว	สิจ ธาตุ	ในความรด.
ภุตตวา	กินแล้ว	ภุช ธาตุ	ในความกิน.
คุตตวา	กุ่มครองแล้ว	คุป ธาตุ	ในความกุ่มครอง.
ตตตวา	ร้อนแล้ว	ตป ธาตุ	ในความร้อน.

ถ้าหากไม่แปลงที่สุดธาตุ ต้องลง อี อากม เช่น ภุญชิตวา,
จชิตวา เป็นต้น.

ตาวิ ปัจจัย

ตาวิ ปัจจัยนี้ ก็มี คติ เหมือน ตวนตุ ปัจจัย ถ้าหากศัพท์ที่
จะลงเป็นธาตุตัวเดียว ไม่ต้องทำพิธีอะไร เอาปัจจัยนี้ไปต่อเข้า
ข้างหลังทีเดียว เช่น สุตาวี ฟังแล้ว สุ ธาตุในความฟัง ตาวิ ปัจจัย.
หุตาวี เป็น - มีแล้ว หุ ธาตุ ในความมี - เป็น ตาวิ ปัจจัย.

ถ้าศัพท์ที่มีธาตุ ๒ ตัว มีอำนาจแปลงที่สุดธาตุเป็น ต ได้ ที่
ว่านี้หมายความว่า ธาตุที่มี จ, ช, ป, เป็นที่สุด. แต่ ตาวิ ปัจจัย ต้อง
คงไว้อย่างเดิม. เช่น ภุตตาวี กินแล้ว ภุช. ธาตุ ในความกิน ตาวิ
ปัจจัย แปลงที่สุดธาตุเป็น ต. คุตตาวี กุ่มครองแล้ว คุป ธาตุ ใน
ความกุ่มครอง ตาวิ ปัจจัย แปลงที่สุดธาตุเป็น ต เหมือนกัน.

อนึ่ง เนื่องแต่ปัจจัยนี้เป็นได้ทั้ง กัตตุวาจก และ เหตุกัตตุวาจก

เหมือนกัน ถ้าหากจะให้ เป็น เหตุกัตตวาก ต้องอาศัยเหตุปัจจัย

ทั้ง ๔ ตัวมาประกอบด้วย เช่น :-

- ภุช ชาติ ฌ ปัจจัย เป็น โภชตาวี
- " " ฌย " " โภชยิตาวี
- " " ฌาเป " " โภชาเปตาวี
- " " ฌาปย " " โภชนาปยิตาวี

ฌย และ ฌาปย ๒ นี้ต้องลง อิ อากมด้วย. ตาวี ปัจจัยนี้ เป็นได้ ๓
ลิงค์ อิตถิลิงค์ ลง อินี้ ปัจจัย. นปฺ. แปลเป็น อิ. มีตัวอย่างดังนี้:-

ปฺ.	อิต.	นปฺ.	
สุตาวี	สุตาวินี	สุตาวี	ฟังแล้ว สุ ชาติ
ภุตตาวี	ภุตตาวินี	ภุตตาวี	กินแล้ว ภุช ชาติ
วุธิตาวี	วุธิตาวินี	วุธิตาวี	อยู่แล้ว วสุ ชาติ
			แปลง ว เป็น วุ.

ตวนตุ ตาวี ปัจจัยนี้ ถ้าอยู่หน้ากิริยาอาขยัต โดยมากพึงเห็น
ว่าเป็นเหมือนบทวิเศษสนะ ในประโยคนั้น ๆ.

กิจจ ปัจจัย

ในหมวดนี้มีปัจจัย ๒ ตัว คือ อนีย, ตพฺพ. เป็นได้ ๓ วาก
คือ กัมมวาก ภาววาก และ เหตุกัมมวาก ที่เป็นภาววาก แจก
ได้เฉพาะ เอกวจนะ ป. วิกัตติ นปฺ. อย่างเดียว.

อนิย ปัจจัย

ศัพท์ที่ลงในปัจจัยนี้ ไม่ต้องมีพิธิ ไม่ต้องมีพิธิพิเศษอะไรนัก เป็นแต่เพียงนำไปต่อข้างหลังธาตุเท่านั้น และสังเกตเห็นได้ง่าย เพราะมีรูป อนิย ติดอยู่ท้ายศัพท์เสมอไป. แม้ในวาททั้ง ๓ ก็มีรูปอย่างเดียวกัน. เช่น
กรณีย วณีย โภชนีย ขาปนีย เป็นต้น.

กรณีย อันเขาพึงทำ กร ธาตุ ความทำ ลง อนิย ปัจจัย
คงธาตุไว้ แปลง น ปัจจัยเป็น ณ. แจกตามแบบ อ การันต์ นปุ.
นาม.

วณีย อันเขาพึงกล่าว วจ ธาตุ ในความกล่าว นำ อนิย
ปัจจัยไปต่อข้างหลัง สำเร็จรูปเป็นเช่นกัน.

โภชนีย อันเขาพึงกิน ภุช ธาตุ ในความกิน แปลง อุ เป็น
โอ นำ อนิย ปัจจัยไปต่อข้างหลัง โดยวิธีเดียวกัน.

ขาปนีย อันเขาพึงเคี้ยว-ควรรเคี้ยว อนิย ปัจจัยเหมือนกัน.

ส่วนที่เป็น เหตุกัมมวาทก นั้น ต้องนำ เหตุปัจจัยมาประกอบ
ด้วย แต่เหตุปัจจัย มักใช้แต่ ณาเป โดยมาก เช่น การาปนีย
อันเขา พึงให้ทำ วาธาปนีย อันเขา พึงให้กล่าว โภชาปนีย อันเขา
พึงให้กิน วณูธาปนีย อันเขา พึงให้ไหว เป็นต้น.

ศัพท์ที่สำเร็จจากปัจจัยนี้ นำไปแจกได้ในลิงค์ทั้ง ๓ คือ :-

ปู	อิต.	นปู.	
กรณีย	กรณียา	กรณีย	อันเขา ควร-พึงทำ
การาปนีย	การาปนียา	การาปนีย	อันเขา ควร-พึงให้ทำ
ขาทนีย	ขาทนียา	ขาทนีย	อันเขา ควร-พึงเกี่ยวกิน
วนุทนีย	วนุทนียา	วนุทนีย	อันเขา ควร-พึงไหว

ดังนี้เป็นต้น.

ศัพท์ที่ลงปัจจัยนี้ บางคราวท่านใช้เป็นนามกิตก์ก็มี เช่น อุ. ว่า
ปณิเตน ขาทนียเณ โภชนียเณ ปริวิสิ [เขา] เลี้ยงแล้ว ด้วย
ของควรเกี่ยว ด้วยของควรบริโภคน อันประณีต ดังนี้.

ตพพ ปัจจัย

ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยเนื่องด้วย ต มีอำนาจแปลงธาตุได้
 หลายอย่างเช่นกับ ต ปัจจัย คือ มีอำนาจลบที่สุดธาตุได้อย่างหนึ่ง.
 ไม่ลบ แต่ลง อิ อาคมได้อย่างหนึ่ง. แปลงที่สุดธาตุกับปัจจัยตาม
 ฐานะที่ควรอย่างหนึ่ง. คงธาตุไว้ตามเดิมอย่างหนึ่ง.

๑. มีอำนาจลบที่สุดธาตุนั้น ถ้าธาตุมี ๒ ตัว ลบที่สุดธาตุได้
 เช่น กตตพพ วตตพพ ปตตพพ เป็นต้น. กตตพพ เป็น กรุ ธาตุ
 ในความทำ ลบที่สุดธาตุ ช้อน ต. บางทีลบที่สุดธาตุแล้วที่มะ อ เป็น
 อา เช่น กตพพ. วตตพพ เป็น วท ธาตุ ในความกล่าว ลบที่สุด
 ธาตุ ช้อน ต. ปตตพพ เป็น ปท ธาตุ ในความถึง ลบที่สุดธาตุ
 ช้อน ต.

๒. ไม่ลบที่สุดธาตุ แต่ต้องลง อิ อากม นั้น คือ ถ้าธาตุ มี ๒ ตัว เมื่อไม่ลบที่สุดธาตุ ต้องลง อิ อากม เช่น เวทิตฺตพฺพํ, ภาสิตพฺพํ, คมิตพฺพํ, จชิตพฺพํ, วสิตพฺพํ เป็นต้น.

เวทิตพฺพํ เป็น วิหฺ ธาตุ ในความรู้ แปลง อิ เป็น เอ. เมื่อ ไม่ลบที่สุดธาตุ ต้องลง อิ อากม. ภาสิตพฺพํ เป็น ภาสฺ ธาตุ ใน ความกล่าว ลง อิ อากมเหมือนกัน. คมิตพฺพํ เป็น คมฺ ธาตุ ในความ ไป-ถึง. จชิตพฺพํ จชฺ ธาตุ ในความสละ ลง อิ อากมหลังธาตุ เหมือนกัน.

๓. แปลงที่สุดธาตุนั้น เช่น คนฺตพฺพํ, ทฏฺฐพฺพํ. ตฺถฺฐพฺพํ. ลทฺฐพฺพํ เป็นต้น.

คนฺตพฺพํ เป็น คมฺ ธาตุ แปลงที่สุดธาตุเป็น น. ทฏฺฐพฺพํ เป็น ทิสฺ ธาตุ ในความเห็น ลบ อิ เสีย แปลงที่สุดธาตุกับ ต แห่ง ตพฺพ เป็น ฏฺฐ จึงเป็น ทฏฺฐพฺพํ. ตฺถฺฐพฺพํ อันเขา พึงยินดี เป็น ตฺถฺ ธาตุ ในความยินดี มีวิธีเหมือนกัน. ลทฺฐพฺพํ เป็น ลทฺ ธาตุ ในความได้. ธาตุมี ฎ เป็นที่สุด แปลงที่สุดธาตุกับ ต แห่ง ตพฺพ ปัจจัย เป็น ทฺฐ สำเร็จรูปเป็น ลทฺฐพฺพํ.

๔. คงธาตุไว้ตามเดิมนั้น ข้อนี้มักปรากฏเฉพาะธาตุตัวเดียว ที่มี อา เป็นที่สุดโดยมาก เช่น ฌาตพฺพํ, ทาตพฺพํ, ฐาตพฺพํ, ปาตพฺพํ เป็นต้น.

ฌาตพฺพํ อันเขา พึงรู้ เป็น ฌา ธาตุ ในความรู้. ทาตพฺพํ

อันเขา พึงให้ ฐา ฐาตุ ในความให้. ฐาตพัพ ฐันเขา พึงตั้งไว้
ฐา ฐาตุ ในความตั้ง. ถ้าหากฐาตุตัวเดียวมีสระ อี มักวิการเป็น เอ
เช่น เนตพัพ วัตถุ อันเขา พึงนำไป นิ ฐาตุ ในความนำไป แปลง
อี เป็น เอ.

ส่วนที่เป็น เหตุกัมมจาก นั้น พึงนำ เหตุปัจจัย มาประกอบไว้
ด้วย เช่น การตพัพ, ปาจาเปตพัพ เป็นต้น.

ตพัพ ปัจจัย จะเป็น กัมมจาก เหตุกัมมจาก และ ภาว-
จาก ก็เป็นรูปอย่างเดียวกันกับตัวประธานใน ๓ ลิงค์ แต่ที่เป็น
ภาวจากนั้น ต้องเป็นเฉพาะ ป. วิภคติ เอก. ใน นปฺ. เท่านั้น.

กิตกิจจ ปัจจัย

กิตกิจจปัจจัยหมวดนี้ เป็นได้ทั้ง ๕ วาก ดังที่ได้อธิบายมา
แล้วข้างต้น เมื่อต้องการให้เป็นวากใด ต้องนำเอาปัจจัยที่ประจำ
ของวากนั้นมาประกอบให้ถูกลักษณะ ก็เป็นอันใช้ได้.

มาน ปัจจัย

มาน ปัจจัยนี้ มี คติ เหมือน อนุต ปัจจัย ถ้าหากไม่มี ย ปัจจัย
ซึ่งเป็นเครื่องหมายกัมมจากแล้ว พึงเข้าใจว่าเป็นกัตตวาก. ถ้า
มี ย ปัจจัย หรือมี ย ปัจจัยแล้ว อี อากมแล้ว พึงเข้าใจว่าเป็น
กัมมจาก หรือ ภาวจาก.

ศัพท์ที่ลง มาณ ปัจจัย ดังนี้

กัตตุวาก		กัมมวาก	
กुरुมาโน	ทำอยู่	กิริยมาโน	อันเขาทำอยู่.
ภุชมาโน	กินอยู่	ภุชชียมาโน	อันเขากินอยู่.
วทมาโน	กล่าวอยู่	วจุจมาโน	อันเขากล่าวอยู่.

ธาตุที่จะลง มาณ ปัจจัยนี้ ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุใน
อาขยตตามลักษณะของวากเสียดก่อน ที่เป็น กัตตุวาก เช่น :-

กुरुมาโน ทำอยู่ กร ธาตุ ในความทำ โอ ปัจจัยประจําหมวด
ธาตุ มีอำนาจแปลง อ ที่ ก เป็น อุ เป็น กร. นำ โอ ปัจจัยมาต่อเข้า
เป็นรูป กุโร ลง มาณ ปัจจัย จึงแปลง โอ ที่ ร เป็น อุ สำเร็จรูป
เป็น กुरुมาน แจกตามแบบ อ การนค์ ปุ. ป. วิภคฺติ จึงเป็น
กुरुมาโน (ทำอยู่).

ภุชมาโน กินอยู่ ภุช ธาตุ อยู่ในหมวด รุช ธาตุ จึงลง อ
ปัจจัย ธาตุหมวดนี้ ต้องลงนิคคหิตอาคมต้นธาตุ แล้วแปลงนิคคหิต
นั้นเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค แห่งพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น ภุช ธาตุนี้
มี ช เป็นที่สุด. พยัญชนะที่สุดวรรคของ ช ก็คือ ฉ ฉะนั้นจึงแปลง
นิคคหิตเป็น ฉ ไว้หน้าพยัญชนะวรรค และให้เป็นสะกด จึงเป็น ภุชช
นำ มาณ ปัจจัยไปต่อเข้าข้างหลัง สำเร็จรูปเป็น ภุชชมาโน กินอยู่.

วทมาโน กล่าวอยู่ ลง อ ปัจจัยประจําหมวดธาตุ จึงนำ มาณ
ปัจจัยมาลงที่หลัง จึงสำเร็จรูปเป็นอย่างนี้.

กัมมวาทกัมม มังกล ย ปัจจย และ อี อากม ตามนัยอาขยาต
แล้วจึงลง มาน ปัจจยที่หลัง อย่าง กรียมาโน, ภูณชียมาโน เป็นต้น.
ถ้าแปลง ย ปัจจยกับที่สุดธาตุ ไม่ต้องลง อี อากม เช่น วุจจมาโน
อันเขากล่าวอยู่ วุจ ธาตุ ในความกล่าว ลง ย ปัจจย แล้วเอา ว
เป็น วุ แล้วแปลงที่สุดธาตุกับ ปัจจย เป็น จุจ จึงลง มาน ปัจจย
สำเร็จรูปเป็น วุจจมาโน.

ส่วนที่เป็น ภาววาทกัมม นั้น มีวิธีเหมือนกันกับกัมมวาทกัมมนี้ ต่าง
แต่ใช้ธาตุไม่มีกรรมเท่านั้น.

ที่เป็น เหตุกัตตวาทกัมม ต้องอาศัยเหตุปัจจยในอาขยาตทั้ง ๔ ตัว
นั้นมาลงไว้เป็นเครื่องหมายจุกกล่าวมาแล้ว แต่โดยมากมีแต่ ฌย
ฌาปย ปัจจยเท่านั้น เช่น ปายยมาโน ให้หุงอยู่, การापยมาโน ให้
ทำอยู่, สารยมาโน ให้ระลึกละออยู่, จาปยมาโน ให้ตั้งอยู่ เป็นต้น.

ที่เป็น เหตุกัมมวาทกัมม ให้ลงเหตุปัจจย และ ย ปัจจย อี อากม
ด้วย เช่น ปาจาปยมาโน อันเขาให้หุง-ต้มอยู่, ปติฏฐาปยมาโน อัน
เขาให้ตั้งอยู่, สารียมาโน อันเขาให้ระลึกละออยู่, สทวียมาโน อันเขาให้
ฟังอยู่ เป็นต้น.

อนึ่ง ศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจยนี้ นำไปแจกด้วยวิภัติทั้ง ๗
ใน ๓ ลิงค์ได้ ที่เป็น ปุ. เป็น มโน เช่น ภูรุมมาโน ที่เป็น อิต.
เป็น มานา เช่น ภูรุมมานา, ภูณชมมานา เป็นต้น ที่เป็น นปุ. เป็น
มานัน เช่น วทมานัน, วุจจมานัน เป็นต้น.

ค ปัจจัย

ค ปัจจัยนี้ ตามหลักก็เป็นได้ทั้ง ๕ วาจก แต่จะนำมาแสดงเท่าที่เห็นว่าจำเป็นและที่ใช้กันโดยมาก เพราะบางวาจก เช่น เหตุกัตตวาจก มักไม่ค่อยมีใช้. และ ค ปัจจัยนี้ มีนัยวิจิตรหลายอย่าง คือ มีอำนาจลบที่สุดธาตุบ้าง แปลงที่สุดธาตุบ้าง ถ้ามีธาตุตัวเดียว ลง อิ อากม บ้าง ถ้ามีธาตุ ๒ ตัว เมื่อไม่ลบที่สุดธาตุ ต้องลง อิ อากม บ้าง แปลงตัวเองเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค และอย่างอื่นตามฐานะที่ควรบ้าง เมื่อลง ค ปัจจัยนี้แล้ว ใช้เป็นนามกิตก์ก็มีบ้าง ตามนัยที่ท่านแสดงไว้ในแบบ จะนำมาแสดงไว้อย่างละ ๒-๓ ข้อ ดังนี้ :-

ลบที่สุดธาตุนั้น เช่น ธาตุมี ม และ น เป็นที่สุด ลบที่สุดธาตุเสียด

กโต ไปแล้ว คม ธาตุ ในความไป ความถึง

รโต ยินดีแล้ว รม ธาตุ ในความยินดี

แปลงที่สุดธาตุนั้น เช่น ธาตุมี จ, ช, ป, เป็นที่สุด เอาที่สุดธาตุเป็น ต.

ลิตฺโต อันเขารดแล้ว ลิจ ธาตุ ในความรด

ภุคฺโต อันเขากินแล้ว ภุช ธาตุ ในความกิน

วุตฺโต อันเขากล่าวแล้ว วจ ธาตุ ในความกล่าว

เอา ว เป็น ว

คฺคุตฺโต อันเขากุ้มครองแล้ว คฺคุป ธาตุ ในความกุ่มครอง.

ธาตุมีตัวเดียว ลง อิ อากม. และธาตุมี ๒ ตัว เมื่อไม่ลบ ต้อง

ลง อิ อากมนั้น คือ ชาตุมี อา เป็นที่สุดก็ดี, ต เป็น กัมมวาก
กัถิ ลง อิ อากม. คำว่า ต เป็น กัมมวาก นี้ หมายความว่าลง
ต ปัจจัยให้เป็น กัมมวาก ต้องลง อิ อากม ด้วย เช่น :-

จิโต ยืนแล้ว จา ชาตุ ในความตั้งอยู่.

ปิโต อันเขาคืบแล้ว ปา ชาตุ ในความคืบ.

อภิขุณโธ อันเขาเฟ่งจำเพาะแล้ว อภิ+ณฺชา ชาตุ ในความเฟ่ง
ที่แปลงตัวเองเป็นพยัญชนะที่สุดของวรรคนั้น เช่น :-

ณฺโน อันเขามุงแล้ว ฌตฺ ชาตุ ในความปิด.

รฺโน ร้องไห้แล้ว รุตฺ ชาตุ ในความร้องไห้.

แปลงเป็นพยัญชนะอื่นนั้น เช่น :-

ชาตุมี ฐ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ณฺณ แล้ว ลบที่สุดชาตุ.

ชฺณโณ แก่แล้ว ชฺรฺ ชาตุ ในความคร่ำคร่า.

ปฺณโณ เต็มแล้ว ปฺรฺ ชาตุ ในความเต็ม.

ชาตุมี สฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฏฺ แล้วลบที่สุดชาตุ.

ตฺฏฺโธ ยินดีแล้ว ตฺสฺ ชาตุ ในความยินดี.

หฺฏฺโธ ร่าเริงแล้ว หสฺ ชาตุ ในความร่าเริง.

ชาตุมี ฐฺ และ ฎฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฑฺ แล้วลบที่สุดชาตุ.

พฺฑฺโธ รู้แล้ว พฺฑฺ ชาตุ ในความรู้.

ลฺฑฺโธ อันเขาได้แล้ว ลฏฺ ชาตุ ในความได้.

ธาตุมี ม เป็นที่สุด แปลง ต เป็น นต แล้วลบที่สุดธาตุ

ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว ป+กมฺ ธาตุ ในความก้าวไป.

สนฺโต ระวังแล้ว สมฺ ธาตุ ในความสงบระวัง.

ธาตุมี หุ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น พหฺ แล้วลบที่สุดธาตุ.

รพฺโห ออกแล้ว รหฺ ธาตุ ในความออก.

วพฺโห อันน้ำพัดไปแล้ว วหฺ ธาตุ ในความลอย.

ใช้เป็นนามกิตก์ข้างนั้น เช่น พุทฺโธ แปลว่า รู้แล้ว พุชฺ ธาตุ

ในความรู้ ถ้าใช้เป็นนามกิตก์ แปลว่า พระพุทธเจ้า ใ ก็คือ ท่าน

ผู้รู้นั่นเอง. หรือว่า คตฺ การเดิน จิตฺ การย่น เป็นต้น. ที่มัก

ปรากฏอยู่หลายแห่ง ก็เพราะท่านใช้เป็นนามกิตก์นั่นเอง.

ที่เป็น กัตตุจาก นั้น เช่น คโต, ปกฺกนฺโต, ปวิญฺโจะ เป็นต้น

คโต ไปแล้ว คมฺ ธาตุ ในความไป-ถึง ต ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ

ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว ป+กมฺ ธาตุ ในความก้าวไป. ธาตุมี ม

เป็นที่สุด แปลง ต เป็น นต. ปวิญฺโจะ เข้าไปแล้ว ป+วิสุ ธาตุ

ในความเข้าไป. ธาตุมี สุ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฏจ.

ที่เป็นเหตุกัตตุจาก ไม่ปรากฏว่ามีที่ใช้เลย ที่เป็นกัมมจาก

และภาวจากก็มีรูปเป็นอย่างเดียวกันกับกัตตุจาก. จะรู้ว่าเป็นวาก

แผนกไหน ก็ต้องพิจารณาถึงธาตุเสียก่อน คือถ้าเป็น กัตตุจาก

ใช้ธาตุได้ทั้ง ๒ คือ สกัมมธาตุ และ อกัมมธาตุ, จำพวกกัมมจาก

ใช้ได้แต่ สกัมมธาตุ. ภาวจาก ใช้ได้เฉพาะแต่อกัมมธาตุ.

ที่เป็น เหตุกัมมจาก นั้น ต้องอาศัย เหตุปัจจัย และลง อิ อากม
ด้วย เช่น การาปีต, สมุฏฐาปีตา, ตาปาปีต เป็นต้น. การาปีต
อันเขา (ยังบุคคล) ให้กระทำแล้ว กรุ ชาติ ลง ฉาเป ปัจจัย แล้ว
ลง ต ปัจจัย อิ อากม, สมุฏฐาปีตา อันเขา (ยังบุคคล) ให้ตั้งไว้
พร้อมแล้ว. ลี+อุ+จา ชาติ ในความเย็น. ตาปาปีต อันเขา (ยัง
บุคคล) ให้เผาแล้ว ตป ชาติ ในความร้อน. ๒ นี้ก็เช่นกัน. ฉาเป
ปัจจัยที่ปรากฏอยู่นั้น พึงเข้าใจว่า นำมาแต่ เหตุปัจจัย ส่วน ย และ
อิ อากมไม่ต้องนำมา ต่อเมื่อลง ต ปัจจัยแล้วจึงต้องลง อิ อากม
เป็นเครื่องหมายจากนี้.

อนึ่ง ปัจจัยนี้เป็น อนพยุยกิริยา แจกได้ในลิงค์ทั้ง ๓ ตามการันต์
นั้น ๆ.

คฺนาทิจ ปัจจัย

คฺน ตฺวา ตฺวาน ๓ นี้ เป็น คฺนาทิจปัจจัย แปลว่า ปัจจัย ๓ ตัว
มี คฺน เป็นต้น โดยปรกติ บอกอดีตกาล เพราะแปลว่า "แล้ว"
แต่แปลเป็นอย่างอื่นบ้างก็มีมาก ในเมื่ออยู่ในประโยคตามลักษณะของ
สัมพันธ แต่ในที่นี้ให้แปลว่า "แล้ว" ตามหลักไปเสียก่อน.

คฺน	ตฺวา	ตฺวาน	
กาตฺน	กตฺวา	กตฺวาน	ทำแล้ว.
คฺนตฺน	คฺนตฺวา	คฺนตฺวาน	ไปแล้ว.
คฺนตฺน	คฺนตฺวา	คฺนตฺวาน	ฆ่าแล้ว.

คุณ ปัจจัยนั้น มีที่ใช้น้อย ไม่ค่อยปรากฏนัก จึงไม่อธิบาย.
ส่วน ตฺวา ตฺวาน ๒ ตัวนี้ มีใช้คาดคั้นในที่ทั่วไป. วิธีลงปัจจัย ๒
ตัวนี้ ก็คล้าย ต ปัจจัย ถ้าธาตุ ๒ ตัว ให้ลบที่สุดธาตุแล้วนำ ตฺวา
ปัจจัยไปต่อเข้าข้างหลังให้เป็นตัวสะกดธาตุทีเดียว เช่น กตฺวา กตฺวาน
ทำแล้ว กฺร ธาตุ ในความทำ.

ถ้าไม่ลบที่สุดธาตุ ให้ลง อี อาคมที่สุดธาตุได้ เช่น กริตฺวา
กริตฺวาน ทำแล้ว กฺร ธาตุ เหมือนกัน ถ้าไม่ลบที่สุดธาตุ ก็ให้แปลง
พยัญชนะที่สุดธาตุ เป็นพยัญชนะที่สุดวรรคของ ตฺวา ได้ เช่น ต
แห่ง ตฺวา ปัจจัย เป็นพยัญชนะวรรค. ที่สุดวรรคของ ต นี้ คือ น
เพราะฉะนั้น จึงแปลงที่สุดธาตุเป็น น ได้ เช่น คนฺตฺวา, คนฺตฺวาน
ไปแล้ว, คนฺตฺวา, คนฺตฺวาน เป็น คมฺ ธาตุ แปลง ม เป็น น
ถ้าไม่แปลงให้ลง อี อาคมที่สุดธาตุ เช่น คมิตฺวา, คมิตฺวาน เป็นต้น
ที่ว่ามานี้เป็น กัตตฺวาจก

ส่วนที่เป็น เหตุกัตตฺวาจกนั้น ต้องมี เหตุปัจจัย มาประกอบกับ
ธาตุไว้ก่อน จึงลงปัจจัยนี้ที่หลังจกแล้วแล้ว เช่น กฺร ธาตุ.

เหตุปัจจัย เณ ฌย ฌาเป ฌาปย

ตฺวา ปัจจัย กาเรตฺวา การยิตฺวา การาเปตฺวา การापยิตฺวา
ตฺวาน ปัจจัย กาเรตฺวาน การยิตฺวาน การาเปตฺวาน การापยิตฺวาน.

เหตุปัจจัยที่มี ย เช่น ฌย, ฌาปย ต้องลง อี อาคม ที่ ย ด้วย
แต่จะมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่จะสมควร ที่ว่านี้ก็เพียงแต่อุทาหรณ์.

ตุนาที ปัจจัยนี้ ในกัมมวาทก เหตุกัมมวาทก และ ภาววาทก
ไม่มีที่ใช้ เพราะท่านใช้ ต ปัจจัยแทน.

อนึ่ง ถ้าธาตุมีอุปสรรคนำหน้า ให้แปลงปัจจัยทั้ง ๓ นี้เป็น ย
(ข้อนี้ทำให้ ตุน ปัจจัยมีค่าขึ้น) เช่น :-

อาทาย	ถือเอาแล้ว	อา+ทา ธาตุ ในความถือเอา
ปหาย	ละแล้ว	ป+หา ธาตุ ในความละ
นิสฺสาย	อาศัยแล้ว	นิ+สี ธาตุ ในความอาศัย
ปฏฺฐาย	เริ่มตั้งแล้ว	ป+ฐา ธาตุ ในความตั้งไว้
อภิณฺณาย	รู้ยิ่งแล้ว	อภิ+ณา ธาตุ ในความรู้
โอาหาร	ละแล้ว	อว+หา ธาตุ ในความละ

ที่แปลงเป็น ย ปรากฏอยู่ที่นี่ โดยมากมักมีเฉพาะธาตุตัวเดียวที่มี
อา เป็นที่สุด ถ้าธาตุมีสระอื่นเป็นที่สุด ก็ต้องเป็นธาตุชนิดที่แปลง
ให้เป็น อา ได้ เช่น นิสฺสาย นิ+สี ธาตุ แปลง อี เป็น อา เป็นต้น
ถ้าธาตุมีอย่างอื่นเป็นที่สุด ก็แปลง ย ปัจจัยกับที่สุดธาตุเป็นต่าง ๆ ไป
ถึงมี ย ปรากฏก็ไม่ดั้นนัก ดังนี้ :-

ถ้ามี ม เป็นที่สุด	แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม
อากมฺม มาแล้ว	อา+กมฺ ธาตุ ในความไป (อา กลับความ)
นิกุขมฺม ออกแล้ว	นิ+ปฺท ธาตุ ในความออก.

ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช

อุปฺปชฺช เกิดขึ้นแล้ว	อุ+ปฺท ธาตุ ในความเกิด.
ปมชฺช ประมาทแล้ว	ป+มฺท ธาตุ ในความเมา.

ธาตุมี ฐ และ ฏ เป็นที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ฑธา พก

วิฑฐา ทรงแล้ว วิฐ ฐาตุ ในความทรง
ลฑฐา ได้แล้ว ลฏ ฐาตุ ในความได้
อารพุก ปรารภแล้ว อา-รภ ฐาตุ ในความเริ่ม.

ธาตุมี หุ เป็นที่สุด แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ษห

ปคฺชยห ประคองแล้ว ป+คห ฐาตุ ในความประคอง
สนฺยฺน ผูกแล้ว ส+นห ฐาตุ ในความผูก.
อารฺยฺห ขึ้นแล้ว อา+รห ฐาตุ ในความขึ้น.

แปลง ตฺวา เป็น สฺวา และ ตฺวาน เป็น สฺวาน ได้. เฉพาะ
ทิสฺ ฐาตุ เป็น ทิสฺวา, ทิสฺวาน แปลว่า เห็นแล้ว. แปลง ทิสฺ เป็น
ปสฺส แล้วลง อี อากม เป็น ปสฺสิตฺวา บ้าง.

ตฺนาทึ ปัจจยฺที่แปลงเป็น ย แล้ว เอา ย กับที่สุดธาตุเป็นไปได้
หลายอย่าง แต่ก็เฉพาะธาตุตัวหนึ่ง ๆ เท่านั้น จะนำมาแสดงไว้
พอเป็นอุทาหรณ์ เช่น :-

อุทฺทิสฺส แสดงแล้ว อุ+ทิสฺ ฐาตุ ในความแสดง
แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น สฺส.

วิวิจฺจ สงัดแล้ว วิ+วิจ ฐาตุ ในความสงัด.
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น จจ.

อาหจฺจ เบียดเบียนแล้ว อา+หน ฐาตุ ในความเบียดเบียน
แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น จจ

ส่วน **ปฏิจ** อาศัยแล้ว ปฏิ+อิ ธาตุ ในความไป-ถึง

แปลง ย กับ ต อากมเป็น จจ.

อภิสเมจ บรรลุแล้ว อภิ+ต้+อิ ธาตุ ในความไป-ถึง

แปลง ย กับ ต อากมเป็น จจ.

บทสุคท้าย

๑. ปัจจัยในกิริยากิตก์ รวมทั้งสิ้นมี ๑๐ ตัว **อนุต, ตวนุต,**
ตาวี, อนีนย, ตพพ, มาน, ต, ตูน, ตวา, ตวาน.
๒. ในปัจจัยเหล่านี้ แบ่งออกเป็น ๒ คือ จำพวกที่แจกตาม
วิภัตติทั้ง ๗ ในลิงค์ทั้ง ๓ ไม่ได้ เรียกว่า อพยุยกิริยา มีอยู่ ๓ ตัว
คือ **ตุน ตวา ตวาน,** เรียกว่า ตูนาที่ปัจจัย.
๓. ที่แจกตามวิภัตติทั้ง ๗ ในลิงค์ทั้ง ๓ ได้ เรียกว่า อนพยุยกิริยา
อนพยุยกิริยานี้ ใช้ได้ ๒ อย่าง คือ เป็นกิริยาหมายพากย์ได้ ๑ เป็น
วิเสสนะ ๑ มีอยู่ ๗ ตัว คือ **อนุต, มาน, ตวนุต, ตาวี, ต, อนีนย,**
ตพพ.
๔. ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนมีธาตุเป็นที่ตั้ง อยู่ติดกับธาตุเสมอไป
มีที่สังเกตที่ท้ายธาตุ.
๕. ปัจจัยที่ใช้เป็นปัจจุบันกาล แปลว่า "อยู่" หรือ "เมื่อ"
มี ๒ ตัว คือ **อนุต ๑ มาน ๑.**
๖. **อนุต** ในอิติลึงค์ เป็น อนติ ตัวอย่าง เช่น **สุณนติ,**
กโรนติ, คจจนติ แจกอย่าง (นารี). ส่วน **นปุ.** เป็น อนุต เช่น
คจจนติ, กโรนติ แจกตามแบบ (กุล) อ การันต์. ส่วน **มาน** เป็น
มานา ตัวอย่าง เช่น **ภุชฆมานา, ภุจฆมานา, คจจฆมานา,** แจกตาม
แบบ อา การันต์ อิต. (กณฺญา).
๗. อนพยุยกิริยา เมื่อประกอบวิภัตติแล้ว ตั้งแต่ ทุ. วิภัตติ
ไป ต้องเป็นวิเสสนะทั้งนั้น เว้นไว้แต่ในทางสัมพันธจะเรียกชื่อต่าง

ไปบ้าง เพราะกริยาหมายพากย์ต้องเป็น ป. วิภัตติอย่างเดียว.

๘. ขึ้นชื่อว่าตัวประธานแล้ว ต้องเป็น ป. วิภัตติเท่านั้น วิภัตติอื่นซึ่งไม่ออกชื่อในที่นี้ จะเป็นตัวประธานไม่ได้.

๙. ตัวประธานมีรูปร่างอย่างไร ตัวกริยาก็ต้องเป็นไปตาม ข้อนี้ เพราะกริยากิตก์ใช้วิภัตตินามนั่นเอง.

๑๐. ปัจจัยที่เอามาใช้เป็นอดีตกาล มีอยู่ ๖ ตัว คือ ทวนตุ, ตาวี, ต, ตุน, ตฺวา, ตฺวาน. แปลว่า "แล้ว."

๑๑. ทวนตะ ปุ. แจกอย่าง ภทวนตุ ศัพท์.

๑๒. ปัจจัยที่เอามาใช้ในความจำเป็น แปลว่า "พึง-ต้อง" หรือ "ควร" มี ๒ ตัว คือ อนีย, ตพฺพ.

๑๓. ในกัตตุวจาก ใช้ได้ทั้งธาตุมีกัมมและธาตุไม่มีกัมม.

๑๔. ธาตุเป็นรากเงาของศัพท์ทั้งสิ้น มีอยู่ ๒ จำพวก คือ อกัมมธาตุอย่างหนึ่ง สกัมมธาตุอย่างหนึ่ง แต่ธาตุบางอย่างเป็นได้ทั้งสกัมม ทั้งอกัมม.

๑๕. ตัวกัมมนั้น ในพากย์ที่เป็นกัตตุวจาก ประกอบด้วยทุติยา-วิภัตติ แปลว่า "ซึ่ง" ในพากย์ที่เป็นกัมมวจาก ประกอบด้วยปฐม-วิภัติ แปลว่า "อันว่า."

๑๖. กัมมวจาก ใช้ได้แต่ธาตุที่มีกัมมอย่างเดียว.

๑๗. ตพฺพ ปัจจัย มีที่ใช้แต่ กัมมวจาก และภาววจาก เมื่อใช้เป็นกัมมวจาก เป็นได้ทุกวิภัตติตามตัวประธาน ส่วนที่ใช้เป็นภาววจาก เฉพาะแต่ ป. เอก. นปุ. อย่างเดียวเท่านั้น.

๑๘. ปัจจัยที่ใช้ในภาววาก โดยมากมีแต่ ตพฺพ ปัจจัย อนีย-
ปัจจัย และใช้ในอกัมมชาตอย่างเดียว ส่วนปัจจัยนอกนั้น แม้จะ
ประกอบให้เป็นรูปแจกได้ตามวิภัตติในลिंगค์ทั้ง ๓ ก็จริง แต่ท่านไม่
นิยมใช้.

๑๙. ชาตที่เรียกหากัมม คือ ทฺ. วิภัตติ ในพากย์ที่เป็นกัตตฺวาก,
และ ป. วิภัตติ ในพากย์ที่เป็นกัมมวาก เรียกว่า สกัมมชาตฺ ชาต
ที่ไม่ต้องเรียกหากัมมเช่นนั้น เรียกว่า อกัมมชาตฺ.

๒๐. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภัตติ วจนะ กาล ชาตฺ ปัจจัย
ดังนี้ ชื่อว่า วาก คือกล่าววทที่ประธานของกิริยาศัพท์ มี ๕ อย่าง
คือ กัตตฺวาก. ๑ กัมมวาก ๑ ภาววาก ๑ เหตุกัตตฺวาก ๑
เหตุกัมมวาก ๑.

๒๑. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกิริยาศัพท์ ซึ่งจำต้องจัดเป็น ๓
จำพวก ก็เพื่อประกอบกับกิริยาศัพท์เป็นวากนั้น ๆ ดังนี้ คือ :-

- ก. กิต ปัจจัย สำหรับประกอบศัพท์ที่เป็นกัตตฺวากอย่าง ๑.
- ข. กิจฺ ปัจจัย สำหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกัมมวาก ภาว-
วาก และ เหตุกัมมวากอย่าง ๑.
- ค. กิตกิจฺ ปัจจัย สำหรับประกอบศัพท์ได้ทุกวากอย่าง ๑.

๒๒. ในปัจจัยเหล่านี้ หมวดหนึ่ง ๆ มีตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป เพื่อ
จะเลือกประกอบให้เหมาะแก่ศัพท์นั้น ๆ.

๒๓. ปัจจัยที่เป็นเครื่องหมาย เหตุกัตตฺวาก และเหตุกัมมวาก
โดยตรงไม่มี ต้องอาศัยยัมเหตุปัจจัย คือ ฌ ญฺ ฌาเป ฌาปย

ในอาขยาตมาใช้ แต่ส่วนที่เป็นเหตุกัมมวาทก ต้องมี ย ปัจจัย อิ อากม
ด้วย.

๒๔. มาน ปัจจัยในจำพวกกิตกกิจปัจจัย เป็นได้ทั้ง ๕ วาทกนั้น
ในส่วนที่เป็นกัมมวาทก และ เหตุกัมมวาทก ต้องมี ย ปัจจัย อิ อากม
ด้วย.

๒๕. ต ปัจจัยในเหตุกัตตวาทก ไม่มีที่ใช้ มีใช้แต่ เหตุกัมม-
วาทกเท่านั้น เช่น ปตฺติฐาปิโต เป็นต้น.

๒๖. ชื่อว่า ถ้ามีอุปสัค อยู่หน้า แปลงปัจจัยทั้ง ๓ คือ ตุน
ตฺวา ตฺวาน ที่เรียกว่า ตฺนาทิ ปัจจัยที่ เป็น ย เช่น อาทาย นิสฺสาย
อภิณฺณาย เป็นต้น

แต่ที่ไม่แปลงก็มี เช่น นิกฺขมิตฺวา อุปฺปชฺชิตฺวา เป็นต้น